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	 หนา้ฉากชวีติของดร.อาทติย์	อไุรรตัน์	ดูสมบรูณแ์บบราวกบัเปน็

ชีวิตที่โรยด้วยกลีบกุหลาบ	

	 ท้ังในฐานะนกับรหิารผูป้ระสบความสำาเรจ็จากตำาแหนง่ผู้วา่การ

ประปานครหลวง	โดยพลิกฟื้นองค์กรที่รู้จักแต่คำาว่าขาดทุน	ให้มีกำาไร

ต้ังแต่ปีแรกท่ีเข้าไปบริหาร	และสะสางหน้ีสินสะสมกว่า	2,000	ล้านบาท	

ภายใน	3	ปี	

	 ท้ังในฐานะรัฐมนตรีเกรดเอผู้ฝากผลงานไว้ให้ผู้คนเบาใจได้ว่า	

ประเทศนี้ยังมีนักการเมืองนำ้าดี	มีรัฐมนตรีที่เก่ง	แต่ไม่โกง	

	 แท้จริงแล้วหลังฉากชีวิตดร.อาทิตย์	 ประสบวิกฤตใหญ่ๆ	 มา							

ไม่น้อย	

	 วกิฤตแรงงานซาอฯุ	ในสมยัเป็นรฐัมนตรต่ีางประเทศ	วกิฤตเข่ือน

ราศีไศลในสมัยเป็นรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ฯ	 และวิกฤตการเมือง

พฤษภาคม	2535	ในสมัยเป็นประธานรัฐสภา	ฯลฯ

	 หลังจากดร.อาทิตย์	ประกาศยุติบทบาททางการเมือง	ก็ได้กลับ

มาสานต่อสิ่งที่รักและคิดว่าสำาคัญที่สุดสำาหรับอนาคตของชาติ

	 นั่นคือการศึกษา

	 ดร.อาทติย	์เปน็อธกิารบดผีูก้อ่ตัง้มหาวทิยาลยัรงัสติ	ดว้ยปณธิาน

ท่ีจะผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศโดยเฉพาะ

สาขาที่ขาดแคลน	ในยุคเริ่มแรกคือ	ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

	 สำ�นักพิมพ์		อ�ร์เอสยู	พับลิชชิ่ง
	 52/347	มหาวิทยาลัยรังสิต	อาคาร	1	ห้อง	210	
	 ถนนพหลโยธิน	87	อำาเภอเมือง	จังหวัดปทุมธานี	12000
เผยแพร่		สำ�นักง�นประช�สัมพันธ์	มห�วิทย�ลัยรังสิต
โทรศัพท์	0-2791-5555	โทรสาร	0-2791-5577
Website	:	www.rsu.ac.th	E-mail:	info@rsu.ac.th
จัดจำ�หน่�ย		บริษัท	อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์	จำ�กัด
โทรศัพท์	0-2423-9999	โทรสาร	0-2449-9500-6	www.naiin.com

เลขม�ตรฐ�นส�กลประจำ�หนังสือ	978-616-348-239-6
ร�ค�	 180	บาท		

วิชาตกเขา
สมเกียรติ�รุ่งเรืองวิริยะ

ที่ปรึกษ�	 	 ผศ.ดร.นเรฏฐ์	พันธราธร
ผู้พิมพ์ผู้โฆษณ�	 	 อานันท์	หาญพาณิชย์พันธ์
บรรณ�ธิก�ร	 	 วิภาณี	ชีลั่น
กองบรรณ�ธิก�ร	/	กร�ฟิก	/	e-Book		 อิสราภรณ์	ทองเพียรพงษ์
	 	 สิรินภา	เจริญแก้ว
	 	 จิราภรณ์	ตุลาผล
	 	 สมพล	วชิรวัฒนา
	 	 พรรณราย	วิชัย
	 	 อรรถยา	สุนทรายน
	 	 วิสุทธิ์	โชคดำารงสุข
	 	 ภาณุวัฒน์	โพธารส
	 	 ณัฏฐธิดา	แสงสุระธรรม	
รีไรเตอร์	/	พิสูจน์อักษร	 	 ศศวรรณ	รื่นเริง
ประส�นง�น	 	 ภัสณี	บำารุงถิ่น
ออกแบบปก	/	จัดหน้�	/	ภ�พประกอบ	 coOKiesdYNAmo*
  กาจกำาแหง	จรมาศ
	 	 ณัฐพล	จันทะบุตร

คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์



6 7

	 มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกคือ	 มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด	

ประเทศสหรัฐอเมริกา	ฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน	ดร.อาทิตย์

จึงต้ังวิสัยทัศน์แบบโอหังมมังการไว้ว่า	 มหาวิทยาลัยรังสิตต้องเป็น							

ฮารว์ารด์แหง่โลกตะวันออก	ทัง้ทีก่ารบรหิารสถาบนัการศกึษาเอกชน

ในประเทศไทยนั้นสุดแสนท้าทาย	 ไหนจะต้องสู้กับค่านิยมผู้ปกครอง

ที่มองมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นอันดับแรก	 ไหนจะต้องสู้กับกฎเกณฑ์

ความไม่เป็นธรรมระหว่างสถาบันของรัฐกับเอกชน	ฯลฯ

	 มหาวทิยาลยัรงัสติเตบิโตกา้วกระโดดอยา่งรอ้นแรง	เปน็สถาบนั

การศกึษาทีน่า่จบัตา	อยูม่าวนัหนึง่วกิฤตเศรษฐกจิบวกกบัวกิฤตศรทัธา	

จึงสะดุดขาตัวเองล้มกลิ้งตกเหว	

	 ดร.อาทิตย์กลับมารับตำาแหน่งอธิการบดีอีกครั้งในปี	2544	

	 ท่ามกลางปัญหานักศึกษาใหม่ลด	 ตลาดหดตัว	 รายรับหาย								

รายจ่ายเพิ่ม	 เรือท่ีมีแต่รูรั่ว	 พนักงานเก่ง	 คนที่ว่ายนำ้าแข็ง	 แทนท่ีจะ

ช่วยกันวิดนำ้า	ดันกระโดดทิ้งเรือหนีออกไปเสียอีก	

	 กัดฟันสู้	 กู้วิกฤต	 พิสูจน์ธาตุทรหดในจิตใจทั้งฝ่ายผู้บริหารและ

บุคลากรอยู่หลายปีกว่าจะถึงวันนี้	ไม่เพียงแต่ปีนขึ้นจากเหว	ยังไต่ขึ้น

สู่จุดสูงสุดบนยอดเขา	 ด้วยจำานวนหลักสูตรที่มีความหลากหลายทาง

วิชาการมากที่สุด	 และด้วยการประเมินจาก	 สมศ.	 หรือ	 สำานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	ให้เป็นมหาวิทยาลัย

เอกชนที่ได้รับการจัดให้อยู่ในระดับสูงสุด	 คือ	 ดีมาก	 ในกลุ่มสถาบัน

เน้นการผลิตบัณฑิต	 และด้วยสิ่งที่ศัพท์ทางการตลาดใช้คำาว่ามาร์เก็ต

ลีดเดอร์	แทนจำานวนมาร์เก็ตแชร์สูงสุด		

	 หนังสือเล่มนี้	ค้นหาคำาตอบที่เรียกว่า	Rangsit		Way	ฮาวทูชีวิต	

ฮาวทูกู้วิกฤต	กรณีศึกษาเส้นทางบนสังเวียนนักสู้ของ	ม.รังสิต		

	 สมเกยีรต	ิรุง่เรอืงวริยิะ	เปน็ผูช้ว่ยศาสตราจารย์	ประจำาภาควชิา

วารสารศาสตร	์คณะนเิทศศาสตร	์นอกเหนอืจากงานสอน	ภาระหนา้ที่

ท่ีทำาให้เขามีโอกาสทำางานใกล้ชิดกับดร.อาทิตย์	 คืองานบริหารใน	

ตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักงานประชาสัมพันธ์	

	 สมเกียรติไม่ได้ทำาแต่งาน	 แต่เขาเรียนจากงานไปด้วย	 อาศัย							

ครูพักลักจำา	ทำาตัวเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิ	เรียนหลักสูตร	MBA	นอกตำารา	

ตั้งแต่แผนกลยุทธ์	การตลาด	บัญชี	 งบประมาณ	การเงิน	ทรัพยากร

มนุษย์	 ฯลฯ	 ทุกวิชาจากประสบการณ์จริง	 ยิ่งช่วงกัดฟันสู้กู้วิกฤต							

ยิ่งได้เห็นธาตุทรหด	ลูกล่อ	ลูกชน	ลูกอึด	ลูกฮึด	และอีกสารพัดลูก

	 ใครที่ไม่รู้จักดร.อาทิตย์	ก็จะได้รู้จัก

	 ใครที่คิดว่ารู้จักแล้ว	อย่าเพิ่งมั่นใจว่ารู้จักดีพอ

	 สมเกียรติ เคยมีผลงานหนังสือมาแล้วเล่มหนึ่ ง 	 เป็นบท	

บรรณาธิการร่อนตะแกรง	ปรุงแต่งด้วยสารกระตุ้น	ชื่อ	“ปิรามิดหน้า

เสาธง”	 ด้วยสายตาช่างสังเกต	 และเป็นนักเก็บรายละเอียดแบบ								

นักเขียน	 เขาจึงสามารถถอดความรู้จากสิ่งที่เห็นเป็นแง่คิด	 ทำาให้เรา

เห็นวิธีคิด	วิธีแก้ปัญหา	วิธีตัดสินใจในเรื่องยากๆ	จากเหตุการณ์ต่างๆ	

	 ขอเชิญผู้อ่านฝึกเคล็ดวิชาจากวีรบุรุษประชาธิปไตยไปด้วยกัน

	 วิช�ตกเข�
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	 ผมแกล้งขัดคออ�จ�รย์สมเกียรติ	ตอนเอ�ต้นฉบับหนังสือชื่อ			

วิช�ตกเข�	ม�ให้อ่�น	เรื่องร�วของดร.อ�ทิตย์	อุไรรัตน์	อธิก�รบดี

มห�วิทย�ลัยรังสิต	ในฐ�นะลูกน้อง	มองน�ยเป็นเทพ	แต่ในฐ�นะส่ือ	

ยิ่งเป็นสื่ออย่�งผม	บ�งมุมมอง	อ�จไม่ใช่

	 กว่าสี่สิบปีในอาชีพหนังสือพิมพ์	 ผมยังเห็นดร.อาทิตย์เป็น 

นักการเมืองที่พร้อมจะเคลื่อนไหวฉับพลันตามกระแสการเมือง

	 ตอนที่เป็นประธานสภาฯ	 เสนอชื่อ	 คุณอานันท์	 ปันยารชุน	 

เป็นนายกรฐัมนตร	ีชาวบ้านชอบใจ	ใหส้มญาเปน็วรีบุรษุประชาธปิไตย

	 ผมก็ยังแคลงใจ	คนไทยเพิ่งเรียกร้องน�ยกฯ	จ�กก�รเลือกตั้ง	

ไม่ทันข�ดป�ก

	 แต่พอได้คนถูกใจ	 คนถูกใจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง	 ก็ลืม 

คำาประชาธิปไตยกันไปเลย

 ต้นไม้ประช�ธิปไตยในเมืองไทย	 ไม่โตใหญ่เป็นร่มไม้ใบหน�

เสยีท	ีกเ็พร�ะคนไทยมนีสัิย	เดีย๋วกย็ดึหลัก	เดีย๋วกย็ดึคน	อย�่งนีเ้อง

	 พอตั้งใจอ่าน	 อาจารย์สมเกียรติเขียนวิชาตกเขาดีเหลือเกิน 

เรื่องดี	เขียนดี	ลำาดับเรื่องดี	อ่านรวดเดียวจบได้เลย

	 ผมไม่เคยรู้	 ก็ได้รู้ตื้นลึกหนาบาง	 ทั้งของนักศึกษา	 ทั้งของ

กระบวนการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชน	ซึ่งผ่านปัญหาสารพัด

 แต่ดร.อ�ทิตย์	ก็คือดร.อ�ทิตย์	บ�งครั้งก็เก�ะหลัก	หล�ยครั้ง

ก็ทิ้งหลัก	 ทำ�เอ�มห�วิทย�ลัยรังสิตเป็นมห�วิทย�ลัยเอกชน 

อันดับหนึ่งม�จนได้

	 วิทยายุทธนี้	ในความรู้สึกผม	ยังไม่มีใครกล้าเอามาขยาย

	 ความจริง	อาจารย์สมเกียรติ	ไม่ได้ต้ังใจเขียนเร่ืองดร.อาทิตย์ทุกเร่ือง	

แต่เขียนเรื่องความเป็นอาจารย์ที่เผลอตัวรับหน้าที่ประชาสัมพันธ์

องค์กร	มีสิทธิ์เข้าประชุมกับผู้บริหารทุกคน

	 ลีลาการเขียน	 เป็นแบบคนรุ่นใหม่	 ทันสมัย	 เด็กจะอ่านก็สนุก	

ผู้ใหญ่ระดับบริหาร	ก็ได้ความรู้	

	 คนเขียนหนังสือได้ถึงระดับนี้	มีน้อยคนนัก

 พมิพข์�ยเมือ่ไหร่	ผมคงไดเ้อ�ม�ใช	้เขยีนคอลมันไ์ดห้ล�ยตอน

 

	 แต่ความจริงแล้ว	 เรื่องที่แสร้งเหน็บแนมอาจารย์สมเกียรติ	 

มนัเปน็สนัดานเดมิท่ีเปลีย่นยาก	คนอา่นคอลมันผ์ม	รูก้นัดวีา่ถา้ขึน้ตน้

ออกชม	ให้ระวังตอนจบ	มักจะถูกจัดหนัก

	 แต่ถ้าขึ้นต้นด่า	ก็ตามสันดาน	ก็มักจะจบด้วยคำาชม

	 ถึงวันน้ี	ผมมีเร่ืองสารภาพ	ช่วงชีวิตอันยาวนาน	ผมมีเร่ืองประทับใจ	

อุไรรัตน์	มาก่อนยุค	ดร.อาทิตย์	ด้วยซำ้า	

	 ตอนผมเป็นสามเณร	อยู่วัดบ้านแหลม	แม่กลอง	สอบนักธรรมเอกได้	

ราวพ.ศ.2505	 คนทั้งจังหวัดสมุทรสงครามมีชีวิตอยู่กับนำ้า	 วัด	 บ้าน	

สถานที่ราชการ	กระทั่งวิกหนัง	ก็หันหน้าเข้าหานำ้า

มันเป็นสันดานเดิมที่เปลี่ยนยาก�คนอ่านคอลัมน์

ผม�รู้กันดีว่าถ้าขึ้นต้นออกชม�ให้ระวังตอนจบ�

มักจะถูกจัดหนัก

มันเป็นสันดานเดิมที่เปลี่ยนยาก�คนอ่าน

คอลัมน์ผม�รู้กันดีว่าถ้าขึ้นต้นออกชม�ให้ระวัง

ตอนจบ�มักจะถูกจัดหนัก�แต่ถ้าขึ้นต้นด่า�

ก็ตามสันดาน�ก็มักจะจบด้วยคำ�ชม
ยอวาที



10 11

 ง�นของเจ้�เมือง	ช่ือ	ประสิทธ์ิ	อุไรรัตน์	ก็คือก�รสร้�งทัศนคติใหม่	

ประชุมช�วบ้�น	 ประชุมพระระดับหัววัด	 ให้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต	

หันหน้�เข้�ห�ถนน

	 เมอืงสมทุรสงครามปรบัโฉมใหม	่ศาลากลาง	โรงพกั	สรา้งรมิถนน	

นดัตลาดนำา้ทีส่มทุรสงครามเคยมทีกุ	5	วนั	ตลาดนำา้นา่จะวายไปเพราะ

เจ้าเมืองคนนี้เอง

	 ผมยังจำาภาพท่ีพระครูปลัดเลียด	 วัดบางจะเกร็ง	 ยืนหน้าไมค์					

ถกแถลงกับเจ้าเมือง	เจ้าของวิสัยทัศน์ใหม่ได้ไม่ลืม

	 ถ�้ยอ้นอดีต	กลบัม�สมยัใหม่	ทศันคตหิรอืจะเรยีกว�่วสิยัทัศน์

เจ้�เมือง	 คงจะถูกคนรุ่นใหม่	 ที่รักแม่กลอง	 รักอัมพว�	 เดินขบวน	

ต่อต้�น

	 โลกเราเป็นเช่นนี้	 วันน้ีเป็นเร่ืองดี	 แต่วันหน้าอาจจะเป็นเรื่อง					

ไม่ดีไปได้	จะเอาอะไรกันแน่	

	 ความประทับใจข้อต่อมา	 เพื่อนนักเรียนศรัทธาสมุทร	 รุ่นเดียว

กับผม	อนุวัตร	ผลบุณยรักษ์	 ได้ทุนการศึกษาคุณพ่อประสิทธิ์	 เข้าไป

เรียนแพทย์ได้	แสดงว่าตระกูลนี้สั่งสมบารมีไว้ทุกด้าน

	 พ้นจากยุคคุณพ่อ	มาถึงยุคคุณลูก	ดร.อาทิตย์	อุไรรัตน์	ตอนตั้ง

โรงพยาบาลพญาไทใหม่ๆ 	ยงัไม่มพีญาไท	1-2	ผมเคยไปทำาขา่วคนปว่ย

รายหนึ่ง	เป็นข่าวหน้าหนึ่ง	ติดต่อกันหลายวัน

	 ตอนนั้นต้องคุยกับดร.อาทิตย์ทุกวัน	พ้นจากข่าวนั้น	ผมไม่ได้อยู่

สายการเมือง	ก็จืดจางห่างหายไปตามกาลเวลา	แต่ก็รู้สึกตลอดมาว่า	

ด็อกเตอร์คนนี้	เป็นทั้งคนเก่งคนดี	ที่นับถือได้	คงเส้นคงวา	ไม่เหมือน 

นักการเมืองอื่นๆ

		 เหน็ไหม	ดร.อาทติยท์ุม่ทัง้ชวีติอยูก่บัมหาวทิยาลยัรงัสติของทา่น	

แต่ผมก็ยังเชื่อว่าท่านเป็นนักการเมือง

	 ม็อบนกหวีดต่อต้านกฎหมายนิรโทษกรรม	 คราวที่แล้ว	 มีข่าว

ตั้งแต่คืนแรกๆ	มหาวิทยาลัยรังสิต	มีคนห้าพันคนมาช่วยม็อบ

	 หัวใจสำาคัญของนักการเมือง	คือการเลือกข้าง

	 ก็แน่ล่ะ	 เมื่อเลือกข้างหนึ่ง	 ก็ต้องเสียไปข้างหนึ่ง	 มีคนชมก็ต้อง	

มีด่า	 แตกต่างจากการเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยไปทางไหน	 มีแต่								

ลูกศิษย์เรียกคุณพ่อ

	 ดูเหมือนอาจารย์สมเกียรติ	ก็เรียกท่านครู	

	 แต่ผมก็ต้องชมแหล่ะครับ

 อ�จ�รย์สมเกียรติ	 เป็นคนจริง	 รักลูกศิษย์	 รักมห�วิทย�ลัย			

รักอธิก�รบดี	 โลกเร�วันนี้	 ห�คนจริงทั้งก�ยทั้งใจอย่�งนี้	 ได้ย�ก		

เต็มทีแล้ว

	 	 	 	 	 	 กิเลน	ประลองเชิง



อัดโฆษณาประชาสัมพันธ์
และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด�แบบมวยวัด
ซัดทุกหมัด�เหวี่ยงมือเหวี่ยงเท้าออกไปไม่หยุด
จนกว่าระฆังตีหมดยกจะดัง”
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	 พอีารห์นุม่ไมใ่หญ	่	แตไ่ฟแรง	แกรง่วิชา	พรอ้มต้ังรบัความทา้ทาย

ในสายวิชาชีพที่ถนัดทุกรูปแบบ	นอกจากชำานาญในการ	“อัดโฆษณา

ประชาสมัพนัธ	์และกิจกรรมสง่เสรมิการตลาดแบบมวยวัด	ซดัทกุหมดั	

เหวีย่งมือ	เหวีย่งเทา้ออกไปไมห่ยดุ	จนกวา่ระฆงัตหีมดยกจะดงั”	แลว้	

ยังเป็นนักเขียนมือสมัครเล่นที่มีผลงานไม่ใช่เล่นออกมาแล้วหลายเล่ม			

	 สำาหรับพ็อกเกตบุ๊กเล่มใหม่ในนามว่า	 “วิช�ตกเข�”	 ชื่อก็เร้า

อารมณ์ให้หยิบมาอ่านแล้ว	 ในสารบัญยังมีการนำาเสนอศาสตร์

ประหลาดหลากหลายสาขาที่เรียนมาจากเหล่าซือสำานักรังสิตของเขา	

เช่น	วิชาสัญชาตญาณ	วิชากู้	วิชาตัวเล็ก	วิชาเสียหน้า	วิชาอุ้ม	ฯลฯ			

	 ยิง่อา่นไปก็พบวา่ในเนือ้หามคีรบรสทัง้ศาสตรแ์ละศลิปท์ีน่า่จะม	ี

การจัดการเรียนการสอนที่สำานักรังสิตแห่งเดียว		

	 ผลงานเล่มนี้มากด้วยอรรถรสและวิธีการนำาเสนอเรื่องราวที่ไม่

ธรรมดา	 ด้วยภาษาธรรมดาๆ	 ชวนให้ติดตามอ่าน	 เป็นท้ังตำารา											 

การเรียนรู้เรื่องการตลาด	การประชาสัมพันธ์	มนุษยสัมพันธ์และการ

บริหารจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน	 ที่ได้เล่าเรียนมาจากผู้ท่ีเขา

อุปโลกน์ให้เป็นเหล่าซือโดยไม่รู้ตัว

	 ทัง้หลายทัง้ปวงเปน็บรรยากาศจรงิและววิฒันาการทีเ่กดิขึน้จรงิ

ในรั้วมหาวิทยาลัยรังสิต	 ในช่วงของการแก้วิกฤตเป็นโอกาส	 เป็น

ตัวอย่างของการเขียนเร่ืองวิชาการที่ไม่เป็นทางการ	 การใช้ภาษาที่

กระตุ้นต่อมอยากรู้	 ให้ติดตามอ่านจนจบ	 แม้อ่านรวดเดียวจบก็ยังไม่

ขึ้นหิ้ง	วางไว้ใกล้มือเพื่อสะดวกในการหยิบมาอ่านซำ้า

	 ไมเ่ชือ่ทา่นลองอ่านดเูองกไ็ด้	ทีส่ำาคญัคอืจะไดรู้ว้า่เหลา่ซือสำานกั

รังสิตผู้ถ่ายทอดศาสตร์ประหลาดนั้นมีตัวเป็นๆ	ด้วยนะ

	 จะบอกให้

     

	 	 	 	 	 	 พิสมัย	จันทวิมล	

      

คำ�
นิยม
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	 ในหนังจีนกำาลังภายใน	 จุดหักเหของเรื่องมักอยู่ที่ฉากการต่อสู้

ระหว่างพ่อพระเอกกับจอมวายร้าย	พ่อพระเอกไม่เคยสู้ได้	ชอบตาย

ตอนต้นเร่ือง	ส่วนพระเอกซ่ึงยังเด็กอยู่	ต่อสู้ได้ไม่ทันถึงคร่ึงกระบวนท่า	

กจ็ะตอ้งถกูผลกัตกเขา	จากนัน้	พระเอกจะเดนิโซซดัโซเซไปเจออาแปะ

ผู้เฒ่ามาดเหล่าซือ	ถือไม้เท้า	หนวดยาว	ผมขาวโพลน	กำาลังเดินเก็บ

สมุนไพร	

	 อาแปะคือใคร	 ใช่แล้ว	 แกคืออดีตสุดยอดจอมยุทธผู้เลื่องชื่อ	

ปราบยอดฝีมือมาแล้วทุกสำานัก	 บังเอิญว่าจู่ๆ	 ก็เกิดเบื่อแสงสีใน					

เมอืงกรงุ	ผบัแถวทองหลอ่เอกมยัผูค้นเบยีดเสยีด	และขีเ้กยีจเท่ียวปาย	

กเ็ลยเรน้กายไปอยูถ่ำา้	อาแปะทนพระเอกเซ้าซ้ีขีป้ระจบไมไ่หว	เลยรบั

เป็นลูกศิษย์	

	 ช่วงท่ีสนุกท่ีสุดในหนังจีนกำาลังภายใน	ก็คือตอนฝึกปรือวิทยายุทธ	

น่ีล่ะครับ	การถ่ายทอดเคล็ดวิชา	การทรมานร่างกายและจิตใจขนาดน้ัน	

ถ้าเป็นสมัยนี้	คงถูกยื่นฟ้องศาลฐานละเมิดสิทธิมนุษยชน	

	 วันผ่านวัน	เดือนผ่านเดือน	ปีผ่านปี	เด็กน้อยเติบใหญ่กลายเป็น

หนุ่ม	 สำาเร็จวิชาในกลุ่มคอร์สเวิร์คเรียบร้อย	 เหลือแต่ธีสิทเท่านั้น	 ที่

พระเอกยังไม่ได้สอบ	

	 และแล้ววันหนึ่ง	ในฤดูหนาว

	 อาจารย์เฒ่าทดสอบให้พระเอกไปน่ังสมาธิใต้ธารนำา้ตกเย็นยะเยียบ	

พระเอกนั่งอยู่หกชั่วยาม	 ตะคริวกินกะบาลจรดปลายเท้าก็ไม่ยอมลุก	

อาจารย์เฒา่พดูกดดนัไวว้า่	สมยัหนุม่ๆ	เคยทนตะครวิไดถ้งึเกา้ชัว่ยาม	

แม้กายเจ็บ	แต่จิตไม่รับรู้เวทนา	พระเอกชอบท้าพิสูจน์	หารู้ไม่ว่าโดน	

อาจารย์อำาเล่น	

	 พระเอกเดินตัวเปียกมะล่อกมะแล่กกลับมา	 เจออาจารย์ใส่ชุด

ครยุวทิยฐานะเตม็ยศ	แลว้รา่ยเพลงมวยถา่ยทอดวรยทุธชดุสดุทา้ยเปน็

ฟินาเล่ให้พระเอกดูเป็นขวัญตา	 ท่วงท่าการจู่โจมและตั้งรับ	 มีทั้งท่า

มงักร	หงษ	์กเิลน	เสือขาว	เรียกวา่ยกกันมาทัง้สวนสตัวด์สุติบวกซาฟารี

เวิลด์	แล้วถามลูกศิษย์ว่า	

	 “เจ้าจำาได้กี่ท่า”	

	 พระเอกตอบว่า	“7	ใน	10	ส่วน”	

	 อาจารย์รำาเพลงมวยซำ้า	แล้วถามคำาถามเดิมอีก	

	 “เหลือ	4	ใน	10	ส่วนครับท่านอาจารย์”	พระเอกตอบหน้าซื่อ	

	 ลูกศิษย์จำาวิชาได้น้อยลง	 อาจารย์กลับอมยิ้ม	 แล้วรำามวยใหม่			

อีกที	เป็นเที่ยวที่สาม	แล้วถามคำาถามเดิม	

	 “ข้าจำาไม่ได้เลย”	ลูกศิษย์ตอบโดยรู้สึกผิด	“ท่านอาจารย์	โปรด

ให้อภัยแก่ศิษย์โง่ด้วยเถิด”	

	 อาจารย์หัวเราะ	พลางกล่าว	“หากเจ้าจำาสิ่งใดไม่ได้เลย	ก็แสดง

ว่าเจ้าสำาเร็จเคล็ดวิชา	ข้าไม่มีอะไรจะสอนเจ้าอีกแล้ว”

	 คนเป็นครูบาอาจารย์ชอบพูดอะไรงงๆ	อย่างนี้ล่ะครับ

คำ นำ 
ผู้เขียน 
�ตกเขาฝึกวิชา
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	 จากน้ัน	พระเอกก็ออกท่องยุทธภพ	ปราบเหล่าร้ายตั้งแต่จิ๊กโก๋

ปากซอย	 เต๋าสมชาย	 และลูกเหลิม	 จนถึงฉากสุดท้ายคือการสะสาง

บัญชีแค้นกับจอมวายร้ายที่เคยฆ่าพ่อตัวเอง	 ซึ่งมันจะดราม่าขึ้นอีก			

ถ้าก่อนหน้าน้ัน	พระเอกดันไปแอบก๊ิกกับโฉมสะคราญนางหน่ึงแล้วค่อย	

มารู้ทีหลังว่าสาวงามนางนั้นคือ	 ลูกสาวแสนสวยของจอมวายร้าย	 

เกิดเป็นพระเอกน่ีลำาบากนะครับ	 จะต้องเลือกระหว่างความรักกับ

ความกตัญญู	ไม่รู้ว่าสุดท้ายจะเลือกซื่อสัตย์ต่อสิ่งใด	

	 พลอ็ตหนงัจีนกำาลงัภายใน		ตกเขาเจออาจารย	์อาจารยใ์หคั้มภีร์

สุดยอดวิชา	น่าจะเป็นประสบการณ์ร่วมของเราหลายคนนะครับ	แม้

ไม่มีญาติผู้ใหญ่ถูกทำาร้าย	ไม่มีบัญชีแค้นให้ต้องชำาระ	ไม่ใช่พวกธรรมะ

ที่ต้องออกไปปราบอธรรม	แต่บางจังหวะเหตุการณ์ชีวิต	ผมคิดว่าเรา

มกัถกูผลกัเขา้ไปในสถานการณท์ีย่งัไม่ไดเ้ตรยีมตวั	ยงัไมไ่ดต้ัง้ใจ	ไมไ่ด้

วางแผนไว้

	 ถูกผลักตกเขาลงมาแล้วนี่ครับ	พรำ่าบ่นไปก็ใช่ที่	

	 ก็ต้องยอมรับ	เรียนรู้	และรักที่จะอยู่กับมัน

 

	 ประเด็นสำาคัญก็คือเคล็ดวิชาท่ีอาจารย์สอนให้ในช่วงไม่กี่ปี							

มันจะมีผลต่อชีวิตที่เหลือของเราไปทั้งชีวิต	 อุปสรรคอันโหดหินจน

หัวเราะมิได้รำ่าไห้มิออก	 สิ่งที่เราต้องเอาชนะ	 ไม่ใช่ความยากลำาบาก	

หากแต่เป็นจิตใจของเราเอง	

	 หลายปกีอ่นผมเรยีนวชิาตกเขาโดยอบุตัเิหตุ	แตพ่อเรยีนไป	กลบั

ตกหลุมรักวิชานี้เข้าอย่างจัง	 บรรยากาศการเรียนสนุกสนาน	 อบอุ่น	

และท้าทาย	 ห้องเรียนมีอยู่ทุกที่	 ความคิดสร้างสรรค์มีใหม่ทุกวัน	 วิธี

การสอนให้ลงมือทำา	ปัญหาเป็นครู	เรียนรู้เมื่อสิ่งใดทำาถูกต้อง	ประสบ

ความสำาเร็จ	 ให้ประยุกต์ต่อ	 และเมื่อสิ่งใดผิดพลาด	 ล้มเหลว	 ให้หา

ทางออก	อย่ามัวจมปลักกับปัญหา

	 โชคดีที่ถูกผลักตกเขาลงมา	 ได้ฝึกวิชาจากวีรบุรุษประชาธิปไตย		

ตัวเป็นๆ

	 อาจารย์ผมไม่ได้แค่ให้คัมภีร์สอนวิชา	แต่อาจารย์ให้แบรนด์	

	 แบรนด์นี้มีชื่อว่ามหาวิทยาลัยรังสิต	

	 ผมรับม�	พร้อมภ�รกิจ	เข็นแบรนด์ขึ้นภูเข�

	 	 	 	 	 		สมเกียรติ	รุ่งเรืองวิริยะ

 



งานเข้า
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	 เมษายน	2553 

	 ดินเนอร์ทอล์กครั้งนี้	ที่หาดจอมเทียน	พัทยา	

	 มองไปท่ีไหนก็มีแต่รอยยิ้ม	 คนพูดก็เขิน	 คนฟังก็ขำา	 ทั้งที่หัวข้อ

ปาฐกถา	เป็นประเด็นระดับชาติ	“เปลี่ยนการศึกษาให้เป็นจุดคานงัด

ประเทศไทย”	

	 คนพูด	คือ	ดร.อาทิตย์	อุไรรัตน์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต

	 คนฟงั	คอื	ครแูนะแนวจากโรงเรยีนมธัยมทัว่ประเทศกวา่สองรอ้ย

ชีวิต

	 เมื่อดร.อาทิตย์เดินทางมาถึงหน้าโรงแรม	 บรรดาผู้บริหารของ	

ม.รังสิตที่รอต้อนรับ	พากันหัวร่องอหายมาแล้วชุดหนึ่ง	พอเข้าถึงห้อง

จัดเลี้ยง	ก็ทำาเอาครูแนะแนวอึ้งไปอีกชุดหนึ่ง

	 ใครจะเชื่อ	

	 อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศ	 รัฐมนตรีสาธารณสุข	 รัฐมนตรี

วิทยาศาสตร์	ประธานรัฐสภา	ฯลฯ	วันนี้นุ่งกางเกงเดฟรัดรูปทรงเดียว

กับปั๊บ-โปเตโต้	ตูน-บอดี้สแลม	

	 เดฟรัดรูปไม่พอ	 เดฟยีนส์ด้วย	 ยีนส์ธรรมดาไม่ได้	 ยีนส์ขาดๆ	

แหว่งๆ	อีกต่างหาก

กางเกง
ยีนส์ขาด
ของดร.อาทิตย์

01
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	 	ดร.อาทติยใ์ช้เวลาชัว่โมงเศษๆ	อธบิายเรือ่งราวทีเ่รยีกวา่	“คว�ม

ส�ม�รถของประเทศไทย”	คนไทยเราเกง่อะไร	แลว้จะพฒันาศกัยภาพ

ของประเทศไปทางไหน		

	 กางฝ่ามือ	ชูห้านิ้วแล้วบอกว่า	มีห้าเรื่องนี้เท่านั้นที่สำาคัญ	

	 “เรื่องแรก	 ก�รเกษตร	 ประเทศไทยได้เปรียบ	 ทรัพยากร										

อดุมสมบรูณ	์เราเลยเคยชินขายของเกา่กนิ	สมยักอ่น	ตดัไม	้ขดุแรข่าย	

ขายจนหมด	 รวยกระจุก	 จนกระจาย	 ภาคเหนือมีพ่อเลี้ยง	 ภาคใต้มี	

นายหวั	แตเ่กษตรกรเปน็อาชพียากจน	วทิยาลัยการเกษตรไมมี่คนเรยีน	

ถ้าเกษตรกรยากจนข้นแค้น	 แล้วทำาไมคนรวยที่สุดในประเทศไทยคือ

คุณธนินทร์	เจียรวนนท์	ซึ่งเล่นการเกษตรจริงจัง	เล่นเป็น	ซีพีขายไก่	

เขาก็คิดค้นวิธีการที่ทำาให้ไก่กินอาหารน้อย	 แต่ได้เนื้อเยอะ	 ออกไข่

แดงๆ	 ขายตับห่าน	 เอาไปทำาฟัวกราส์	 จะทำายังไงให้ได้ตับห่านโตๆ					

ราคาแพงๆ	ขายข้าวสาร	ทำายังไงถึงจะได้พันธุ์ข้าวที่ปลูกแล้ว	แม้โดน

นำ้าท่วม	ฝนแล้ง	เพลี้ยลง	เจออะไรก็ไม่ตาย

	 เรือ่งทีส่อง	อตุส�หกรรม	เรามุง่หมายจะเปน็ดทีรอยตแ์ห่งเอเชยี	

ศนูยก์ลางอตุสาหกรรมยานยนต	์แตย่งัทำาไดแ้คร่บัจา้งประกอบชิน้สว่น	

ผลติเองไมไ่ด	้ไมโครชพิผลติไมไ่ด	้มอืถือสกัอันกย็งัไมม่	ีเคยเหอ่จะเปน็

นกิส	์ประเทศอตุสาหกรรมใหม่	เปน็เสอืตวัทีห้่า	ตอ่จากเกาหล	ีฮอ่งกง	

ไต้หวัน	 สิงคโปร์	 ยังไม่ทันได้เป็นเสือตัวที่ห้า	 ดันเป็นหมาตัวท่ีหนึ่ง	

เพราะวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำากุ้งปี	2540	เจ๊งก่อนใครเพื่อน		

	 เรื่องที่สาม	ก�รท่องเที่ยว	ไปทำาอีท่าไหนไม่รู้	จุดแข็งกลายเป็น

เรื่องเซ็กส์	 ไอเลิฟเมืองไทย	 ไอไลค์พัฒน์พงษ์	 ทำาไมใครๆ	 ไปเที่ยว 

เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก	รัสเซีย	แล้วประทับใจ	ทั้งๆ	ที่เคยโดนเผาวอดวาย

ไปหมด	รัสเซียนำาความรุ่งเรืองในอดีตมาสู่ปัจจุบัน	ไม่ว่าจิตรกรรมฝาผนัง	

ภาพพิมพ์บนกระจก	 กระท่ังอุปกรณ์ประดับ	 ข้อมูลเดิมว่าของเก่า 

ทำาขึ้นด้วยวัสดุใด	ก็ดั้นด้นค้นหา	เนรมิตทุกสิ่งทุกอย่างกลับมายิ่งใหญ่

เหมือนเดิม	

	 เรื่องที่สี่	 หมอ	 พย�บ�ล	 เภสัชกร	 แพทย์ท�งเลือก	 ฯลฯ 

เรียกว่า	 บุคลากรทางการแพทย์ทั้งวงการ	บ้านเราเก่งที่สุด	 ราคาถูก

ท่ีสดุ	เซอรว์สิมายดด์ท่ีีสดุ	ใหดู้พยาบาลทีดี่ทีส่ดุในโลกคอื	พยาบาลไทย	

เรื่องการแพทย์ใช้อะไร	ใช้คน	ใช้ฝีมือ	จำากัดไหม	สิ้นสุดไหม	ไม่สิ้นสุด	

ถ้าไม่	ทำาไมไม่ผลิตเพิ่ม		

SAINT
PETERS
BURG
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กางเกงยีนส์ขาด�ก็อยากจะรู้ว่า�ทำ�ไมเด็กมัน

ใส่�มันนิยมกันมาก�แต่พวกเราไม่ใส่�อ๋อ...�ที่เด็ก

ใส่ก็เพราะมันขาด�ถ้าเป็นแฟชั่นดีไซน์�เราจะสอน

แนวคิดนี้ได้ไหม�ใครเป็นคนคิด�คิดได้ยังไง�ว่าต้อง

ทำ�ให้ขาดเสียก่อนถึงจะสวย�โลกมันไปทางนี้�เราจะ

ให้คำ�ปรึกษาไปทางไหน�ไปทางที่เราเคยรู้จัก�

หรือทางที่เขากำ�ลังไป”
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	 เรื่องที่ห้า	ครีเอทีฟอ�ร์ต	สหรัฐอเมริกาไปไกลมาก	เกาหลีกำาลัง

มาแรง	อเมรกิาใชห้นงัสง่ออกวฒันธรรมแบบอเมรกินัไปทัว่โลก	เกาหลี

ใชล้ะคร	ญีปุ่น่ใชก้ารต์นู	ไตห้วนัใชเ้กม	อตุสาหกรรมหนงั	อตุสาหกรรม

เพลง	 อุตสาหกรรมแอนิเมชั่น	 ถามว่าอันนี้เราไหวไหม	 โดยศักยภาพ

ไหวแน่นอน	ครีเอทีฟโฆษณา	ผู้กำากับหนัง	ช่างภาพ	กราฟิกดีไซเนอร์	

แฟชัน่สไตลสิต	์บา้นเราฝมีอืฉกาจๆ		ทัง้นัน้	แตเ่ราจะผลกัดนัเศรษฐกิจ

ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์มากน้อยแค่ไหน”	

	 ถ้าไม่นับบรรยากาศแปลกๆ	 ที่คนฟังมัวแต่แอบจ้องเดฟยีนส์

ขาดๆ	แลว้ละ่ก	็ประเดน็สำาคญั	สามเรือ่งแรก	เกษตรกรรม	อุตสาหกรรม	

ท่องเที่ยว	คือต้องรื้อระบบบริหารจัดการใหม่	ส่วนสองเรื่องหลัง	การ

แพทย์	ครีเอทีฟอาร์ต	ต้องรีบต่อยอดอัดฉีดสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นไป	

	 แต่ถ้าสรุปขมวดทั้งหมด	มันคือเรื่องเดียวกัน	เรื่องคน	

	 ดร.อาทิตย์	พูดทิ้งท้ายไว้กับครูแนะแนวว่า	

	 “ผมต้ังใจใส่กางเกงตัวนี้มาให้ท่านดู	 ท่านอาจจะคิดว่าบ้าหรือ

เปล่า	อายุขนาดนี้	มาแต่งตัวอย่างนี้	กางเกงยีนส์ขาด	ก็อยากจะรู้ว่า	

ทำาไมเดก็มันใส	่มันนยิมกนัมาก	แตพ่วกเราไมใ่ส	่ออ๋...	ทีเ่ดก็ใสก่เ็พราะ

มนัขาด	ถา้เปน็แฟชัน่ดไีซน	์เราจะสอนแนวคดินีไ้ดไ้หม	ใครเปน็คนคดิ	

คิดได้ยังไง	ว่าต้องทำาให้ขาดเสียก่อนถึงจะสวย

	 โลกมันไปทางนี้	เราจะให้คำาปรึกษาไปทางไหน	

	 ไปทางที่เราเคยรู้จัก	หรือทางที่เขากำาลังไป”

กางเกงยีนส์ขาด ก็อยากจะรู้ว่า ทำ ไม

เด็กมันใส่ มันนิยมกันมาก แต่พวกเรา

ไม่ใส่ อ๋อ... ที่เด็กใส่ก็เพราะมันขาด

ถ้าเป็นแฟชั่นดีไซน์ เราจะสอนแนวคิดนี้

ได้ไหม ใครเป็นคนคิด คิดได้ยังไง

ว่าต้องทำ ให้ขาดเสียก่อนถึงจะสวย

โลกมันไปทางนี้ เราจะให้คำ ปรึกษา

ไปทางไหน ไปทางที่เราเคยรู้จัก

หรือทางที่เขากำ ลังไป
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	 หลงัดนิเนอรท์อลก์	ภายใต้บรรยากาศแหง่ความสขุ	ครแูนะแนว

ท่านหนึ่งถามผมว่า	อะไรทำาให้ม.รังสิต	พัฒนาขึ้นมาเป็นมหาวิทยาลัย

เอกชนอันดับ	1	

	 ต้องรีบออกตัว	การศึกษาไม่มีที่	1	หรอกครับ	จุฬา	ธรรมศาสตร์	

มหดิล	เกษตร	ดเีดน่ดงัไปคนละแบบ	รงัสติ	กรงุเทพ	เอแบค	หอการคา้	

ก็ไม่เหมือนกัน	นานาจิตตัง

	 แม้จะแอบภูมิใจเล็กๆ	ว่า	 ในด้านปริมาณ	 เราได้ขยับก้าวขึ้นมา

เป็นมาร์เก็ตลีดเดอร์	 ด้วยจำานวนนักศึกษามากที่สุดในประเทศ	 ส่วน

ด้านคุณภาพ	 เราเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียวท่ีได้รับการ

ประเมินจาก	 สมศ.	 หรือ	 สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา	 ให้อยู่ในระดับดีมาก	 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในกลุ่ม

สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต	

	 พัฒนาการแบบก้าวกระโดดของม.รังสิต	 อาจต้องอธิบายเป็น 

ซีรีส์ขนาดยาวถึงสิ่งที่เราทำางานหนักติดต่อกันมาหลายปี	 โดยเฉพาะ

ชว่งวกิฤตเศรษฐกจิท่ีเราดิง่ลงกน้เหว	ตัง้แตปี่	2541-2543	เริม่ปนีจาก

เหว	ช่วงปี	2544-2547	เริ่มเดินขึ้นเขา	ช่วงปี	2548-2550	และขึ้นสู่

ยอดเขาตั้งแต่ปี	2551	เป็นต้นมา	

	 แต่ถ้าอธิบายแบบสั้นๆ	

	 บ�งทีคำ�ตอบมันอ�จจะอยู่ท่ีก�งเกงยีนส์ข�ดๆ	แหว่งๆ	 ของ

ดร.อ�ทิตย์	นี่ล่ะครับ



3130

	 เมษายน	2552

	 มันเป็นข่าวเล็กๆ	ในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ	

	 สองบรรทดัในขา่วนัน้พดูถงึสถานการณจ์ำานวนนกัศึกษาใหม่ของ

มหาวทิยาลยัเอกชนตา่งตกอยูใ่นอาการ	ทรงๆ	ทรดุๆ	มเีพยีงแห่งเดยีว

เท่านั้นที่เติบโตสวนกระแส	

	 มหาวิทยาลัยรังสิต	

	 น่าดีใจ	แต่ข้อเท็จจริงก็คือ	ไม่ก่ีปีก่อนหน้าน้ี	เรากล้ิงตกเขา	ด่ิงลง	

ก้นเหวก่อนใครเลย

	 ต่อสู้	กู้วิกฤต	ปรับ	เปล่ียน	ลองผิดลองถูก	กว่าจะถึงวันน้ี	เลือดตา	

แทบกระเด็น

	 แทบไม่น่าเชื่อว่า	ไม่กี่ปีที่แล้ว	แบรนด์เป็นตะคริว	เรายังคุยเรื่อง

ปรับโครงสร้างองค์กรกันอยู่เลย

	 คำาว่าปรับโครงสร้างเป็นคำาหรูๆ	ความจริงท่ีพูดจาประสาชาวบ้าน	

ก็คือ	 เรากำาลังแย่	ถ้าไม่รีบทำาอะไร	เราจะเจ๊ง

	 เราต้องลดคน	เราตอ้งขอใหพ้นกังานสมคัรใจลาออก	สละอวยัวะ

เพื่อรักษาชีวิต	

ฐานปิรามิดแคบลง

02
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	 คนนอกมีสิทธิ์สงสัยว่า	 ในเม่ือทุกคนต้องเรียนหนังสือ	 แล้วเด็ก

นักเรียนหายไปไหน	 เป็นไปได้ยังไงที่ยอดนักศึกษาใหม่ลดลงทุก

มหาวทิยาลยั	แตส่ำาหรบัคนในวงการมหาวทิยาลยัเอกชน	รบัรูส้ญัญาณ

เตือนภัยเหล่านี้มาหลายปี

	 สัญญาณแรก	ตัวเลขนักเรียนที่จบม.6	ย้อนไป	5	ปี	เฉลี่ยจบปีละ	

350,000	 คน	 ไม่กี่ปีข้างหน้าจะลดเหลือ	 320,000	 คน	 ถ้าวาดรูป

สามเหลี่ยมแทนโครงสร้างประชากร	ยอดปิรามิดคือผู้สูงวัย	ลงมาอีก

หน่อยคือวัยทำางาน	 ลงมาอีกคือวัยรุ่น	 ส่วนฐานล่างท่ีกว้างท่ีสุดคือ 

วัยเด็ก	

	 วันนี้ฐานเป็นปิรามิดแคบลงเรื่อยๆ	

	 อีก	20	ปีข้างหน้า	ประเทศไทยจะเคลื่อนไปสู่สังคมคนแก่	

	 สังคมที่คนมีการศึกษามากขึ้น	 มีความสุขกับการทำางาน	 เรื่อง				

คู่ครอง	 กว่าจะตัดสินใจลงเอยกับใครสักคน	 จะคบหา	 ศึกษาดูใจกัน

นาน	

	 นา่ภมูใิจนะครบั	เรากำาลงัจะมปีญัหาเดยีวกบักลุม่ประเทศพฒันา

แล้วอย่างญี่ปุ่น	อเมริกา	ยุโรป	หรือแม้แต่สิงคโปร์	ที่รัฐบาลต้องเป็น

เจ้าภาพจัดปาร์ต้ีนัดบอดให้พบปะสังสรรค์กัน	 หนุ่มสาวเจเนอเรชั่นนี้	

ความสุขรายล้อม	ไม่ยอมแต่งงาน	ถ้าแต่งก็แต่งช้า	แต่งแล้วมีลูกน้อย	

บางรายก็ไม่ยอมมีลูก	เมื่อไม่มีลูก	ก็ใช้เงินมือเติบ	ไม่ใส่ใจการออม

	 พฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มนี้นักการตลาดเรียกว่า	 กลุ่มทิ้ง	 (TINK:	

Two	Incomes,	No	Kid)

	 บางประเทศรัฐบาลต้องจัดโปรโมชั่นจูงใจถึงขนาดว่าถ้าภรรยา

ตั้งท้อง	สามียื่นขอหักภาษีได้

	 เม่ือจำานวนนักเรียนจบมัธยมเท่าเดิม	 ก็เชื่อมโยงถึงนักศึกษา

อุดมศึกษา	การเพิ่มจำานวนของที่หนึ่ง	จะไปลดจำานวนของอีกที่หนึ่ง	

	 สญัญาณแรกนี	้ศพัทแ์สงทางการตลาดเรยีกว่า	ตลาดกำาลงัจะถงึ

จุดอิ่มตัว	

 

	 สัญญาณที่สอง	ข่าวเศรษฐกิจที่ไม่เคยได้ยินมาตั้งแต่เกิด	ก็ได้ยิน

ในช่วงห้าหกปีนี้	 ได้ยินจนชิน	 เศรษฐกิจอเมริกาแย่ที่สุดในรอบร้อยปี	

ตลาดทุนยุโรปตกหนักท่ีสุดในรอบห้าสิบปี	 ราคานำ้ามันแพงพุ่งสูงทุบ

สถติวัินเวน้วนั	จนคำาวา่สงูเปน็ประวตักิารณก์ลายเปน็คำาทีใ่หค้วามรูส้กึ

เฉยๆ	ข่าวว่าแคนาดาหิมะตกหนากว่าทุกปี	เม็กซิโกมีเรือนำ้ามันชนหิน

โสโครก	เวเนซูเอล่ามีกบฏ	ทะเลเหนือท่อส่งนำ้ามันรั่ว	ข่าวอะไรก็ตาม	

ถา้เขา้กบัตรรกะทีว่่า	ดมีานดค์วามตอ้งการเพิม่	ซพัพลายความสามารถ

การผลติลด	ราวกบัวา่ถา้มเีสยีงตดดงัป้าดแถวโรงกล่ันทีซ่าอุดอิาระเบีย	

ราคานำ้ามันอันขี้ตกใจนี้ก็พร้อมจะดีดตัวขึ้นไปได้ทั้งสิ้น
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	 อเมริกันทรุด	ยุโรปโทรม	ญี่ปุ่นแย่	ไทยแตกกัน

	 2548	 จากสวนลุมฯ	ต่อด้วยลานพระบรมรูปทรงม้า	ถึง	สยาม

พารากอน	พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย	ต่อสู้ล้มล้างระบอบ

ทักษิณ	

	 2549	 ประชาชนฝา่ยหนึง่ประทว้งรฐับาล	ประชาชนอกีฝา่ยหนึง่

สนับสนุนรัฐบาล	 ฝ่ายทหารออกมายึดอำานาจ	 และเกิดฝ่ายต้าน

รัฐประหาร	ใช้ชื่อว่า	แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ

	 2550	 แฮมเบอร์เกอร์ไครซิส	ลามเดี้ยงไปครึ่งโลก

	 2551	 ปีเดียวประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรี	3	คน	เสื้อเหลืองปิด

สนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ	

	 2552	 เสื้อแดงล้มการประชุมสุดยอดผู้นำาที่พัทยา	

	 2553	 เมษาเลือดท่ีราชดำาเนิน	และพฤษภาเผาเมืองท่ีราชประสงค์	

	 คนทำามาหากิน	ยุคนี้ไม่แน่จริง	ก็อยู่ไม่ได้

	 ผูป้กครองนกัศกึษามหาวทิยาลัยเอกชน	สว่นใหญท่ำาการคา้หรอื

ไม่ก็อยู่บริษัทเอกชน	จึงเซ้นซิทีฟกับเศรษฐกิจที่สุด	

	 เศรษฐกิจดีเขาดีด้วย	เศรษฐกิจดิ่งเขาดิ่งด้วย	

	 ผมเคยทำาวิจัย	โดยสัมภาษณ์เจาะลึกนักเรียนมัธยมเกี่ยวกับแรง

จูงใจและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกมหาวิทยาลัย	 ส่วนหนึ่งตอบแบบ

เศร้า	เขารู้ว่ามหาวิทยาลัยเอกชนทันสมัย	เทคโนโลยีอุปกรณ์เครื่องไม้

เครื่องมือดีกว่า	แต่สถานะการเงินที่บ้านคงยังไม่ฟื้นเร็ววันนี้แน่	เขาไม่

อยากให้พ่อแม่ต้องลำาบาก
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	 สัญญาณที่สาม	 น่านนำ้าสีแดงมาบรรจบพร้อมกันหลายสาย	

มหาวิทยาลัยต่างชาติขยับขยายเปิดหลักสูตรในประเทศไทย	 สถาบัน

ราชภัฏ	 40	 แห่ง	 และสถาบันราชมงคล	 9	 แห่ง	 ยกระดับขึ้นเป็น

มหาวิทยาลัย	

	 มหาวิทยาลัยต่างชาติมาพร้อมกับแบรนด์และทุน	 ส่วน

มหาวทิยาลยันอ้งใหม่ของไทย	49	แหง่	จากเดมิ	ตอบโจทยเ์ฉพาะกลุม่	

ราชภัฏเน้นผลิตครู	 ส่วนราชมงคลเน้นต่อยอดด้านเทคนิควิชาชีพ 

วันนี้ทุกแห่งกระโจนลงมาแข่งขันในลีกเดียวกัน

	 และสัญญาณที่สี่	มหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำาเปิดหลักสูตรภาคพิเศษ	

	 เรียกในหมู่มห�วิทย�ลัยเอกชนว่�	“เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด”

คำ�ว่าปรับโครงสร้างเป็นคำ�หรูๆ�

ความจริงที่พูดจาประสาชาวบ้าน

ก็คือ�เรากำ�ลังแย่�ถ้าไม่รีบทำ�อะไร�

เราจะเจ๊ง�เราต้องลดคน�เราต้อง

ขอให้พนักงานสมัครใจลาออก�

สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต



เงียบ�แทบจะได้ยินเสียงลมหายใจ�เสียงเดียว�

ที่เกิดขึ้น�เป็นเสียงแรกและเสียงสุดท้าย�คือ

มือการเงินของเราว่า�ไม่ต้องหาวิธีอื่นอีกแล้ว�

เหลือวิธีนี้วิธีเดียว�และต้องรีบทำ��

“ผมไม่ยอมเป็นไฟแนนซ์คนสุดท้าย

ก่อนแบงก์ยึดกิจการ”

เสียงของเขายังก้องในหูผมอยู่เลย

3938

	 ลองนับปีที่มหาวิทยาลัยเอกชนจับมือกันก่อตั้ง	 สสอท.	 หรือ

สมาคมสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยเป็นตัวเทียบเคียง	

แสดงว่ามหาวิทยาลัยเอกชนไทยมีอายุเฉลี่ยราว	40	ปี

	 ถึงวันนี้	ก้าวสู่ยุคสมัยที่ท้าทายที่สุดในประวัติศาสตร์

	 ทา่มกลางคำาถามวา่จะบรหิารอยา่งไร	ใหอ้ยูไ่ดอ้ยา่งมศีกัดิศ์รแีละ

มีคุณภาพ

	 ปัจจัยนอกเหนือการควบคุม	 เด็กเกิดน้อยลง	 นักเรียนมัธยม 

ลดลง	เศรษฐกิจโลกทรุด	การเมืองไทยวุ่น	สถาบันการศึกษาต่างชาติ

บุก	ราชภัฏ	ราชมงคล	ยกระดับเป็นมหาวิทยาลัย	ฯลฯ	

	 เหล่านี้รวมกัน	ยังไม่เท่ากรณีเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด	

	 มหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำาเริ่มแตกไลน์	ขยายหลักสูตรภาคพิเศษ	

	 หลายสบิปกีอ่น	มหาวทิยาลยัของรฐัผลติบณัฑิตไมทั่น	โดยเฉพาะ

สาขาวิชาท่ีขาดแคลน	รัฐก็มาขอให้เอกชนช่วยผลิต	พอเอกชนตัดสินใจ	

เดนิหนา้ลงทนุไปเปน็รอ้ยลา้นพนัลา้น	มหาวทิยาลยัของรฐักเ็พิม่กำาลงั

การผลิต	โดยไม่มีใครหน้าไหนไปห้าม	

เงียบ�แทบจะได้ยินเสียงลมหายใจ�

เสียงเดียวท่ีเกิดข้ึน�เป็นเสียงแรก�

และเสียงสุดท้าย�คือมือการเงินของเราว่า�

ไม่ต้องหาวิธีอ่ืนอีกแล้ว�เหลือวิธีน้ีวิธีเดียว�

และต้องรีบทำ��

“ผมไม่ยอมเป็นไฟแนนซ์คนสุดท้าย�

ก่อนแบงก์ยึดกิจการ”�

เสียงของเขายังก้องในหูผมอยู่เลย

ไฟแนนซ์คนสุดท้าย�
ก่อนแบงก์ยึดกิจการ

03
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	 เด็กมัธยมคนหน่ึง	 เอนทรานซ์เข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยรัฐแห่งหน่ึง	 ประกาศว่าเปิดรับร้อยคน	 แต่สมัครเกือบ			

พันคน	เด็กคนนี้เรียนเก่ง	จบโรงเรียนดัง	ก็คิดว่าน่าจะสอบได้	

	 แต่ไม่ได้	ติดอันดับสำารอง

	 คนทีร่อ้ยกวา่	ถา้ไมม่คีนสละสทิธิม์ากพอ	กค็งตอ้งหาท่ีเรยีนใหม่

	 วันรุ่งขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปแจ้งว่า	คณะเปิดรับเพิ่มอีกร้อยคน	

แต่เป็นหลักสูตรพิเศษ	 สนใจไหม	 เรียนเหมือนกันทุกอย่าง	 แต่ว่าค่า			

ใช้จ่ายแพงกว่าหลักสูตรปกติ	

	 จ่ายแพงกว่า	แล้วได้ปริญญามหาวิทยาลัยของรัฐ	

	 ข้อเสนอเช่นนี้	ใครจะไม่เอาล่ะครับ	

	 เรือ่งนีถ้า้สูก้นัอยา่งยตุธิรรมไม่มเีอกชนไหนกลวั	แตห่ลกัสตูรภาค

พิเศษน่ีมันก็คือหลักสูตรภาคคำ่า	 แต่ไม่ใช่สำาหรับกลุ่มกลางวันทำางาน	

กลางคืนไปเรียนเสริมวุฒิ	 ทั้งหมดเป็นเด็กเพ่ิงจบม.6	ทั้งนั้น	 พอเปิด

เทอมเริม่เรยีนระยะหนึง่	บางรายวชิา	ทางคณะกจั็ดตารางสอนใหเ้รยีน

รวมกบัพวกภาคปกตนิัน่ละ่	ไปนัง่เรยีนอดัๆ	กนั	วชิาทีค่วรจะมีเดก็หนึง่

ร้อยกลายเป็นสองร้อย	มหาวิทยาลัยรัฐหันมาเน้นจำานวนผลิตบัณฑิต	

ทั้งที่ภาระหน้าที่หลักคือ	การสร้างงานวิจัยให้ประเทศ	

	 หนักไปกว่านั้น	 การลงทุน	 อาคารสถานที่	 วัสดุอุปกรณ์	 รัฐเอา

ภาษีประชาชนอดุหนนุใหอ้ยูแ่ลว้	แทนท่ีหลกัสตูรพเิศษเหลา่นี	้จะเกบ็

ค่าหน่วยกิตให้เท่ากับภาคกลางวัน	 หรือสูงกว่านิดหน่อย	 แต่กลับ 

ตั้งราคาสูงขึ้น	 3-5	 เท่า	 ราคาเดียวกับม.เอกชน	 ซึ่งลงทุนทุกสิ่ง 

ทุกอย่างเอง

	 ทำาไมจู่ๆ 	มหาวทิยาลยัรัฐถงึขยนักนัขึน้มา	สอนหนังสอืเชา้ยนัคำา่

ปมมันอยู่ที่ค่าเทอม	ถ้าเรียนภาคกลางวันค่าเทอมส่งเข้าคลังหลวง	แต่

เรยีนภาคคำา่สง่ตรงเขา้คณะ	ใหบ้รหิารจดัการกนัเอง	แลว้กส็ามารถต้ัง

ค่าสอนของอาจารย์	และค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ในอัตราพิเศษ	ยัง

ไม่นับค่าใช้จ่ายต่างๆ	ที่เรียกว่าเงินนอกงบประมาณ

	 สู้กันแฟร์ๆ	ไม่กลัว	กลัวสู้คนละกติกา

	 ฯลฯ

 

	 สัญญาณเตือนภัย	ปัจจัยคุกคามมีมาและคงมีต่อไป	

	 ปีน้ีมหาวิทยาลัยรังสิตอาจจะทำาได้ดี	 แต่ยังมีสิ่งที่รอให้ทำาอยู่				

อีกมาก

	 หลายปทีีผ่า่นมา	เราผา่นอะไรตอ่มอิะไรมาเยอะ	ชว่งตอ่สู	้กูว้กิฤต	

ปรบัโครงสรา้งองคก์ร	ผมยังจำาได้เลยวา่	ตอนทีผู่บ้รหิารของเราคนหนึง่

ถามความเหน็ในหอ้งประชมุบอรด์บริหารระดบัสงูวา่	ยงัมวีธิอีืน่อกีไหม

ที่จะรัดเข็มขัดต่อไปได้อีก	โดยไม่ต้องลดคน	

	 เงียบ	แทบจะได้ยินเสียงลมหายใจ	

	 เสยีงเดยีวทีเ่กดิขึน้	เปน็เสยีงแรกและเสยีงสดุทา้ย	คอืมอืการเงนิ

ของเราว่า	ไม่ต้องหาวิธีอื่นอีกแล้ว	เหลือวิธีนี้วิธีเดียว	และต้องรีบทำา	

	 “ผมไม่ยอมเป็นไฟแนนซ์คนสุดท้�ยก่อนแบงก์ยึดกิจก�ร”	

เสียงของเข�ยังก้องในหูผมอยู่เลย
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	 มีคำาสั่งแต่งตั้งคุณอภิรมณ	อุไรรัตน์	เป็น	ผู้อำานวยการสำานักงาน

ประชาสัมพันธ์	มหาวิทยาลัยรังสิต

	 คุณอภิรมณคือลูกสาวคนเดียวของดร.อาทิตย์	เท่ากับคอนเฟิร์ม

ข่าวลือ	 ใช่หรือมั่ว	 ชัวร์หรือไม่	 ที่ดร.อาทิตย์จะกลับมาอีกคร้ังหลัง

อธิการบดีคนเก่าลาออกไป	 คุณอภิรมณหรือคุณปิ๋ม	 จบปริญญาตรี

ธุรกิจระหว่างประเทศ	 จากวอชิงตันดีซี	 ทำางานท่ีแบงก์ชาติได้ปีกว่า	

ดร.อาทติยก็์ขอใหม้ารว่มทมีกอบกู้วกิฤตมหาวทิยาลยัรงัสติ	โดยเฉพาะ

ตำาแหน่งคุณปิ๋มนี้	 ท่ีผ่านมาไม่รู้อาถรรพ์หรือกดดันอะไร	 เปลี่ยน												

ผู้บริหารเฉลี่ยปีละคน

	 ผมเพิง่ลาออกจากตำาแหนง่รองคณบดฝีา่ยกจิการนกัศกึษา	คณะ

นิเทศศาสตร์	กะจะใช้เวลาสักหนึ่งปีสำาหรับเตรียมตัวเรียนต่อปริญญา

เอก	

	 โจทย์ของคุณปิ๋มคือ	 ยกเครื่องสื่อประชาสัมพันธ์ใหม่ทั้งหมด					

คุณปิ๋มพูดกับผมว่าสิ่งแรกที่เร่งด่วนคือ	วารสารประชาสัมพันธ์องค์กร 

“สารรังสิต”	

	 เราไม่เคยรูจ้กักนัมากอ่น	ใครกไ็มรู่ห้วงัดี	โบย้มาให	้ไมรู่ห้ลงคารม

หรือบ้ายอ	 พอมีคนชมว่าภารกิจนี้ต้องผม	 ก็เคลิ้มตกปากรับคำาไป 

ไม่รู้ตัว	

งานเข้า

04



44 45

	 ผมเห็นว่าสารรังสิต	ขายตรง	ฮาร์ดเซลเกินไป	มีแต่ข่าวผู้บริหาร	

ข่าววจิยั	ขา่วสมัมนา	ขา่วความกา้วหนา้	ฯลฯ	ภาษาเขยีน	ภาพประกอบ	

ดไีซนร์ปูเลม่	กจ็รงิจงัเกนิไป	เดก็มหา’ลยัอายสุบิแปดสบิเกา้	เขาไมส่น

หรอกวา่เดือนนีผู้บ้รหิารตดัรบิบิน้เปดิงานกีค่รัง้	รว่มมอืกับตา่งประเทศ

ที่ไหนบ้าง

	 ภาพยนตร์	“เจอร่ี	แม็กไกว์”	รับบทโดยทอม	ครูซ	มีฉากโปรดของ

ผมฉากหนึ่งคือ	“กินพิซซ่าแล้วของขึ้น”	แม็กไกว์	ทำางานเป็นเอเย่นต์

ซือ้-ขายนกักฬีา	ความเชีย่วชาญอยู่บนฐานการแบ่งเปอรเ์ซ็นต	์เมือ่คน

ถูกทำาให้กลายเป็นสินค้า	 เงินตราจึงกลายเป็นสิ่งบูชา	 ความจริงที่ 

โหดร้าย	 เช่น	 นักกีฬาอเมริกันฟุตบอลที่เจ็บจนเดี้ยงก็ต้องฝืนลงแข่ง	

มากกว่านั้นเจ็บหนัก	หมอให้พักรักษาตัวสองเดือนก็เหลือสามอาทิตย์	

เพราะหากไม่ลงแข่งก็อดโบนัส	

	 แมก็ไกวก์นิพซิซา่	ตืน่ขึน้มากลางดกึ	แลว้เขยีนขอ้เสนอถงึบรษิทั	

ความคดิไหลทะลกัเหมอืนเขือ่นแตก	เขาเหน็วา่แนวทางทีบ่รษิทัทำาอยู	่

ถึงบริษัทจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ	แต่มันใหญ่ภายนอก	กลวงข้างใน	ไม่ยั่งยืน	

เขาเรียกร้องให้รีบหยุดฟองสบู่	 แล้วหันมาดูแลลูกค้าในมือให้ใกล้ชิด

กว่านี้	

	 แม็กไกว์เป็นตัวแทนของคนหนุ่มท่ีไม่ยอมไหลไปต�มระบบ	

กล้�ลุกขึ้นม�เสนอสิ่งที่คนอื่นไม่กล้�พูด	 คว�มเห็นของเข�ได้รับ

เสียงปรบมือจ�กเพื่อนร่วมง�น	

	 แต่สุดท้�ยถูกบริษัทไล่ออก

	 ผมใช้เวลาหนึง่คนื	นัง่คดิ	นัง่เคน้	นัง่เขยีนโครงรา่ง	วางพมิพเ์ขยีว

ใหม่ให้สารรังสิต	แอ๊คท่าว่าของขึ้น	 เขียนออกมาได้	16	หน้า	 เนื้อหา

คอลมันค์วรจะมอีะไร	จงัหวะอารมณก์ารเล่าเรือ่งประมาณไหน	รปูเลม่	

บุคลิก	 งานดีไซน์ควรจะเป็นอย่างไร	 และควรจะชวนใครมาช่วยทำา 

กะว่าจากพิมพ์เขียวนี้	ใครมาทำาต่อก็ทำาได้

	 แม็กไกว์เสนอเสร็จ	บริษัทบีบให้ออก	

	 ผมเสนอเสร็จ	งานเข้าต้องเอามาทำาเอง
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	 คุณปิม๋เธอพดูไดจ้รงิใจมาก	ทีผ่มเสนอมานี	้เหน็ดว้ยทกุอยา่ง	แต่

ไม่รู้เลยว่าจะทำาต่อได้ยังไง	 ไม่รู้จักใครสักคน	 ให้ผมช่วยรวบรวมทีม 

รบังานนีไ้ปทำาใหห้นอ่ย	ระหวา่งทีผ่มยงัมึนอยู	่เพราะทีค่ยุกันรอบแรก	

บอกว่าขอไอเดีย	 ผมก็เลยไปทำาไอเดียมาเสนอ	 มาวันนี้จะให้เป็น

บรรณาธิการเสียแล้ว	 ผมก็ไม่	 ไม่	 ไม่	 อยู่สองสามที	 มาเจอคำาพูดว่า 

โปรเจกต์แบบนี้	ไม่อยากเห็นมันเสร็จออกมาหรือ

	 โอ้โห	จี้ใจดำา

	 เอาวะ	ลองดู	ข้อตกลงวันนั้นคือ	ทำาให้ดูสามเล่ม

	 เสร็จแล้วค่อยไป

	 ทำางานกับคุณปิ๋มไป	ก็เริ่มรับรู้ข้อมูลสยองขวัญไป	

	 แมม้หาวทิยาลยัรงัสติจะเปน็มหาวทิยาลยัเอกชนทีม่คีณะ/สาขา

วิชามากที่สุดในประเทศ	 แต่ถ้านับจากจำานวนนักศึกษาเวลานั้น 

เราเป็นเพียงมหาวิทยาลัยขนาดกลาง	รับนักศึกษาใหม่ได้ปีละ	5,000	

คน

	 ปี	 2540	 รอดพิษวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำากุ้งฉิวเฉียด	 เพราะ

มหาวิทยาลัยเปิดเทอมกลางเดือนมิถุนายน	 แต่รัฐบาลลอยตัวค่าเงิน

บาทต้นเดือนกรกฎาคม	

	 ปี	2541	นักศึกษาใหม่ลดลงไป	10%	เริ่มออกอาการ	จากนั้นปี	

2542	ลดฮวบไปอีก	30	กว่า%	ยังไม่พอ	ปีต่อมา	2543	ยังหล่นลงไป

อีก	10%	ยอดตกรวมกัน	50	กว่า%	นั่นแปลว่ารายรับหายไปครึ่งหนึ่ง	

และนักศึกษารุ่นหนึ่งใช้เวลาเรียน	4	ปี	ก็แสดงว่าอาการนี้จะกำาเริบไป

อีก	4	ปี

	 พวกพนักงานหางแถวอย่างผม	 ไม่เคยสำาเหนียกรู้ เลยว่า	

สถานการณ์การเงินของมหาวิทยาลัยยำ่าแย่ขนาดไหน	ถ้าจะว่าไป	มัน

กไ็มใ่ชเ่รือ่งทีจ่ะตอ้งรูด้ว้ย	รูอ้ยูอ่ยา่งเดยีวว่างานของเราคอืสอนหนงัสอื

ให้สนุก	 เห็นฝ่ายบริหารประกาศมาตรการประหยัด	 ให้ปิดแอร์ 

กลางวันบ้าง	 ใช้กระดาษรีไซเคิลบ้าง	 อันนั้นไม่วิกฤต	 ก็ทำากันอยู่แล้ว	

ไม่เห็นต้องมาสั่ง	

	 โลกของผมยงัคงเป็นสชีมพ	ูใจก็คดิอยู่แต่วา่ปหีน้าจะขอทนุเรยีน

ต่อปริญญาเอก	เวลานั้น	อย่าว่าแต่มหาวิทยาลัยจะต้องหยุดให้ทุนส่ง

คนใหม่ไปเรียนต่อเลย	พวกที่ได้ทุนไปแล้ว	 เรียนชิลๆ	ยังไม่มีอารมณ์

เขยีน	กเ็ขยีนวจิยัไมอ่อก	เขียนไมเ่สรจ็กยั็งไมก่ลบั	สิน้เดือนรบัเงนิตาม

ปกติ	มหา’ลัยก็ขีดเส้นตายให้กลับมา	ไม่งั้นจ่ายเอง	

	 กุมภา	มีนา	เมษา	พฤษภา	ปี	2544	นั้น	ผมใช้เวลา	4	เดือนกับ

งาน	4	อย่าง		

	 หนึง่	สารรงัสติ	สอง	แปลงโฉมสือ่ประชาสมัพนัธท์กุสือ่	สาม	ออก

โรดโชว์	สี่	ทำาแคมเปญโฆษณา

	 โคตรเหนื่อย	แต่โคตรสนุก	ทำางานสัปดาห์ละเจ็ดวัน	แต่ละวันก็

ข้ามคืนสว่างคาตา	เหมือนมีอะไรให้ทำาเป็นร้อยเป็นพันอย่าง	ปัญหามี

อยู่ทุกที่	ติดขัดโน่นนี่ทุกวัน	จิตตก	รู้สึกแย่	แต่พอเห็นงานแต่ละชิ้นที่

ออกมา	ร่างกายหลั่งสารความสุข	อิ่มเอมใจบอกไม่ถูก	



โคตรเหนื่อย�แต่โคตรสนุก�ทำ�งาน

สัปดาห์ละเจ็ดวัน�แต่ละวันก็ข้ามคืน

สว่างคาตา�เหมือนมีอะไรให้ทำ�เป็น

ร้อยเป็นพันอย่าง�ปัญหามีอยู่ทุกที่�

ติดขัดโน่นนี่ทุกวัน�จิตตกรู้สึกแย่�แต่

พอเห็นงานแต่ละชิ้นที่ออกมา�ร่างกาย

หลั่งสารความสุข�อิ่มเอมใจบอกไม่ถูก
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	 พร้อมไปกับที่มหาวิทยาลัยปรับสูตรคิดค่าใช้จ่ายระบบใหม่	 ซ่ึง

แปลว่าลดค่าเทอมลง	20%	และปรับระบบการเรียนไตรภาคที่ไม่ค่อย

เหมือนใคร	มาเป็นระบบทวิภาคที่ใช้กันทั่วไป

	 มิถุนายน	2544	ปีการศึกษาใหม่	ตัวเลขนักศึกษาใหม่รีบาวกลับ

ขึ้นประมาณ	40%	

	 ฟังดูดี	 แต่ความจริงก็คือ	 ก่อนหน้านี้เราหล่นตกเหวลงไปลึก 

เหลือเกิน	นี่เรายังปีนขึ้นมาไม่พ้นปากเหวเลย

	 ผมวเิคราะหเ์ลน่ๆ	เองวา่	การทีเ่ราจดักจิกรรมสง่เสรมิการตลาด

รวมถึงอัดโฆษณาในช่วงเวลาสั้นๆ	 แล้วเห็นผล	 แสดงว่าแบรนด์เรา 

ไม่ได้มีปัญหา	

	 ปัญหาน่าจะอยู่ที่การสื่อสารแบรนด์	

	 เวลาเดียวกับที่มวยวัดอย่างผมกำาลังหัดสร้างแบรนด์นั้น	

	 ดร.อ�ทิตย์	กำ�ลังบ�ยพ�สหัวใจ	สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่�  

	 มห�วิทย�ลัยรังสิต

โคตรเหน่ือย แต่โคตรสนุก 

ทำ งานสัปดาห์ละเจ็ดวัน

แต่ละวันก็ข้ามคืนสว่างคาตา 

เหมือนมีอะไรให้ทำ เป็นร้อยเป็น

พันอย่าง ปัญหามีอยู่ทุกท่ี ติดขัด

โน่นน่ีทุกวัน จิตตก

รู้สึกแย่ แต่พอเห็นงานแต่ละช้ิน

ท่ีออกมา ร่างกายหล่ังสาร 

ความสุข อ่ิมเอมใจบอกไม่ถูก
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แบรนด์
เป็นตะคริว

PART II
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	 กุมภาพันธ์	2544	

	 เวิร์กชอปครั้งนี้ไม่ธรรมดา	 เพราะเป็นครั้งแรกที่ผู้บริหาร	

คณาจารย์	บุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิตทั้งหมด	กว่า	1,200	ชีวิต	

ประชุมใหญ่นอกสถานที่	ณ	โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้	จอมเทียน

	 ฝ่ายจัดงานระบุไว้ในหนังสือเชิญว่า	 “สำาคัญและต้องไปกัน 

ทุกคน”

	 เวิรก์ชอปเริม่ต้นแบบพืน้ๆ	เหมอืนสมัมนาทัว่ไปทีจ่ดัข้ึนเพ่ือระดม

สมองปฏิรปูมหาวิทยาลยั	สร้างแผนปฏบัิติการทีเ่รียกวา่แนวทางพฒันา

แบบ	360	องศา	

	 ไม่ต้องบ่นเรื่องปัญหา	ขอให้บอกว่าจะทำาอะไรต่อไป

	 แบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ	 อภิปรายกันเองในสองวันแรก	 และให้นำา

เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในวันที่สาม

	 ไฮไลต์มันอยู่ที่วันสุดท้าย	ก่อนเดินทางกลับ

	 ตามกำาหนดการเรารู้ว่าจะมีปาฐกถาจากดร.อาทิตย์	 อธิการบดี	

ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิต	 แต่ไม่รู้ เลยว่าจะมาพร้อมกับความ

เปลี่ยนแปลงแบบถึงรากถึงโคน

เกินครึ่ง
ไม่ได้ไปต่อ
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	 ดร.อาทิตย์เริ่มต้นด้วยการขอบคุณที่ช่วยกันระดมสมองอย่าง			

แข็งขันและมีความฝันท่ีจะสร้างมหาวิทยาลัยให้ดีข้ึนในทุกด้าน	จากน้ัน	

ก็เริ่มเล่าถึงจุดเริ่มต้นในการสร้างมหาวิทยาลัย	 เพื่อจะสร้างบัณฑิต	

ตอบสนองความขาดแคลนของชาติ	 เนื่องจากสมัยที่เป็นหัวหน้ากอง

วิชาการ	 กพ.	 (สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)	 เห็นว่า

ประเทศชาติขาดแคลนกำาลังคนหลายด้าน	 โดยเฉพาะการแพทย์และ

สาธารณสุข	สัดส่วนหมอ	เภสัชกร	พยาบาล	ต่อประชากรไม่เพียงพอ	

โรงเรียนแพทย์ของรัฐก็มีข้อจำากัดผลิตเพ่ิม	ทำาให้ขาดแคลนอยู่อย่างน้ัน	

ไม่จบไม่สิ้น	รัฐผลิตไม่พอขออาสาช่วย	ถึงแม้จะเป็นเอกชน	ก็หวังจะ

สร้างการศึกษาที่ดีที่สุด	

	 มหาวิทยาลัยท่ีดีที่สุดของโลกคือฮาร์วาร์ด	 เป็นมหาวิทยาลัย

เอกชน	มหาวิทยาลัยรังสิต	ต้องเป็นฮาร์วาร์ดแห่งโลกตะวันออก	

	 ดร.อาทิตย์เกริ่นเป็นนัยว่า	 วันนี้มหาวิทยาลัยกำาลังเผชิญ

สถานการณ์วิกฤตครั้งใหญ่	จึงขออาสากลับมาทำางาน	จากนี้ให้ทุกคน

รวบรวมแรงใจจบัมอืสูไ้ปดว้ยกนั	และจบทา้ยดว้ยคำาประกาศแนวทาง

ปฏิรูปมหาวิทยาลัย

	 1	มีนาคม	อธิการบดีคนใหม่	เริ่มงาน

	 1	เมษายน	คณบดีและหัวหน้าภาควิชาคนใหม่	เริ่มงาน

	 1	พฤษภาคม	ปรบัวนัหยดุจาก	อาทติย-์จนัทร	์เปน็	เสาร-์อาทติย์

	 1	มิถุนายน	ปีการศึกษาหน้า	กลับมาเรียนในระบบทวิภาค

	 คำาประกาศ	4	ข้อ	สั้นๆ	ง่ายๆ	ของดร.อาทิตย์	เรียกเสียงปรบมือ

เกรียวกราว	 เสียงโห่ร้องลั่นห้องประชุม	 จากนั้นจึงให้เปิดเวทีเสนอ

ความเห็นเพิ่มเติมต่อ	“ว่าที่”	อธิการบดี

	 อาจารย์สตรีอาวุโสท่านหนึ่งที่ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่

ยุคก่อตั้ง	 กล่าวด้วยเสียงสั่นเครือว่า	 “จะเป็นไปได้ไหมที่ผู้บริหาร	

ขอโทษพวกเรา”	

	 สิ้นประโยคนี้	เสียงปรบมือกึกก้องตามมาอีกชุดใหญ่		

	 พนกังานเองกง็งวา่	สถานการณม์นัเลวรา้ยขนาดน้ีได้ไง	ทำาไมถึง

ไม่มีใครบอกเราว่าเกิดอะไรขึ้น	 และจะต้องช่วยกันอย่างไรบ้าง	 จะได้

ร่วมมือกัน	 ไม่ใช่อยู่มาวันหน่ึงต่ืนข้ึนมารู้ว่ามหาวิทยาลัยที่เราฝากผี

ฝากไขไ้วเ้ปน็แหลง่เลีย้งชวีติ	กลายเปน็ขอนไมผุ้ๆ 	ลอยเควง้ควา้งกลาง

ทะเล
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	 เสียงปรบมือจากความคับแค้นข้างใน	ความรู้สึกที่พนักงานมีต่อ

องค์กรแบบนี้	ไม่ว่าใครก็ต้องรู้สึกได้ว่า	แย่แล้ว	แย่กว่า	แย่ที่สุด	

	 มิพกัตอ้งพดูถงึเรือ่งคำาขอโทษ	อนัทีจ่รงิ	วนันีผู้บ้รหิารน่าจะชอ็ค

กว่าพนักงาน	

	 ขามายังเป็นผู้บริหาร	ขากลับกลายเป็นรักษาการ

	 ในเมือ่มหาวทิยาลยัเปลีย่นอธกิารบด	ีกแ็ปลว่าทมีผูบ้รหิารระดบั

สูง	อย่างรองอธิการบดี	ผู้ช่วยอธิการบดี	หมดวาระไปโดยปริยาย	เพื่อ

ให้อธิการบดีคนใหม่แต่งตั้งมือทำางานได้เอง

	 ผู้บริหารระดับคณะคือคณบดี	ให้มีการเลือกตั้งใหม่ทั้งหมด	โดย

เลอืกสองขยกั	ขยกัแรก	ใหแ้ตล่ะคณะเลอืกตวัแทน	3	คนเปน็กรรมการ

สรรหา	แล้วมหาวิทยาลัยก็ไปเลือกผู้ทรงคุณวุฒิอีก	2	รวมเป็น	5	คน	

ขยักที่สอง	 ให้กรรมการสรรหา	 5	 คนนี้	 เสนอรายช่ือผู้เหมาะสมกับ

ตำาแหนง่คณบดี	ซึง่จะเปน็คนใน	หรอืคนนอกกไ็ด	้และมสีทิธิเ์สนอราย

ชือ่มากกวา่หนึง่ชือ่	แตม่ขีอ้แมว้า่กรรมการสรรหาห้ามเสนอตวัเองเปน็

คณบดี	

	 การได้รับเลือกเป็นกรรมการสรรหา	 น่าจะเป็นความภูมิใจ	 

เพ่ือนร่วมงานเชื่อม่ันในความเท่ียงตรง	 ที่จะไปคัดสรรคนเก่งมา 

บริหารคณะ	คณบดีเก่าบางคนหวังเป็นคณบดีต่ออีกสมัย	แต่ในคณะ

ปฏิวัติเงียบ	โหวตให้เป็นกรรมการสรรหา	ไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดี	

	 สูตร	3	ต่อ	2	คนในสาม	คนนอกสอง	ถือว่าให้อำานาจคณะอยู่มาก	

เพราะถ้ากรรมการสรรหาจากคณะทั้ง	 3	 คน	 เห็นพ้องต้องกันก็จบ					

แต่ถ้าเสียงแตก	ค่อยให้อธิการบดีเลือก	
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	 สำาหรับผู้บริหารระดับภาควิชา	 คือ	 หัวหน้าสาขา	 ก็ให้อาจารย์

ภายในสาขานั้นๆ	โหวตเลือกกันเอง

	 หลังล้มกระดาน	ล้างไพ่	

	 ผลโหวตท่ีออกมาแทบไม่น่าเช่ือว่า	 ผู้บริหารเดิม	 ท้ังระดับ

มหาวิทยาลัย	ระดับคณะ	ระดับภาควิชา	

	 เกินครึ่ง...	ไม่ได้ไปต่อ

พนักงานก็งงว่า�สถานการณ์�มัน�

เลวร้าย�ขนาดนี้ได้ไง�ทำ�ไมถึงไม่มีใคร�

บอกเราว่าเกิดอะไรขึ้น�และจะต้อง�

ช่วยกัน�อย่างไรบ้าง�จะได้ร่วมมือกัน�

ไม่ใช่อยู่มาวันหนึ่ง�ตื่นขึ้นมารู้ว่า

มหาวิทยาลัยท่ีเราฝากผีฝากไข้ไว้เป็น�

แหล่งเลี้ยงชีวิต�กลายเป็น�ขอนไม้ผุๆ��

ยิ่งผู้บริหารน่าจะ�ช็อคกว่าพนักงาน�

ขามายังเป็นผู้บริหาร�ขากลับ

กลายเป็นรักษาการ
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	 โละผู้บริหารชุดเดิมแล้วเลือกตั้งใหม่	 เป็นแค่หินก้อนแรกที่โยน

ลงนำ้า	ก่อแรงกระเพื่อมออกไปเป็นวง	

	 เวลานี้ราวกับว่า	มีหินอีกหลายก้อนถูกโยนตามมา	

	 ระบบการเรียนไตรภาคที่เพิ่งใช้มาสองปี	 ถูกเปลี่ยนกลับมาเป็น

ระบบทวิภาค

	 อธิบายเพิ่มอย่างนี้นะครับ	

	 หนึ่งปีมี	52	สัปดาห์	มหาวิทยาลัยต่างๆ	จะจัดตารางสอนไว้	36	

สัปดาห์	แบ่งออกเป็น	2	ระบบ	คือ	“ทวิภาค”	เทอมแรกมี	15	สัปดาห์	

เทอมสอง	 15	 สัปดาห์	 แล้วก็เทอมซัมเมอร์	 6	 สัปดาห์	 ส่วนระบบ	

“ไตรภาค”	แบ่งสามเทอมเท่ากัน	เทอมละ	12	สัปดาห์	

	 ถ้านับวิชาเรียน	ระบบทวิภาค	เทอมแรกเรียน	6	ตัว	เทอมสอง	

6	ตัว	ซัมเมอร์อีก	3	ตัว	ระบบไตรภาคเรียนเทอมละ	5	ตัว	สุดท้ายทั้ง

สองระบบนักศึกษาจะเรียนประมาณ	15	วิชาต่อปีเท่าๆ	กัน

ไตรภาค
ทำ�พิษ�

06
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	 90	 กว่าเปอร์เซ็นต์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย	 ใช้ระบบ

ทวิภาค	ม.รังสิตเอง	ก็ใช้ระบบนี้มาตั้งแต่ก่อตั้ง	ไม่มีใครรู้เหตุผลแน่ชัด

ว่าเหตุใดถึงเปลี่ยนเป็นระบบไตรภาค	 แต่เอาล่ะ	 หลังจากศึกษาข้อดี

ข้อเสยีมาไมน่อ้ย	ตวัอยา่งมหาวทิยาลยันอ้งใหม่สองแห่ง	ทีเ่พิง่เปดิสอน	

พร้อมกับคอนเซปต์เท่ๆ	 ที่เรียกว่า	 “มหาวิทยาลัยในกำากับ”	 อย่าง	

ม.เทคโนโลยีสุรนารี	ที่โคราช	กับ	ม.วลัยลักษณ์	ที่นครศรีธรรมราช	ก็

ไปได้ดีกับระบบนี้	

	 ในที่สุด	ม.รังสิต	ก็ประกาศใช้ระบบไตรภาคในปี	2542	

	 แรกเริ่มเดิมทีก็บ่นกันในหมู่อาจารย์	 ซ่ึงฝ่ายผู้บริหารก็ไปคิด 

ว่าบรรดาอาจารย์ยึดติดของเก่า	 ไม่รู้จักปรับตัวให้เข้ากับความ

เปลี่ยนแปลง	

	 อยู่กันด้วยความหวังว่าอะไรๆ	มันจะค่อยๆ	ดีขึ้น

	 ผ่านไปหนึ่งปี	เสียงบ่นที่ดังที่สุด	ไม่ใช่อาจารย์	

	 แต่มาจากนักศึกษา	

	 บ่นไปบ่นมา	เกิดการประท้วง	การล่ารายชื่อ	นักศึกษาปี	1	เพิ่ง

เข้ามา	คงไม่มีปากมีเสียงอะไร	 แต่สำาหรับนักศึกษาปี	 2	 3	 4	ที่เรียน

ระบบเดิมมา	เขารู้สึกว่าชีวิตของเขาถูกจับยัดไปในห้องเรียน	

	 เรียน	เรียน	สอบกล�งภ�ค	

	 เรียน	เรียน	สอบปล�ยภ�ค

	 นักศึกษา	 “พวกเด็กเรียน”	 ระบบไหน	 ไตรภาค	 ทวิภาค	 ไม่มี

ปัญหา	พวกนี้มีห้องเรียนเป็นศาสนา	มีเกรดเป็นศาสดา	แต่	“พวกเด็ก

กิจกรรม”	นี่สิ	 เป็นพวกเสียงดัง	พลังงานสูง	 เรียนไม่เด่น	 เน้นใช้ชีวิต	

พวกออกค่าย	ทำาชมรม	สโมกลาง	สโมคณะ	ฯลฯ

	 ระบบเดิม	 ไม่บังคับเรียนซัมเมอร์	 นักศึกษาจะเอาเวลาไปออก

ค่ายอาสา	 หรือกลับบ้านต่างจังหวัด	 หรือหาท่ีฝึกงาน	 ทำางานพิเศษ 

ก็ง่าย	 แต่ว่าระบบใหม่	 ทุกเทอมเป็นเทอมใหญ่เท่ากัน	 ถ้างั้นยังไงก็ 

ต้องเรียน	

	 วา่กนัวา่	ระบบไตรภาคเหมาะกบัหลกัสตูรปรญิญาโท-เอก	เพราะ

ส่วนใหญ่เป็นวัยทำางาน	ไม่มีเทอมใหญ่เทอมเล็ก	เป็นระบบเฉลี่ยทุกข์

เฉลี่ยสุข	แต่สำาหรับนักศึกษาปริญญาตรี	ความที่ไตรภาคเทอมสั้น	ย่อ

จากสีเ่ดอืนเหลอืสองเดอืนกวา่	แตล่ะสัปดาหจ์งึตอ้งอดัชัว่โมงเรยีนมาก

ขึ้น	ทวิภาคหนึ่งวิชามี	3	หน่วยกิต	คือ	3	ชั่วโมง	แต่ไตรภาคหนึ่งวิชา

มี	4	หน่วยกิต	คือ	4	ชั่วโมง	จะสอนรวดก็ได้	แต่ส่วนใหญ่จะตัดแบ่ง

เป็นสองครั้งๆ	ละ	2	ชั่วโมง	เทียบกับของเก่าแล้ว	เดิม	6	วิชาคูณ	3	

เท่ากับเรียน	18	ชั่วโมง	ของใหม่ก็เพิ่มเป็น	5	วิชาคูณ	4	เท่ากับ	20	

ชั่วโมงต่อสัปดาห์	



บ่นไปบ่นมา�เกิดการประท้วง�การล่าราย

ชื่อ�นักศึกษาปีหนึ่งเพิ่งเข้ามา�คงไม่มีปาก

มีเสียงอะไร�แต่สำ�หรับนักศึกษาปีสอง�

สาม�สี่�ที่เขาเรียนระบบเดิมมา�เขารู้สึกว่า

ชีวิตของเขาถูกจับยัดไปในห้องเรียน
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	 หนุ่มสาวนักแสวงหา	บรรดานักศึกษากิจกรรม	เริ่มตั้งวงวิพากษ์

วิจารณ์	 จากนั้นออกแถลงการณ์	 ยื่นหนังสือประท้วงผู้บริหารที่เป็น

ตัวการให้กิจกรรมนอกห้องเรียนหายหมด	 สโลแกนสร้างสรรค์สิ่งที่ดี

ใหแ้กส่งัคมของมหาวทิยาลยักลายเปน็ถอ้ยคำาสวยหรใูนคูม่อืนกัศกึษา	

เพราะสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้คือ	การขังเด็กอยู่แต่ในห้องเรียน	

	 ไตรภาคไม่ได้ทำาพิษ	 เฉพาะเรื่องนักศึกษาเก่าประท้วง

มหาวิทยาลัย	 แต่ยังทำาให้นักศึกษาเข้าใหม่หายไปสองปีติดต่อกัน 

รวมแล้วกว่า	50%

	 ประเด็นสำาคัญเกี่ยวกับไตรภาคข้อหนึ่ง	 ซึ่งเราไม่ยอมรับกันใน

ตอนต้น	 มัวแต่เถียงกันเรื่องระบบการเรียน	 ตารางสอน	 ตารางสอบ	

กิจกรรมนอกห้องเรียน	ฯลฯ

	 ข้อเท็จจริงที่ทำ�ให้ไตรภ�คทำ�พิษก็คือ	ค่�เทอมแพงขึ้น

บ่นไปบ่นมา 

เกิดการประท้วง การล่ารายช่ือ 

นักศึกษาปีหน่ึงเพ่ิงเข้ามา 

คงไม่มีปากมีเสียงอะไร แต่

สำ หรับ นักศึกษาปีสอง สาม ส่ี ท่ี

เขาเรียนระบบเดิมมา

เขารู้สึกว่าชีวิตของเขา 

ถูกจับยัดไปในห้องเรียน
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	 ม.รังสิต	คิดค่าหน่วยกิตละ	1,800	บาท	หนึ่งวิชา	 3	หน่วยกิต	

เท่ากับ	5,400	บาท	เทอมหนึ่งเรียนกี่วิชาก็คูณเข้าไป	

	 พอเปลี่ยนเป็นระบบไตรภาคคิดหน่วยกิตละ	 1,500	 บาท	 ดู 

ผิวเผินเหมือนลดค่าหน่วยกิตลง	300	บาท	แต่เนื่องจากไตรภาคเรียน

วิชาละ	4	หน่วยกิต	ตัวเลข	1,500	บาท	มันต้องคูณ	4	

	 ระบบเดิม	1,800	คูณ	3	เป็น	5,400	

	 ระบบใหม่	1,500	คูณ	4	เป็น	6,000

	 เอาล่ะสิ

	 เดก็นกัเรยีนมธัยมเหน็จำานวนหนว่ยกติทีต่อ้งเรยีน	ผูป้กครองเหน็

ค่าเทอมที่ต้องจ่าย	ต่างเหวอไปตามกัน

	 ในฐานะผู้บริโภค	 ขั้นตอนหาข้อมูลว่าจะซื้อ	 ไม่ซื้อ	 ใช้	 ไม่ใช้	 มี

ปจัจยัให้ชัง่นำา้หนกัเปน็สบิข้อ	แต่สดุท้ายมนัจะจบลงทีก่ารเปรยีบเทยีบ

ราคา	

	 คำาถามมากมาย	เร่ืองค่าเทอมแพงขึน้จากสามหมืน่ตน้ๆ	เปน็สาม

หมื่นปลายๆ	และที่ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจก็คือ	ทำาไมมหาวิทยาลัยอื่นเรียน

แค่	140-150	หน่วยกิต	แต่มหาวิทยาลัยรังสิต	ต้องเก็บหน่วยกิตให้ได้	

180-200	ถึงจะจบ

สถานการณ์
DO�IT��OR�DIE�
ต้องทำ�อะไรสักอย่าง
เพราะ�ถ้าไม่ทำ�อะไร
ก็ตาย

ค่าหน่วยกิตแพง
เป็นอันดับเจ็ดของโลก

07
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	 เหตุใด	 ม.รังสิต	 เปลี่ยนระบบการสอนเป็นแบบไตรภาคแล้วมี

ปัญหา	ขณะทีม่หาวทิยาลยัอยา่ง	ม.เทคโนโลยสีรุนาร	ีกบั	ม.วลยัลกัษณ	์

เขาไปได้สวยกับระบบนี้	

	 คำาตอบคือ	เราไม่เหมือนเขา	และเขาไม่เหมือนเรา	

	 ไมว่า่จะนยิาม	ม.เทคโนโลยสีรุนาร	ีกบั	ม.วลยัลกัษณ์	ไวแ้บบไหน	

มหาวิทยาลัยนอกระบบ	หรือมหาวิทยาลัยในกำากับ	ข้อเท็จจริงคือเขา

เป็นมหาวิทยาลัยรัฐ	เราเป็นเอกชน	เขาบริหารงานโดยอาศัยเงินภาษี	

เราเก็บจากผู้ปกครองล้วนๆ

	 มากไปกว่านั้น	วิธีคิดค่าหน่วยกิตยิ่งมีปัญหา	

	 ในปทีีม่.รงัสติ	เก็บคา่หนว่ยกติ	1,800	บาท	ม.กรงุเทพ	คดิ	1,200	

บาท	ม.หอการค้า	1,000	บาท	ขนาดม.อัสสัมชัญหรือเอแบค	สอนเป็น

ภาษาอังกฤษแท้ๆ	ยังคิดแค่	1,400	บาท	ถูกกว่าเราเสียอีก

	 ผมไม่รู้ว่าเราย่ามใจหรือซื่อเกินเหตุ	 ที่ดันไปคิดค่าใช้จ่ายแบบ 

เนท็	(Net)	คอื	เรยีนกีห่นว่ยกติกค็ณูค่าหนว่ยกติเขา้ไปเลย	ไมเ่กบ็อะไร 

เพิม่อกีแลว้	ในขณะทีม่หาวทิยาลยัอืน่คดิคา่ใชจ้า่ยแบบบวกบวก	(++)	 

คือ	แยกค่าหน่วยกิต	ค่าห้องแล็บ	เป็นค่าบำารุง	ค่าชุดพละ	ค่าอุปกรณ์

แต่งกาย	ฯลฯ	ไว้ต่างหาก

	 ช่วงเดอืนมนีา-เมษาของทกุป	ีหนงัสอืพมิพเ์ขาจะเทยีบคา่ใชจ้า่ย

ของแต่ละมหาวิทยาลัยให้ดู	พื้นที่สื่อมีไม่มาก	เขาก็ลงเฉพาะตัวสำาคัญ	

ซึ่งก็คือค่าหน่วยกิต	 แค่น้ันคนทั้งบางก็เข้าใจว่าเราแพงสุด	 ท้ังท่ีรังสิต	

กรุงเทพ	 หอการค้า	 ค่าใช้จ่ายรวมต่อเทอมก็สูสี	 มีเอแบคท่ีสูงกว่า 

ใครเพื่อน	นั่นเพราะสอนเป็นภาษาอังกฤษ	

	 แต่ทัศนคติผู้คนเชื่อไปแล้วว่าเราแพง	 เราเองก็ไม่ดิ้นรนที่จะ

อธิบายอีกด้วย

	 เคยมีกระทู้โพสต์ในบอร์ดเว็บเอ็มไทย	(MThai)	ว่�	นอกจ�ก

แพงเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยแล้ว	ม.รังสิต	ยังแพงเป็นอันดับ

เจ็ดของโลกอีกต่�งห�ก

	 ได้รับเกียรติอย่างยิ่ง	

	 แต่ครั้งนั้น	 มันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่	 ในเมื่อค่าเทอมของทุก

มหาวิทยาลัยที่เอามาเทียบกัน	 มหาวิทยาลัยอื่นเป็นคณะท่ัวไป	

มหาวิทยาลัยรังสิตใช้คณะแพทย์	จะไม่แพงได้ไง

	 คา่เทอมปลีะสองแสนหา้	โอแ้มเ่จา้	กวา่จะจบ	เรยีนหกป	ีลา้นห้า	

	 จะโหวกเหวกโวยวายกใ็ชท่ี	่มแีตต่อ้งทำาใหส้งัคมยอมรบัเสยีกอ่น

ว่ากว่าจะผลิตแพทย์คนหนึ่งได้	 มีค่าใช้จ่ายสูง	 นักเรียนแพทย์

มหาวิทยาลัยรัฐต้องจ่ายค่าเทอมปีละส่ีแสน	 นักศึกษาแพทย์หน่ึงคน

เรียนหกปี	 เป็นเงินสองล้านสี่	 แต่ทั้งหมดนี้	 รัฐรับภาระออกแทนให้	

เรียนจบเป็นหมอเมื่อไหร่	ค่อยไปทำางานต่างจังหวัดใช้ทุน

	 ความเป็นเอกชน	 พูดอะไรมากก็เข้าตัว	 ไม่ง้ันคงร้องแรกแหก

กระเชอให้รัฐมาอุดหนุนเราบ้าง	 เร่ืองท่ีหลายคนอาจจะไม่รู้ก็คือ	 ใน

ขณะที่มหาวิทยาลัยรัฐคิดค่าใช้จ่ายปีละสี่แสนนั้น	มหาวิทยาลัยรังสิต

คิดสองแสนห้า	คณะแพทยศาสตร์จึงขาดทุนมาตลอด	อาศัยระบบกงสี	

เอาเงนิจากคณะอืน่มาโปะ	เลีย้งตัวเองด้วยเงนิทองไมไ่ด้	แต่หลอ่เลีย้ง

อุดมการณ์	ที่จะช่วยแก้ปัญหาแพทย์ขาดแคลนให้แก่ประเทศได้บ้าง	
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	 ในที่สุด	 ดร.อาทิตย์ตัดสินใจยกเลิกระบบไตรภาค	 กลับมาเป็น

ทวิภาค	 พร้อมกับวิธีคิดค่าเทอมใหม่	 ไม่ต้องเท่	 ไม่ต้องประหลาดอีก

แล้ว	คิดให้เหมือนกับเพื่อนในวงการนั่นล่ะ

	 ค่าหน่วยกิตใหม่เหลือ	1,000	บาท	วิชาไหนมีแล็บค่อยเก็บเพิ่ม

	 บทสรุปของวิธีคิดค่าหน่วยกิตใหม่นี้เท่ากับการลดค่าเทอมลง	

20%

	 ลดเพดานคา่หนว่ยกิตลงคราวน้ี	เปน็การตัดสนิใจทีว่ดัใจกนัสดุๆ	

ทัง้ทีส่ถานการณก์ารเงนิยำา่แยอ่ยูแ่ลว้	ชัวรไ์หมวา่นักศกึษาใหมจ่ะเพิม่	

เพราะถ้าเพิ่มไม่มากพอ	รายรับจะยิ่งหดลงไปอีก

	 สถานการณ์	Do	it	or	Die	

	 ต้องทำาอะไรสักอย่าง	เพราะถ้าไม่ทำาอะไรก็ตาย

	 คนไข้มีอาการป่วยหลายระดับ	เบาสุดก็นอนพักผ่อน	หนักข้ึนหน่อย	

ก็ให้กินยา	ถ้าสาหัสก็ผ่าตัด	เข้าไอซียู	คร้ังน้ีม.รังสิตเลือกใช้วิธีผ่าตัดใหญ่	

วัดดวงชี้ชะตากันไปเลย	 สถาบันการศึกษาไม่มีที่ไหนเขาลดค่าเทอม	

20%	กันหรอกครับ	เพราะต้นทุนการดำาเนินงานเพิ่มขึ้นทุกปี	

	 แต่...	ถ้าจะหาย	ก็ต้องหายวันนี้	ถ้าไม่หาย	นักศึกษาใหม่ไม่เพิ่ม	

ก็ไม่ต้องเดาถึงพรุ่งนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

	 ผมเขา้ใจวา่เวลานัน้	ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัไดฉ้กีตำารางบการเงนิ	

งบการตลาด	 วิเคราะห์ความเสี่ยง	 จุดคุ้มทุน	 ออกหมด	 อาศัย

สัญชาตญาณและความกล้าตัดสินใจ	มอง	“ผล”	ที่เกิดขึ้น	 แล้วย้อน

กลับไปดูให้ถึง	“เหตุ”	เด็กหายไปสองปีเพราะอะไร	เพราะค่าเทอมไง	

เพราะเรามั่นใจตัวเองเกินไป	 เราลืมไปใช่ไหมว่าผู้ปกครองบางคนยัง

เดือดร้อนกันอยู่	บางคนจนวันนี้ยังไม่ฟื้นจากพิษวิกฤตต้มยำากุ้งเลย

	 พรอ้มไปกบัการอดัโฆษณา	ประชาสมัพนัธ	์และกจิกรรมสง่เสรมิ

การตลาดแบบมวยวัด	ซัดทุกหมัด	เหวี่ยงมือเหวี่ยงเท้าออกไปไม่หยุด	

จนกว่าระฆังตีหมดยกจะดัง	

	 เปิดปีการศึกษาใหม่	มิถุนายน	2544	 	ปีนั้นเด็กใหม่เราเพิ่มขึ้น

ทันทีจากปีก่อน	40%	

	 เรื่องนี้ที่ผมได้เรียนรู้	 เหมือนเวลาก้มดูกระดุมเสื้อ	ถ้าติดกระดุม

เม็ดแรกผิด	เม็ดที่เหลือก็จะผิดหมด

	 โจทย์สำ�คัญนะครับ	ห�กต้ังคำ�ถ�มผิด	จะไม่มีวันได้คำ�ตอบท่ีถูก



ยิ่งเป็นม.เอกชน�ยิ่งต้องเข้าใจหัวอกผู้ปกครอง

ครับ�ลูกรีไทร์�มันไม่ใช่แค่การเสียเวลา�ค่า

ใช้จ่าย�หรือโอกาสในชีวิต�รีไทร์มันแค่ปลาย

ทาง�จุดเริ่มต้นว่าทำ�ไมไม่เรียนหนังสือ�ไป

สำ�มะเลเทเมาอยู่ที่ไหน�พฤติกรรมเหล่านี้�ส่วน

มากมักมีน้ำ�ตาพ่อแม่ซ่อนอยู่ด้วย
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	 นักศึกษาใหม่มากขึ้น	สถานการณ์น่าจะดี	ตอนแรกผมคิดว่าเรา

ปีนพ้นจากก้นเหวขึ้นมาแล้ว	แต่เปล่าเลย	

	 นักศึกษาปี	1	เข้ามากับนักศึกษาปี	4	ที่จบออกไป	เท่ากันเป๊ะ

	 จำานวนนักศึกษารวมทั้งระบบไม่เพิ่ม	 ก็แปลว่ารายรับก็ไม่เพิ่ม

ด้วย	แถมเราเพิ่งลดค่าเทอมไป	รายรับรวมเลยลดลงไปอีก	

	 ปี	 2544	 มียอดนักศึกษารวมท้ังมหาวิทยาลัยตัวเลขเดียวกับปี	

2537	เทียบง่ายๆ	ก็คือเราถอยหลังไป	7	ปี	

	 แต่	เอาล่ะ	

	 อยา่งนอ้ย	ปญัหานกัศึกษาใหมไ่มม่าเรยีนกบัเรา	แกไ้ขไดบ้างสว่น

แล้ว	ปัญหาต่อมาคือ	สถิตินักศึกษาเก่ารีไทร์สูงเหลือเกิน	สถิติเฉลี่ยปี

หนึ่งเข้ามา	100	คน	ขึ้นปีสองเหลือ	75	พอปีสามเหลือ	65	สุดท้ายปี

สี่เหลือ	60	บางคณะเหลือ	50	หายไปครึ่งหนึ่ง	

	 เข้ามา	100	จบ	50	คน	เหมือนเหรียญสองด้านนะครับ

	 ด้านหนึ่งคือ	ระบบการสอบ	ประเมินวัดผล	ไม่เป็นสองรองใคร	

ถ้าไม่ได้คุณภาพจริง	ไม่จบ	

	 อีกด้านหนึ่งคือ	 ระบบการสอน	 ต้องทบทวนอีกทีไหม	 บางวิชา

สอบตกยกชั้น	เด็กมันโง่	หรืออาจารย์สอนไม่รู้เรื่อง

ตามกับติว
ลดรีไทร์

ย่ิงเป็นม.เอกชน ย่ิงต้องเข้าใจ

หัวอกผู้ปกครองครับ ลูกรีไทร์ มัน

ไม่ใช่แค่การเสียเวลา ค่าใช้จ่าย หรือ

โอกาสในชีวิต รีไทร์มันแค่ 

ปลายทาง จุดเร่ิมต้นว่าทำ ไม 

ไม่เรียนหนังสือ ไปสำ มะเลเทเมาอยู่

ท่ีไหน พฤติกรรมเหล่าน้ี

ส่วนมากมักมีน้ำ ตาพ่อแม่

ซ่อนอยู่ด้วย

08
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	 นกัศกึษารไีทร	์บางคนไปคดิวา่นกัศกึษามหา’ลยัโตแลว้	วฒุภิาวะ

เต็มที่	ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองให้ได้	ถ้าตั้งใจเรียน	มันก็ไม่ตก	ถ้าโดด

เรียนหลงแสงสี	รีไทร์ไปก็สมควรแก่เหตุ

	 แตย่อมรบักนักอ่นไหมครบัวา่	ชีวติช่วงเปลีย่นแปลงหกัเหรนุแรง

ที่สุดคือช่วงนี้	จากเด็กมัธยมมาเป็นเฟรชชี่ปี	1	นักศึกษาชายเมื่อวาน

ยังนุ่งขาสั้น	วันนี้นุ่งขายาว	นักศึกษาหญิงเมื่อวานยังแต่งหน้าทาปาก

สอีอ่นรวบผมตงึ	วนันีเ้มคอพัจดัเตม็ปลอ่ยผมยาวสยาย	เมือ่วานตืน่ไป

โรงเรยีนแตเ่ชา้เขา้แถวให้ทนั	8	โมง	วนันีต้ืน่กีโ่มงกไ็ด	้เมือ่วานเรยีกคน

สอนวา่คร	ูแกยงัจูจ้ีจ้กุจกิกะเราอยูเ่ลย	แตว่นันีเ้รียกคนสอนวา่อาจารย	์

แกก็ไม่ค่อยสนใจชีวิตเราเท่าไหร่	เมื่อวานโดดเรียน	ครูเรียกผู้ปกครอง

มาพบ	วันนี้โดดเรียน	อาจารย์ให้เอฟ	จบกันไปแค่นั้น

	 ถูกตีตราว่าเป็นเด็ก	 ถูกวางกรอบด้วยระเบียบมาตั้งแต่อนุบาล	

ประถม	มัธยม	จู่ๆ	วันหนึ่ง	ตราประทับใหม่สั่งให้เป็นผู้ใหญ่ปุบปับ	จะ

คิด	จะทำาอะไร	ให้รับผิดชอบตัวเอง

	 ชว่งเวลาทีไ่มต่อ้งมใีครมาบงัคบั	มนักคื็อชว่งฮนันมูีนชวีติดดีนีีเ่อง	

	 ถ้าไม่ใจแตกช่วงนี้	จะให้รอช่วงไหนล่ะครับ

	 นกัศกึษ�รไีทรม์กัไมไ่ปไหน	สว่นใหญก็่กลบัม�รรีหัส	หรอืสมัคร

เรียนใหม่อยู่ดี	 มีสถ�นะเด็ก	 “ซ่ิว”	 ย่อม�จ�กคำ�ว่�ฟอสซิล

ซ�กดึกดำ�บรรพ์	เทียบได้กับปูชนียบุคคลของมห�วิทย�ลัย	บ�งคน

เป็นนักศึกษ�ปี	1	แต่รุ่นพี่ยกมือไหว้	

	 เด็กซ่ิวบางคนเข้ามหา’ลัยตอนอายุ	 18	 เรียนละเอียดเหลือเกิน			

กว่าจะจบเป็นบัณฑิตอายุปาเข้าไป	25	ค่าเทอมท่ีจ่ายสำาหรับปริญญาตรี	

ที่จริงใช้ได้ถึงปริญญาเอก

	 เด็กตกรีไทร์จะบอกว่ามหาวิทยาลัยไม่เกี่ยว	 ก็ใช่ที่	 ยิ่งม.เอกชน	

คนนอกก็อาจจะมองว่าไม่เห็นต้องเดือดร้อน	เด็กสมัครใหม่ก็ต้องจ่าย

ค่าเทอมใหม่อยู่ดี	

	 ประเด็นนี้	ที่จริงแล้ว	ผมว่ายิ่งเป็นม.เอกชน	ยิ่งต้องเข้าใจหัวอก

ผู้ปกครองครับ	

	 ลูกรีไทร์	มันไม่ใช่แค่การเสียเวลา	ค่าใช้จ่าย	หรือโอกาสในชีวิต	

	 รีไทร์มันแค่ปลายทาง	 จุดเริ่มต้นว่าทำาไมไม่เรียนหนังสือ	 ไป

สำามะเลเทเมาอยู่ท่ีไหน	 พฤติกรรมเหล่านี้ส่วนมากมักมีนำ้าตาพ่อแม่

ซ่อนอยู่ด้วย	

	 โจทยบ์า้นๆ	ทำายงัไงไมใ่หเ้ด็กตกออกกลางทาง	ได้วธิแีกไ้ขในชว่ง

แรก	2	มาตรการ	คือ	“ต�ม”	กับ	“ติว”

	 ต�ม	ใชก้บันกัศกึษาทีม่เีสรภีาพแลว้ใชไ้มเ่ปน็	ไมม่ใีครฉดุกเ็ตลดิ	

ต้องอาศัยสุภาษิต	รักวัวให้ผูก	รักลูกให้ตี	ใช้ความใกล้ชิดช่วยประคับ

ประคองไป	 ถามว่าเด็กกลุ่มนี้เขารู้ตัวไหมว่าพฤติกรรมของเขา	 ทำาให้

พ่อแม่กินไม่ได้นอนไม่หลับ	ตอบว่ารู้	 ปัญหาก็คือ	 เขารู้แต่ห้ามตัวเอง

ไมไ่ด	้คนหนึง่มเีชือ้ไมเ่รยีนอยู	่แลว้ไปเจอเพือ่นอกีคนหนึง่เชือ้เดยีวกนั	

เกิดพลังบวก	ยิ่งไปกันใหญ่	พ่อแม่ห้ามไม่อยู่	ก็ต้องหน้าที่ครูห้าม
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	 อาจารยต์อ้งแปะตารางสอนหนา้หอ้งทำางาน	ใหน้กัศกึษารูว้า่สอน

ตอนไหน	 ไม่สอนตอนไหน	 ต้องระบุเวลาให้เด็กในที่ปรึกษาเข้ามาคุย	

และตอ้งคยุทกุสปัดาห์	สปัดาห์ละไมน่อ้ยกวา่กีช่ั่วโมง	ตามแตต่กลงกนั	

ถ้าเด็กไม่มาหาให้อาจารย์ตาม	 ไม่มาปรึกษา	ลงทะเบียนไม่ได้	 ระบบ

ล็อกไว	้คยุกันกอ่นแลว้อาจารยค์อ่ยปลดลอ็กให้	คยุกันเหมอืนจติแพทย์

กับคนไข้	 อาจารย์จะจดบันทึกแบบรายงานไว้ว่าคุยอะไรกับเด็กบ้าง	

ด้วยความเชื่อว่าถ้าได้คุยกัน	ไว้ใจ	ใกล้ชิดสนิทกันแล้ว	ไม่เพียงแต่เรื่อง

เรียน	 อาจารย์จะเป็นเพื่อนต่างวัยที่รับรู้สารทุกข์สุกดิบในชีวิตได้							

ทุกเรื่อง

	 ตวิ		คอืถา้สอนแลว้	เดก็กต็ัง้ใจเรยีนแลว้	ยงัสอบตก	แสดงวา่เดก็

ยังไม่เข้าใจ	 ถ้ายังไม่เข้าใจทำายังไงล่ะ	 ก็ให้อาจารย์ช่วยเปิดคลาสติว	

ตอนแรกเกือบไม่ใช้คำาว่าระบบติว	 จะใช้คำาว่าระบบสอนใหม่	 แต่รู้สึก

เหมาเข่งไปนิด	อาจารย์ที่สอนสนุก	 เกรดเฉลี่ยรวมของห้องเรียนดูดีมี

เยอะแยะ	จะพลอยเสียนำ้าใจไปด้วย	

	 ทุกมหา’ลัยจะมีวิชาสกัดดาวรุ่ง	 ประเภทเรียนกันกี่รุ่นก็สอบตก

ยกชั้น	สอบได้เป็นเรื่องตลก	สอบตกเป็นเรื่องธรรมชาติ	วิชาอย่างนี้ยิ่ง

ต้องติวหนักขึ้น	ใช้ระบบหัวคะแนน	อาจารย์ติวเด็กเก่งไว้จำานวนหนึ่ง	

แล้วให้เด็กเก่งติวเด็กอ่อนต่อ

	 มาตรการตามกับติวนี้	 อาจารย์ส่วนหนึ่งทุกข์ระทม	 เคยสอนไป	

เก็บคะแนนดิบไป	สอบปลายภาค	วัดผลตัดเกรดทีเดียวจบ	กลายเป็นว่า	

ตอ้งเอาคะแนนดบิมาคำานวนเปน็ระยะ	ใครไมม่าเรยีน	ตอ้งไปเรยีนเชญิ

ให้กลับมา	 ลูกศิษย์คนไหนส่อแววร่วงต้องจับมาติว	 แรกๆ	 พวกท่ีมา			

เขา้กลุม่ตวิกด็นัเปน็พวกเดก็เกง่เสยีอกี	พวกเดก็ออ่นดนัไมม่า	มแีตเ่รือ่ง

ปวดหัว	งานยุ่งยากขึ้นอีกไม่รู้กี่เท่า

	 	ร้อยทั้งร้อย	คนเป็นอ�จ�รย์สมัยตัวเองเป็นนักศึกษ�	จะเรียน

เกง่เปน็ทนุเดมิ	ไมเ่คยตอ้งใหใ้ครม�ต�มม�ตวิ	กเ็ลยไมเ่ข�้ใจว�่ทำ�ไม

มห�วิทย�ลัยต้องช่วยเด็กกันถึงขน�ดนี้
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	 ถดัจากมาตรการตามกับระบบติว	ทีล่ดสถิติรไีทรไ์ด้บางสว่นแลว้	

มาตรการต่อมาคือ	 ปรับวิธีคำานวณเกรดเฉลี่ยใหม่เรียกว่า	 “F	 ไม่คิด

เกรด”

	 อิงหลักการเดียวกับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ	 TOEFL				

ของเก่าไม่ดอียา่เอาไปมดัเข่งรวมกนั	เชน่	TOEFL	วางเกณฑ์ไวต้้องสอบ

ให้ได้	600	คะแนนถึงผ่าน	ถ้าใครไปสอบครั้งแรกได้	400	ไม่ผ่าน	จาก

นั้นไปฟิตซ้อมใหม่	สอบครั้งที่สองได้	600	แปลว่าผ่านเลย	ไม่ต้องเอา

ครั้งแรกมาคิด	 เพราะถ้าคิดรวมกับครั้งแรก	 400+600	 แล้วหาร	 2	

เท่ากับ	500	คะแนน	สอบตกอีกอยู่ดี

	 สูตรเดิมการคำานวณเกรดเฉลี่ยหรือ	Grade	Point	Average	ที่

เราเรียกสั้นๆ	ว่า	GPA	เป็นอย่างนี้ครับ

	 เอาแต้มสะสม	ห�รด้วย	จำานวนหน่วยกิต	

	 ในแต่ละวิชาจะมีแต้ม		A=12	แต้ม,	B+=10.5,	B=9,	C+=7.5,	

C=6,	D+=4.5,	D=3,	F=0	

	 สมมตินักศึกษา	ก.	ลงทะเบียน	6	วิชา	ได้เกรด		A	2	ตัว,	B	1	ตัว,	

C+	2	ตัว,	F	1	ตัว

	 แต้มที่ได้	12x2,	9x1,	7.5x2,	1x0	

	 แต้มสะสมรวม	24	+	9	+	15	+	0	=	48	

	 วิชาละ	3	หน่วยกิต	เรียน	6	วิชา	จำานวนหน่วยกิต	=	18	

	 ดังนั้น	GPA		48/18	=	2.66	

ไม่คิดเกรด

09
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	 ตัวอย่างนักศึกษาคนนี้ติด	F	อยู่	1	ตัว	ถ้าเป็นระบบเดิม	วิชาที่

ติด	F	นอกจากได้	0	แต้มแล้ว	ยังจะมีตัวหารอีก	3	ตามไปหลอกหลอน

ทุกเทอม	 แต่ระบบใหม่	 ถ้าสอบตกแล้วลงเรียนซำ้า	 ให้ล้างมลทินเก่า	

ออกไป	สมมตวิา่เทอมใหมเ่ปน็ซมัเมอร์	แลว้นักศกึษาลงเรยีนวชิาทีเ่พิง่

ติด	F	แล้วได้เกรด	C	เท่ากับได้เพิ่มอีก	6	แต้ม	ขณะที่ตัวหารเท่าเดิม

	 เกรดเทอมที่แล้ว	48/18	=	2.66	

	 เกรดเทอมล่าสุด	48+6	เท่ากับ	54/18	=	3.00	

	 แม้จะเป็นเรื่องให้โอกาสกลับตัวกลับใจ	แต่เพื่อไม่ให้นักศึกษาใช้

โอกาสเปลอืงเกนิไป	จงึวางเงือ่นไขใหใ้ชก้บัวชิาทีล่งเรียนใหมแ่ละแกไ้ข

เกรดวิชานั้นแล้วเท่านั้น	 วิชาที่เคยติด	 F	 ถึงจะไม่นำาหน่วยกิตมารวม

คำานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม	

	 มันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย	 เพราะไม่รู้ว่าลงซำ้าเทอมใหม่จะได้เกรดอะไร	

นักศึกษาบางคนน่าสงสารจริง	ตั้งใจเต็มที่	แต่เรียนยังไงมันก็ไม่เข้าหัว	

แพท้างบางวชิา	บางคนแพ้แคลคลูสั	บางคนแพ้ภาษาองักฤษ	วชิาเดยีว

กว่าจะผ่าน	เรียน	3	เทอม	เจอตัวหาร	3	เด้ง	

	 F	ไมค่ดิเกรด	เปน็อกีเรือ่งทีสุ่ม่เสีย่งความเขา้ใจผดิ	นกัศกึษาบาง

คนคดิว่าวชิาทีล่งเรยีนในแตล่ะเทอม	ถา้ตดิ	F	จะไมเ่อามาคดิเกรดเลย	

เช่น	สมมุติเรียน	6	วิชา	ติด	F	1	วิชา	พอเวลาคิดเกรดก็จะคิดแค่	5	วิชา	

	 ฟากอาจารย์ก็กลัวว่ามาตรการนี้จะทำาให้นักศึกษาชะล่าใจ 

ไม่ตั้งใจเรียนมากขึ้น	

นักศึกษาบางคนน่าสงสารจริง�

ตั้งใจเต็มที่�แต่เรียนยังไงมันก็ไม่เข้าหัว��

แพ้ทางบางวิชา�บางคนแพ้แคลคูลัส�

บางคนแพ้ภาษาอังกฤษ

วิชาเดียวกว่าจะผ่าน�เรียน�3�เทอม

เจอตัวหาร�3�เด้ง
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	 แรกๆ	มาตรการนีมี้เสยีงคา้นอยูไ่ม่นอ้ย	กค็อ่ยๆ	อธบิายกนัไปว่า

ในแต่ละเทอม	 เกรด	 F	 ที่ได้ยังเอาไปคำานวณเหมือนเดิม	 ปรากฏอยู่ 

ในใบแจ้งผลการเรียนหรือทรานสคริปต์อยู่เช่นเดิม	 เรื่องติดโปร 

(Probation)	 เรื่องรีไทร์ก็ยังคงมีเช่นเดิม	 บางครั้งเราอยู่แต่ใน

มหาวิทยาลัย	ไม่รู้ว่าข้างนอกเขาเป็นยังไง	เพื่อเทียบเคียงให้เห็นว่าไม่

ได้มีเราอยู่เจ้าเดียว	 ถึงกับต้องอ้างชื่อเพื่อนฝูงในวงการมาช่วย	

ม.กรุงเทพ	หอการค้า	เอแบค	ก็ใช้กัน

	 เกณฑ์ขั้นตำ่าของทุกมหาวิทยาลัยมีอยู่ว่า	 กว่าจะจบเป็นบัณฑิต

ได้	 GPA	 ต้องไม่น้อยกว่า	 2.0	 หากเรียนจบครบทุกกระบวนวิชาแล้ว	

เกรดยังไม่ถึง	2.0	ให้รีเกรดหรือลงเรียนซำ้าในวิชาที่เคยได้เกรดตำ่าๆ	

	 โดยมากเดก็ทีร่เีกรดไมจ่บไมส่ิน้	เพราะตวัหารคา้งบานเบอะ	บาง

คนรีเกรดวิชาเดียว	 3	 เทอม	 ดันติด	 F	 ทั้ง	 3	 เทอม	 เมื่อประกาศใช้

มาตรการ	F	ไม่คิดเกรด	และให้โอกาสย้อนหลังได้	หมายความว่าแม้

เป็นนักศึกษาปี	 4	 หากติด	 F	 บางตัวสมัยปี	 1	 และเรียนซำ้าวิชาเดิม 

นั้นแล้ว	 ก็ตัดตัวหารให้	 เมื่อตัวหารลดลง	 อานิสงส์นี้จบอัตโนมัติไป 

หลายราย	

	 ผมเคยอ่านบทสัมภาษณ์ชีวิต	 เอ-ศุภชัย	 ศรีวิจิตร	 นักปั้นดารา 

มือทองของเมืองไทย	 ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์	 ว่าเริ่มต้นชีวิต 

ผู้จัดการศิลปินให้เพื่อนร่วมสถาบันอย่าง	 ป๋อ-ณัฐวุฒิ	 สะกิดใจ	 และ			

อั้ม-พัชราภา	 ไชยเชื้อ	 เขาให้สัมภาษณ์นิตยสารว่า	 เรียนม.รังสิตแบบ								

กระท่อนกระแท่นมาก	ฉิวเฉียดรีไทร์หลายครั้ง	 รีเกรดอยู่หลายเทอม

ก็ยังไม่พ้นเกณฑ์ซักที	จู่ๆ	ปีนั้น	มหา’ลัยปรับระบบคำานวณเกรดใหม่	

ไดจ้บกนัเปน็ทวิแถว	เขาเรยีกรุน่จบของตัวเองวา่	รุน่ปลอ่ยผลีา้งปา่ชา้	

	 แม้มาตรการ	 F	 ไม่คิดเกรด	 เป็นเพียงการปรับวิธีคำานวณเกรด

ของระบบทะเบียนวัดผล	ไม่ปนการสอนในห้องเรียนแต่อย่างใด	และ

แม้จะรู้ว่าเป็นมาตรการให้โอกาสนักศึกษาได้กลับตัวกลับใจ

  

	 แต่ลึกๆ	ช่วงเวล�นั้น	ครูบ�อ�จ�รย์ในมห�วิทย�ลัย	จะบอก

ว่�ไม่รู้สึกอะไรเลย	ก็คงไม่ใช่
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	 โจทย์มีอยู่ว่าห้องเรียนหนึ่งมีเก้าอี้	 50	ตัว	ทำาไมถึงมีเด็กในห้อง	

25	คน	

	 มาตรการต่อมาเรยีกวา่จัดหนกั	คอืเร่ือง	Class	Size	หรอืจำานวน

นักศึกษาต่อห้องเรียน

	 รู้กันในวงการว่า	ม.รังสิต	Class	Size	เล็กกว่าใครเพื่อน	สูตรเดิม

อาจารย์	 1	ต่อนักศึกษาไม่เกิน	 25	 ไม่ว่าวิชานั้นจะเป็นเลคเชอร์หรือ

แล็บ	บางวิชานักศึกษาน้อย	ห้องเรียนหนึ่งสอนไม่ถึง	10	คน	ถือเป็น

เรื่องปกติ	

	 แต่ก่อนค่าเทอมแพงกว่าเขา	ดึงเอาส่วนต่างมาถัวเฉลี่ย	วันนี้เพิ่ง

ลดค่าเทอมไป	 ถ้าใช้เป็นข้ออ้างว่าต้องเพ่ิมจำานวนนักเรียนในห้องให้

มากขึ้น	เหตุผลทางธุรกิจพอฟังได้	แต่นี่มันเรื่องการศึกษา	ต้องคิดหา

วิธีใหม่	

	 ไม่ขยายก็อยู่ไม่ได้	แต่จะขยายยังไง	ไม่ให้กระทบคุณภาพ

	 ได้คำาตอบว่าถ้าวิชาไหนเป็นแล็บให้คงจำานวนนักศึกษา	 25	 คน	

เท่าเดิม	 น้อยกว่านั้นได้ในบางคณะที่มีข้อตกลงกับสภาวิชาชีพ	 เช่น	

แพทย์	 1	ต่อ	4	 เทคนิคการแพทย์	 1	ต่อ	8	ส่วนวิชาทฤษฎีทั่วไปให้

ขยายจาก	25	เป็น	40	

	 เท่านั้น	 บรรดาอาจารย์ก็บ่นกันขรมท้ังมหาวิทยาลัย	 เด็กใน

หอ้งเรยีนเยอะขึน้	สัง่รายงาน	ตรวจการบา้นกต็อ้งตรวจมากขึน้	ประชด

ประชันกันหนัก	เลิกสั่งงานเดี่ยว	ใครจะตรวจไหว	ให้งานกลุ่มดีกว่า	

	 เอาเขา้จรงิ	ทำาไมไ่ด้หรอกครบั	อาชพีครบูาอาจารย์น้ีแปลก	ข้ีบน่	

แต่ถ้าจะต้องทำาในสิ่งที่ขัดกับความเชื่อของตัวเอง	ยังไงก็ไม่ยอม	

	 ที่ว่าจัดหนัก	มันเกี่ยวกับเรื่องเงินๆ	ทองๆ		เพราะสมัยก่อนถ้ามี

นักศึกษาลงทะเบียนวิชาหนึ่ง	40	คน	ก็ตัดแบ่งเป็น	2	กลุ่มๆ	ละ	20	

คน	เวลาเบิกค่าสอนก็เบิกได้	2	ครั้ง	ขยาย	Class	Size	คราวนี้เท่ากับ

เบิกได้ครั้งเดียว	มาตรการนี้ทุบหม้อข้าวกันตรงๆ	

	 แมจ้ะรูว้า่มหาวทิยาลยักำาลงัแย่	ชว่งฝา่วกิฤต	อะไรชว่ยได้	กต้็อง

ช่วยกัน	เพียงแต่ระยะทำาใจ	มันต้องใช้เวลา	

	 ขยาย	Class	Size	จาก	25	เป็น	40	แล้ว	เด็กก็ยังไม่เต็มห้องอยู่ดี	

	 ในหนึ่งห้องเรียนมีต้นทุนค่าจ้างอาจารย์	เจ้าหน้าที่	ค่านำ้า	ค่าไฟ	

ค่าแอร์	 ค่าวัสดุอุปกรณ์	ฯลฯ	แทบทั้งหมดเป็นต้นทุนคงที่	 มีเด็ก	 25	

หรือ	40	ราย	ก็จ่ายเท่ากัน	งั้นไหนๆ	ห้องเรียนไม่เต็มอยู่แล้ว	สมมติว่า

หาเด็กมาเพิ่มอีกห้องเรียนละ	15	คน	เรียนฟรีทั้งหมด	ถามว่ามีต้นทุน

เพิ่มขึ้นไหม	

CLASS
SIZE
ให้ทุน

10
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	 ตอบว่าไม่มี	

	 ถ้างั้น	ทำาไมไม่ทำา	

	 ในที่สุด	 ทุนการศึกษาที่เรียกสั้นๆ	 ว่า	 “ทุนอ�ทิตย์”	 กับ 

“ทุนประสิทธิ์”	 ได้กลายมาเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำาคัญในการดึงเด็กหัว

กะทิ	ช้างเผือกภูธร	นครบาล	ให้มาอยู่กับมหาวิทยาลัย	

	 ป่าวประกาศแจกทุนชนิดไม่อ้ัน	 เสี่ยสั่งลุย	 ใครจบมัธยมปลาย	

เกรดเฉลี่ยตั้งแต่	3.5	ขึ้นไป	ขอเรียนเชิญ	ได้โปรดมาเรียนฟรี	ถ้าใคร

เกรดเฉลี่ยตั้งแต่	3.0	รับทุน	50%	มีเงื่อนไขเดียวว่าเมื่อเรียนแล้ว	ต้อง

รักษาเกรดเฉลี่ยไว้ไม่ให้ตำ่ากว่า	3.0	มิเช่นนั้นหลุดทุน

	 แค่ปีแรกที่	“ทุนอาทิตย์”	กับ	“ทุนประสิทธิ์”	เริ่มต้น	เกรดเฉลี่ย

รวมหรือ	 GPA	 ของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยอัพเกรดพุ่งขึ้นมาทัน 

ตาเห็น	บรรยากาศในห้องเรียนดูดีขึ้นตามมา	ธรรมชาติของเด็กเก่งจะ

ชวนกันเรียน	 ดูตัวอย่างโรงเรียนมัธยมช่ือดังบางแห่ง	พักกลางวันหัน

ไปทางไหน	มีแต่เด็กอ่านหนังสือ	ถ้าไม่อ่าน	ก็ไม่รู้ทำาอะไร	เพื่อนอ่าน

กนัหมด	กต็อ้งอา่นกบัเขาดว้ย	เปน็โมเมนตมักลุม่	ถา้ในหอ้งมีเดก็เรยีน

ปริมาณมากพอ	แรงส่งโมเมนตัมเร่ืองเรียนก็มีมวลสูง	แต่ในทางกลับกัน	

ถ้ามีพวกโดดเรียนปริมาณมากพอ	มันก็ชวนกันโดดยกห้อง

	 เด็กทุนเหล่านี้อันที่จริงแทบทั้งหมดเอนท์ติดมหาวิทยาลัยรัฐ	 

ค่าเทอมจ่ายได้	ไม่มีปัญหา	แต่สาเหตุที่เลือกม.รังสิต	เรียนฟรีก็จริงอยู่	

แต่ลึกลงไปข้างใน	 สถานะความเป็นนักศึกษาทุน	 มันหมายถึงความ

ภูมิใจของครอบครัว	

	 ธรรมชาตขิองเดก็ทนุจะรกัและผกูพนัสถาบนั	ด้วยมหาวทิยาลยั

ให้โอกาส	 จิตสำานึกจึงอยากตอบแทนกลับคืนบ้าง	 เด็กทุนปีละหลาย

ร้อยคนนี้จึงมีบทบาทเป็นฟันเฟืองสำาคัญด้านกิจกรรมนักศึกษา 

รวมท้ังช่วยเหลือพิธีกรรมพิธีการของมหาวิทยาลัย	 ร่วมงานกันนาน		

วันเข้า	เรียนจบ	ขอสมัครทำางานต่อ	พวกนี้ยิ่งไม่ต้องสัมภาษณ์	เพราะ

เห็นทั้งฝีมือ	เห็นทั้งใจ	มาไม่รู้กี่ปี	ดีกว่าไปนั่งสัมภาษณ์ใครที่ไหนก็ไม่รู้	

	 ก้อนหินท่ีโยนลงนำ้า	 ก่อแรงกระเพ่ือมเป็นวง	 มาตรการต่างๆ	 

ขณะน้ี	 เปรียบเสมือนหินก้อนแล้วก้อนเล่าที่โยนลงมา	 เราเห็นความ

เปลีย่นแปลงบนผวินำา้	สำาหรบัตะกอนทีน่อนกน้อยูข่า้งลา่ง	เริม่ถกูกวน

ขึ้นมา	อาจมองไม่เห็น	

	 แตจ่ากบทสนทนาในหมูอ่าจารยใ์นมหาวทิยาลยั	ไมว่า่ใครกต็อ้ง

รู้สึกได้ว่า	

	 ตะกอนชักจะเริ่มขุ่น
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	 ชอ็คซีเนม่าลำาดับต่อมาเปน็ประกาศคำาสัง่ยุติการทำางานลว่งเวลา	

พูดจาประสาชาวบ้าน	คือ	เลิกโอที

	 ไม่จ่ายเป็นตัวเงิน	ทำางานเกินเวลา	ชดเชยในรูปวันลา	คืนนี้เลิก

ดกึ	พรุง่นีจ้ะมาสาย	เทีย่ง	บา่ยกไ็ด้	เกนิไปกีช่ัว่โมง	กห็ยุดไปเทา่น้ัน	ไม่

เอาเปรียบกัน	

	 ถา้ใครทำางานลว่งเวลา	หาวนัหยดุชดเชยไมไ่ด	้ยงัไงกต้็องเบกิ	ให้

ขออนุญาตโดยตรงจากอธิการบดีพิจารณาเป็นกรณีไป	

	 ก่อนหน้านี้ลูกน้องทำาโอที	หัวหน้าหน่วยงานก็ชอบใจ	Win-Win	

สมประโยชน์ทั้งสองฝ่าย	เจ้านายได้งานเร็วขึ้น	ลูกน้องได้ค่าตอบแทน

มากขึ้น	เรื่องโอทีเคยตกลงกันสองฝ่าย	ฝ่ายแรกเจ้านายกับฝ่ายที่สอง

ลูกน้อง	วันนี้ฝ่ายที่สามคือมหาวิทยาลัยผู้จ่ายค่าโอทีเข้ามาเอี่ยว	สร้าง

กติกาใหม่ขึ้นมา

	 ขณะที่ฟากอาจารย์กำาลังปรับตัวจัดแบ่งเนื้อหาวิชาเรียนแต่ละ

สัปดาห์ให้กลับเข้าสู่ระบบทวิภาค	 หัวหมุนกับระบบท่ีปรึกษาใหม่	

มาตรการตาม-ติว	 ระบบวัดผลใหม่	 F	 ไม่คิดเกรด	 และขยาย	 Class	

Size	ใหญ่ข้ึน	เรือ่งโอทนีีไ้ม่เกีย่วกบัอาจารย์	แต่มนัยิงตรงไปทีบ่คุลากร

สายเจ้าหน้าที่	

เบิกโอที
กับซีอีโอ

มนุษย์เงินเดือน�

บางทีเงินเดือนไม่พอใช้�

อาศัยโอทีช่วย�นานวันเข้า�

ก็รับรู้รวมไปว่าน่ีคือรายได้ประจำ��

ยามน้ีโอทีถูกตัด�

เลยช็อคไปตามกัน

11
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	 มนุษย์เงินเดือน	บางทีเงินเดือนไม่พอใช้	อาศัยโอทีช่วย	นานวันเข้า	

กร็บัรูร้วมไปวา่นีค่อืรายไดป้ระจำา	ยามนีโ้อทถีกูตัด	เลยช็อคไปตามกนั		

	 มันเหมือนความรู้สึกขัดกันอยู่ในทีนะครับ	ทุกคนในเวลานั้นรู้ว่า

มหาวิทยาลัยเต็มไปด้วยปัญหาหมักหมม	 แผลนี้เหมือนฝีเป็นหนอง	 

ฝีกำาลังจะแตก	ทุกคนดีใจที่ดร.อาทิตย์กลับมากู้วิกฤต	แต่ก็อาจจะลืม

ไปว่าดร.อาทิตย์ไม่ใช่ผู้วิเศษที่จะแสดงปาฏิหารย์เสกเป่าทันทีทันใด 

ทุกคนมีความหวังว่าจะเห็นความเปล่ียนแปลงในทางที่ดี	 แต่พอมี

มาตรการกระทบกับตัวเองเข้าอย่างจัง	ชักจะไม่ชอบ	

	 แต่ก็ทำาอะไรไม่ได้	

	 เรื่องแบบนี้	ถ้าเป็นสมัยก่อน	สหภาพคงโวยวายเสียงดัง	ม.รังสิต

เปน็มหาวทิยาลยัเอกชนเดยีวทีม่กีารรวมตวัตัง้สหภาพแรงงานนะครับ	

สหภาพทำาหน้าท่ีเป็นปากเป็นเสียงต่อสู้แทนพนักงานในเรื่องที่จะ			

เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน	ฟ้องศาล		สภาพการจ้างต่างๆ	

	 ธรรมช�ติของก�รบริห�รง�นมห�วิทย�ลัย	 อ�จ�รย์คนไหน	

ไปดำ�รงตำ�แหน่งบริห�ร	ก็แค่สวมหัวโขน	ต่อให้เป็นเบอร์หนึ่งอย่�ง

อธิก�รบดี	เมื่อหมดว�ระ	4	ปี	แสดงเสร็จ	ถอดหัวโขนออก	ก็กลับ

ม�เป็นอ�จ�รย์เท่�กัน	

	 กับทีมบริหารชุดเก่า	 สหภาพแรงงานวางตัวอย่างกับเสือ	 ฝ่าย

บริหารประกาศคำาสั่งอะไรมา	สหภาพก็ออกแถลงการณ์สวนกลับ	แต่

ครั้งนี้	 เกมเปลี่ยน	 พนักงานจะหันไปหาสหภาพก็พ่ึงไม่ได้	 เพราะ

ดร.อาทิตย์	 ไม่เหมือนกับอธิการบดีคนเก่า	 ดร.อาทิตย์	 ไม่ใช่อาจารย์

ทีม่ารับจา้งบรหิาร	แตเ่ปน็เจา้ของมหาวทิยาลยั	จะดำารงตำาแหน่งกีส่มยั	

เจ้าของก็คือเจ้าของ	ไม่มีหมดวาระ

	 สไตลก์ารบรหิารงานของดร.อาทติย์เอง	และทศันคติต่อสหภาพ

ท่ีไมม่องกนัเปน็ศตัร	ูพยายามสือ่สาร	รบัฟงั	และชีแ้จง	ทัง้ทีเ่ปน็ทางการ

และไม่เป็นทางการ	

	 ล้อมวงกินข้าว	เว้ากันซื่อๆ	นำาข้อท้วงติงของสหภาพมาปรับปรุง

งาน

	 เสือที่เคยคำ�ร�มเสียงดัง	โดนกล่อมเสียอยู่หมัด
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	 มปีระกาศจากฝา่ยบคุคลใหเ้จา้หน้าท่ีจดัซ้ือคนหน่ึงไปช่วยงานที่

สำานักงานอธิการบดี	 ประกาศฉบับนี้เรียกกันในหมู่พนักงานว่าคำาสั่ง	

“เชือดไก่ให้ลิงดู”

	 เรือ่งของเรือ่งคอื	ทศันยีภาพกลางบงึนำา้ของมหาวทิยาลยั	มนีำา้พ	ุ

พุ่งขึ้นมาเส้นหนึ่ง	สูงประมาณตึก	1	ชั้น	มีเสียงเล็ดลอดเกี่ยวกับความ

ไม่โปร่งใสในการจัดซ้ือมาก่อนหน้า	 แต่ธรรมชาติของเรื่องประเภทนี้	

มันไม่มีใบเสร็จ	 ความมาแตกตรงท่ีตอนจัดซื้อเครื่องปั๊มนำ้าพุครั้งน้ี	 มี

อีกเจ้าหนึ่งเสนอความสูงเท่ากับตึก	4	ชั้น	แถมมีนำ้าพุรองเล่นระดับแผ่

รัศมีรอบวง	พุ่งขึ้นมาอีกสองวง	

	 เจา้แรกนำา้พุพุง่สงูเท่ากบัตึก	1	ชัน้	สว่นเจา้ท่ีสองนำา้พพุุง่สงูเท่ากบั

ตึก	4	ชั้น	

	 ปัญหาก็คือท้ังท่ีนำ้าพุเจ้าแรกพุ่งสูงเท่าเยี่ยวมด	 เตี้ยกว่า	 4	 เท่า	

แต่ราคากลับสูงกว่า	4	เท่า

	 มีการจ่ายใต้โต๊ะหรือไม่	ไม่รู้

	 แต่ถ้าไม่โกง	ก็โง่

น้ำ�พุ
เยี่ยวมด

12 ประกาศฉบับนี้�เรียกกันในหมู่พนักงานว่า

คำ�สั่ง�“เชือดไก่ให้ลิงดู”เคยได้ยินแต่�

วงการราชการ��เวลาใครมีปัญหา�เขาก็ย้าย

ไปช่วยราชการที่ส่วนกลาง�ไปนั่งตบยุง�

ที่สำ�นักนายกฯ�ประมาณนั้น�แต่นี่มันเอกชน

มันคือปฏิบัติการวัดใจ�ใครจะอึดกว่ากัน�

ไม่ว่าใครเป็นไก่�ใครเป็นลิง�

ก็ต้องสยองตามไปด้วย
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	 ระหวา่งการตัง้กรรมการสอบสวน	ผดิถกูคอ่ยวา่กัน	ผมไดยิ้นจาก

ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งว่า	 เมื่อถูกย้ายมาช่วยงานที่สำานักงานอธิการบดี	 

เจ้าหน้าที่จัดซื้อคนนี้ถูกดองไว้	 ไม่มีงานให้ทำา	 ผมยังแอบแย้งว่า	 

“ทำาแบบนี้ก็ยิ่งสบาย	คนอื่นทำางานแทบตาย	หมอนี่วันๆ	มานั่งเฉยๆ	

สิ้นเดือนรับเงินเดือน	มันไม่แฟร์เลย”

	 “เชื่อเถอะ	ไม่น�นหรอก”	ผู้ใหญ่ท่านนั้นบอกผม

	 แลว้กไ็ม่นานจรงิๆ	คนเรา	ยงัไงมันตอ้งมเีร่ืองใหน้บัถอืตวัเองบ้าง	

มาถึงที่ทำางาน	ไม่มีอะไรให้ทำา	ไม่มีใครพูดด้วย	มันอยู่ไม่ได้	สุดท้ายเจ้า

หน้าที่คนนั้นขอลาออกไปจริงๆ	

	 เคยได้ยินแต่วงการราชการ	 เวลาใครมีปัญหา	 เขาก็ย้ายไปช่วย

ราชการที่ส่วนกลาง	ไปนั่งตบยุงที่สำานักนายกฯ	ประมาณนั้น	แต่นี่มัน

เอกชน	ผมก็เพิ่งรู้ว่ามันคือปฏิบัติการวัดใจ	ใครจะอึดกว่ากัน	ไม่ว่าใคร

เป็นไก่	ใครเป็นลิง	ก็ต้องสยองตามไปด้วย	ถ้ามหาวิทยาลัยเป็นฝ่ายไล่

ออกไป	ก็ต้องจ่ายเงินชดเชยให้พนักงานคนนี้	กรณีนำ้าพุเยี่ยวมด	เป็น

ทอล์กออฟเดอะทาวน์ในมหาวิทยาลัย	 บางคนเห็นใจ	 บางคนสะใจ	

เถียงกันไปมา	จบลงตรงคำาถามที่ว่า

	 “คนแบบนี้ไม่ใช่เหรอ	ที่ทำ�ให้พวกเร�เดือดร้อนไปหมด”

	 ผมพยายามหาข้อสรุปอยู่เหมือนกันว่า	อะไรทำาให้มหาวิทยาลัย

รังสิตรอดพ้นจากวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดหนน้ีออกมาได้	 ดร.อาทิตย์							

อาจคิดและทำาอะไรหลายอย่าง	 แต่สุดท้ายผมคิดว่าส่ิงสำาคัญที่สุดมัน

คือความจริงใจ	

	 มีอะไรก็พูดกันตรงๆ

	 แค่แนวคิดเริ่มต้นว่าจะออกมาตรการลดสถิตินักศึกษารีไทร์	

บรรดาอาจารย์ก็ตั้งป้อมค้านไว้แล้ว	 อธิบายไม่เคลียร์	 คิดว่าผู้บริหาร

สง่สญัญาณปลอ่ยเกรด	เรือ่งนีเ้ปน็เรือ่งศกัด์ิศรวีชิาชพี	ย่ิงคนทีเ่กีย่วข้อง

เปน็ครบูาอาจารย	์เรือ่งเกรด	ถ้ารักษาความเทีย่งตรงไวไ้มไ่ด้	กไ็ม่เหลอื

ค่าอะไรอีก	

	 ช่วงนั้น	 ม.รังสิตมี	 17	 คณะ	 มีอาจารย์ประมาณ	 800	 คน	 ผม 

ไม่แน่ใจว่า	ดร.อาทิตย์	ต้องเดินสายตระเวนพูดทำาความเข้าใจไปกี่ครั้ง	

ทั้งกลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่เพื่อให้อาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยเข้าใจเป้าหมาย

รว่มกนัวา่	คณุภาพยงัตอ้งเปน็คณุภาพ	ตอ่รองไมไ่ด	้สิง่ทีร่อ้งขอมเีพียง

ประการเดียวคือการเอาใจใส่	ดูแลใกล้ชิด	ให้ยอมรับก่อนว่า	นักศึกษา

ของเราไม่ใช่ระดับหัวกะทิของประเทศ	 แต่เป็นเด็กธรรมดาที่มีสิทธิ์				

ได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด	 เขาอาจจะมีความรับผิดชอบในชีวิตไม่สูงนัก 

เราจึงต้องดูแลเอาใจใส่เขาเป็นพิเศษ	 เขาอาจจะยังไม่เก่งเม่ือตอนเข้า

มา	 แต่เขาต้องเก่งเมื่อจบออกไป	 ถ้าเขาเข้ามาแบบหัวกะทิแล้ว	 เราก ็

ไม่เห็นจะภูมิใจตรงไหน	แต่ถ้าเราช่วยกันคั้นมะพร้าวให้เป็นกะทิชั้นดี	

มันเหนื่อยกว่า	ยากกว่า	แต่เมื่อถึงเวลาสำาเร็จ	มันยิ่งภูมิใจ	

	 สำาหรับมาตรการยกเลิกโอที	ผมมารู้ทีหลังว่า	ดร.อาทิตย์เคยใช้

วิธีเดียวกันนี้แก้ปัญหาที่การประปามาก่อน	

	 ปีพ.ศ.2527	 ดร.อาทิตย์เป็นผู้ว่าการการประปานครหลวง	

ท่ามกลางปัญหาภาวะขาดทุนทุกปี	หนี้สินสะสมกว่า	2,000	ล้านบาท	

นำ้าประปาขาดทั้งปริมาณและคุณภาพ	 บรรยากาศในองค์กรแบ่ง 
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เป็นก๊กเป็นฝ่ายขัดแย้งกัน		ผู้บริหารกับพนักงานถึงขนาดกระชากคอเส้ือ	

จะชกกัน	

	 ปญัหาแรกทีด่ร.อาทติยเ์ขา้ไปแกก้อ่นเรือ่งอืน่	คอืเร่ืองการทำางาน

ล่วงเวลาน่ันเอง	 เน่ืองจากขณะนั้น	 ไม่ว่าจะตำาแหน่งใด	 ล้วนมีชื่อทำา

ลว่งเวลากนัทกุคน	กจิวตัรประจำาวนัหลงัเลกิงานตอนเยน็คอืเปดิไฟทิง้

ไว	้เปลีย่นเสือ้ผา้ออกไปเทีย่วขา้งนอก	ไปเตะบอล	ไปตสีนกุเกอร	์ดกึๆ	

กลับมาท่ีทำางานอีกครั้ง	 เพื่อไล่ปิดไฟที่เปิดไว้	 จากนั้นก็เขียนเบิกเป็น

โอที

	 เม่ือประกาศว่าใครจะทำาโอทีต้องขอผู้ว่าการการประปาฯ	 คน

เดียวเทา่นัน้	และตอ้งชี้แจงดว้ยว่ามีความจำาเป็นอะไรทีต่้องอยูท่ำาโอที	

ปรากฏวา่นบัแตน่ัน้ไมม่ใีครอยูท่ำาโอทอีกีเลย	วนัประชุมใหญพ่นกังาน	

5,000	กว่าคน	ดร.อาทิตย์เปิดประเด็นกับพนักงานตรงๆ	ว่า	เรื่องโอที

อย่ามาเอาเลย	 แค่ย่ีสิบบาท	ห้าสิบบาท	 อย่าทำาตัวเป็นพวกแทะเศษ

เนื้อ	กินของที่ตกหล่นเรี่ยราดตามพื้น	พร้อมกับสัญญากับพนักงานว่า	

วันหนึ่งจะทำาให้ได้กินสเต๊กเนื้อชิ้นโต

 

	 ทฤษฎี	“การบริหารความเปลี่ยนแปลง”	ใครก็พูดได้	แต่เรื่องนี้

สอนใหผ้มรูว้า่	เมือ่ใดกต็ามทีค่วามเปลีย่นแปลงนัน้	ไปบบีคัน้ใหค้นใน

องค์กรต้องเปลี่ยนพฤติกรรม	 มิหนำาซำ้ารายรับบางส่วนยังหายไปด้วย	

หากผู้บริหารที่อยู่สูงบนหอคอยงาช้าง	ลงมาข้างล่าง	 เปิดอกคุยอย่าง

จริงใจ	ปัญหาอยู่ตรงไหน	อธิบายให้รู้ว่าต้องทำาอะไร	และเพื่ออะไร	

	 คนข้างล่าง	 แม้จะต้องเจอเร่ืองหนัก	 เขาก็ยินดีจะเหน่ือยไป 

ด้วยกัน		

	 ทีป่ระปา	ดร.อาทติย์อาศยัเวทวีาระประชมุใหญ่พนักงาน	5,000	

กวา่คน	เชา่สนามกฬีาไทย-ญีปุ่น่	ดนิแดง	ขอความรว่มมอืจากพนกังาน

ฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน	ที่ม.รังสิต	ดร.อาทิตย์ใช้เวทีประชุมใหญ่ที่โรงแรม

แอมบาสซาเดอร์ซิตี้	จอมเทียน	ประกาศแนวทางปฏิรูปมหาวิทยาลัย	

	 ท่ีประปา	 ดร.อาทิตย์อุดรูรั่ว	 ตัดรายจ่าย	 เพิ่มรายรับ	 พลิกฟื้น 

ผลประกอบการรัฐวิสาหกิจท่ีขาดทุนซำ้าซากนับต้ังแต่ก่อต้ังมา	 18	 ปี	

ให้มีกำาไรได้ตั้งแต่ปีแรกที่เข้าไปบริหาร	และใช้เวลาเพียง	3	ปี	ล้างหนี้

ที่สะสมกว่า	2,000	ล้านบาท	เปลี่ยนตัวเลขติดลบกลายเป็นบวก		

	 หนังเรื่องประปา	 ฉากสุดท้ายจบลงตรงท่ีพนักงานระดับล่าง

จำานวนมากรบัซองโบนสัแลว้นำา้ตาไหล	บางคนอยู่กบัประปามาทัง้ชีวติ	

รู้จักแต่ขาดทุน	 ไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้ท่ีองค์กรมีกำาไรแล้วแจกโบนัส

พนักงาน

	 สำ�หรับหนังเรื่องมห�วิทย�ลัยรังสิต	ยังต้องดูอีกหล�ยฉ�ก
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ตกเขาฝึกวิชา

PART III



I3 101100

	 “อาจารย์คะ	ท่านอธิการฯ	เชิญ

 …………………

 …………………

	 …………………”

 

	 ปลายสายที่โทรมาคือพี่หญิง	 เลขานุการผิวเข้มตาคมของ

ดร.อาทิตย์

	 วางหูโทรศัพท์ไปแล้ว	ผมยังงงต่อว่า	อธิการบดีจะเชิญพบทำาไม

	 ดร.อาทิตย์เป็นใคร

	 อดตีนกัเรยีนทนุรฐับาลไทย	ผูผ้า่นงานสำาคญัๆ	ระดบัประเทศมา

โชกโชน

	 หวัหนา้กองวิชาการสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน	

หรือ	ก.พ.	ผู้ปรับเปลี่ยนระบบบริหารบุคคลจากระบบตรี	โท	เอก	เป็น	

ซี	1	ถึง	ซี	11

	 ผู้ว่าการประปานครหลวง	ผู้พลิกฟื้นรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนสะสม

มา	18	ปี	หนี้	2,000	ล้าน	ให้มีกำาไรใน	3	ปี

	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 ผู้วางรากฐานระบบหลัก

ประกันสุขภาพ	คนจนรักษาฟรี

	 รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการต่างประเทศ	ผูก้อบกูวิ้กฤตแรงงาน

ไทยในตะวันออกกลาง

	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ	 ผู้สยบทุกข์ร้อนของ 

ชาวบ้านกรณีเขื่อนราษีไศล

วีรบุรุษ
ประชาธิปไตย
ตัวเป็นๆ�

13
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	 และประธานรัฐสภา	ผู้ยึดประโยชน์ชาติมาก่อนประโยชน์พรรค	

ตัดสินใจทูลเกล้าฯ	เสนอชื่อคุณอานันท์	ปันยารชุน	เป็นนายกฯ	ด้วย

เล็งเห็นว่า	 หากเสนอชื่อบุคคลตามที่พรรคร่วมรัฐบาลวางตัวไว้ 

บ้านเมืองคงไม่พ้นนองเลือด	 การตัดสินใจอย่างกล้าหาญในคร้ังนั้น	

สามารถยตุคิวามรนุแรงจากเหตกุารณพ์ฤษภาคม	2535	จนไดร้บัฉายา

ว่าวีรบุรุษประชาธิปไตย

	 ส่วนผมเป็นใคร

	 ก็แคล่กูจ้างสอนหนงัสอืชัน้ประทวน	ทีไ่มก่ลา้เรยีกแทนตวัเองวา่

เป็นครูบาอาจารย์

	 แม้จะสอนหนังสือมาหลายปี	ก็ไม่ได้คิดจะลงเอยกับอาชีพนี้	ยัง

อยากออกไปโลดโผนโจนทะยาน	 เปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตแปลกๆ

ใหม่ๆ

	 อาชีพนี้ดีไหม	ก็ตอบว่าดี

	 ดีแล้วมันใช่ไหม	 ก็ตอบว่า	 บางอย่างก็ใช่	 บางอย่างก็ไม่ใช่	 ยังมี

คำาถามวนเวยีนในหวั	งงๆ	เอายงัไงดกีบัชวีติ	เพราะท่ีเปน็อยูก่ร็ูส้กึเปน็

ตัวประหลาด

	 ผมสอนหนังสือแบบไมเ่นน้สอน	ใชว้ธิอีอการน์คิ	โตตามธรรมชาต	ิ

ไม่ฉีดสีเร่งปุ๋ย		

	 ผมเชื่อเรื่อง	Learning	by	Doing	คิดบ่อยๆ	ก็จะคิดเก่ง	 เขียน

บ่อยๆ	ก็จะเขียนเก่ง	พูดบ่อยๆ	ก็จะพูดเก่ง	แสดงบ่อยๆ	ก็จะแสดงเก่ง	

ฝึกบ่อยๆ	ก็จะเก่งในเรื่องที่ฝึก

 

	 ผมไม่ชอบนักศึกษาที่มีระเบียบ	แต่ชอบนักศึกษาที่มีวินัย

	 กอ่นเริม่สอน	ผมจะตกลงกติกาน้ีกบันักศกึษาให้เข้าใจกนัเสียกอ่น

ว่าวินัยคือไม่ต้องให้ใครบังคับ	 เรารับผิดชอบตัวเอง	หนึ่ง	ต้องทำางาน

ส่งให้ทัน	Deadline	และสอง	ห้ามลอกงานส่ง	จับไม่ได้แล้วไป	ถือว่า

ผู้สอนโง่	แต่ถ้าจับได้	ก็ไม่ต้องเจรจาต่อรอง

	 เด็กนิเทศฯ	 ไม่เหมือนคณะอย่างแพทย์	บัญชี	 วิศวะฯ	ที่พ่อแม่

อยากให้เรียน	 เด็กนิเทศร้อยทั้งร้อย	 ไม่มีใครบังคับ	 ถ้าฝันอยากเรียน	

ก็จงอย่าลบหลู่ความฝันของตัวเอง

	 เรือ่งระเบยีบไมว่า่กนั	ผมไมเ่ชค็ชือ่นกัศกึษาเขา้เรียน	ใครเขา้กไ็ด	้

ไม่เข้าก็ได้	ไม่มีสาย	2	ครั้ง	เป็นขาด	1	ครั้ง	ขาด	4	ครั้ง	หมดสิทธิ์สอบ	

ผมยังชอบยุให้เด็กไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่	ไปดูไปเห็นไปเจอไปฟัง	ใช้ชีวิต

นอกหอ้งเรยีนใหม้าก	ผมไมใ่ชว้ธินีบัวา่ใครเขา้หอ้งเรยีนมากกวา่แสดง

ว่าคนนั้นตั้งใจ	 ยิ่งถ้าใครมาบอกว่า	 จะไม่เข้าเรียนเพราะต้องไปทำา

กิจกรรมจิตอาสา	ยิ่งอนุโมทนาด้วย

	 นักศึกษาเข้าคลาส	ซื้อกล้วยแขก	โอเลี้ยง	ไอติม	กินในห้องเรียน

ก็ไม่ว่า	 พาแฟนมาด้วยช่วยกันจดเลคเชอร์ก็ได้	 หนุ่มสาว	 คบหาดูใจ	

ชว่ยกนัเรียน	ยงัไงกด็ดูกีว่าปลอ่ยไปอยูร่า้นเกม	โตะ๊สนกุเกอรข์า้งนอก	

เรือ่งชดุนกัศกึษากไ็มเ่คยบงัคบัใส	่เพราะไมเ่หน็วา่เกีย่วขอ้งกบัศกัดิศ์รี

ของสถาบันตรงไหน	

	 ผมไม่มีคะแนนเช็คช่ือเพราะมีปมสมัยเป็นนักศึกษา	 บางวิชา

อาจารย์เอาหนังสือมากางอ่าน	 นักศึกษาก็เอาแต่ก้มหน้าจดๆๆ										



ผมเช่ือเร่ือง

LEARNING�BY�DOING

คิดบ่อยๆ�ก็จะคิดเก่ง

เขียนบ่อยๆ�ก็จะเขียนเก่ง�

พูดบ่อยๆ�ก็จะพูดเก่ง

แสดงบ่อยๆ�ก็จะแสดงเก่ง

ฝึกบ่อยๆ�ก็จะเก่งในเร่ืองท่ีฝึก

105104

ตา่งฝา่ยตา่งไมม่องกัน	ฝา่ยหน่ึงกม้อา่น	ฝา่ยหน่ึงกม้จด	ขนาดอาจารย	์				

ไอแฮะแอ้ม!!	ผมยังจดใส่สมุดเลคเชอร์ว่า	แฮะแอ้ม!!	ด้วยเลย	เด็กจำาใจ	

เข้าเรียน	เพราะเช็คชื่อต้นชั่วโมงครั้ง	ท้ายชั่วโมงครั้ง	บางคาบผมเบื่อ

ถึงกับคลานออกไปนอกหอ้งหลงัเชค็ชือ่ตอนตน้คาบ	แลว้คลานกลบัมา

ใหม่ตอนท้ายคาบ

	 ผมเชื่อว่าไม่มีทางที่เด็กจะโดดเรียนได้เลย	ถ้าหากคนสอน	สอน

สนุกพอ	ถ้าอาจารย์มัวแต่นั่งอ่านหนังสือ	ปิ้งแผ่นใสใส่พาวเวอร์พอยต์

ให้ฟัง	 เด็กมันก็หวังแค่เช็คช่ือ	 เป็นอย่างนี้แล้ว	 ก็เลยไม่มีใครต้องส่ง

ใบลาผม	สว่นเรือ่งแตง่กาย	ผมจะไปดดุา่วา่กลา่วเดก็ไดย้งัไง	ในเมือ่ผม

เองไม่ผูกเนคไท	พับแขนเสื้อ	ยืนบนโต๊ะสอน

	 เวลาเรียน	ผมคือผู้สอน	เวลาเล่น	ผมเป็นเหมือนพี่เหมือนเพื่อน	

บ่อยครั้งมันก็ลำ้าเส้น	ทำาตัวไม่สมฐานะ

	 ชวีติทีใ่ชไ้ปดว้ยกันกบันกัศกึษา	มนักเ็พลดิเพลนิ	ตัง้แตร่า้นสม้ตำา

ปากซอย	 ยอดดอยภูกระดึง	 ผับดังย่านอาร์ซีเอ	 เธคหรูย่านทองหล่อ	

ถึงบ้านสงเคราะห์คนชรา	 ไปไหนไปกันอยู่แล้ว	 เด็กเต้น	 เต้นด้วย 

เด็กเมา	 เมาด้วย	 ไปต่างจังหวัด	 เล่นไพ่	 เล่นด้วย	 เก้าเก	 ป๊อกเด้ง 

จัดมา	เป็นเจ้ามือด้วย	เจ้ามือกินรวบบ้าง	หมดตัวบ้าง	 เกทับบลัฟกัน 

ขำาจะตายไป

	 ทำ�ตัวแบบนี้	เข�ไม่ไล่ผมออกก็บุญแล้ว

	 แล้วจะเรียกผมไปคุยอะไร	จะคุยกันรู้เรื่องเหรอ

ผมเช่ือเร่ือง LEARNING BY 

DOING คิดบ่อยๆ ก็จะคิดเก่ง

เขียนบ่อยๆ ก็จะเขียนเก่ง 

พูดบ่อยๆ ก็จะพูดเก่ง

แสดงบ่อยๆ ก็จะแสดงเก่ง

ฝึกบ่อยๆ ก็จะเก่งในเร่ืองท่ีฝึก
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	 ดร.อาทิตย์กลับมาเป็นอธิการบดี	 ผมมีโอกาสพบท่านในงาน

โรดโชว์ออกบูธ	ที่สถานีบีทีเอส	มาบุญครอง	ท่านมาเยี่ยมบูธ	พูดกัน

ครั้งเดียว	และเพียงประโยคเดียว	เมื่อท่านถามว่า	“เหนื่อยไหม”	

	 ผมก็ตอบว่า	“ไม่เหนื่อยครับ”

	 คุณอภิรมณ	หรือคุณปิ๋ม	ลูกสาวดร.อาทิตย์	กำาลังจะไปเรียนต่อ

ปรญิญาโททีอ่งักฤษ	แอบสงสยัอยู่นิดๆ	วา่จะใหผ้มไปรบัตำาแหน่งแทน

หรือเปล่า	แต่ก็ไม่น่าใช่	ช่วงกุมภา	มีนา	เมษา	พฤษภา	4	เดือน	ที่ผม

ไปช่วยงาน	คุณปิ๋มเคยทาบทาม	แต่ผมก็ปฏิเสธไป	จากนั้นเปิดเทอม	

เดอืนมถินุา	ผมกก็ลบัมาสอนหนงัสอืตามปกต	ิไมไ่ดเ้ก่ียวขอ้งอะไรแลว้	

	 เพือ่ความชวัร	์ผมตดัสนิใจโทรถามคณุปิม๋	เลา่ใหฟ้งัวา่อธกิารบดี

เชญิพบ	ไมรู่จ้ะเกีย่วกบัเรือ่งทีจ่ะใหผ้มทำาพอีารแ์ทนหรอืเปลา่	ถามไป

ตรงๆ	วา่ไดเ้สนอช่ือผมเปน็แคนดิเดตใชไ่หม	เพราะอย่างน้อยผมกเ็คย

แจง้วา่มีแผนการชวีติด้านอืน่อยู่	และไมส่นใจงานด้านนี	้คณุปิม๋ก็ยนืยัน

ว่าไม่ได้เสนอชื่อจริงๆ

ตกเขา
ฝึกวิชา

14
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	 ถา้งัน้กส็บายใจ	ถือวา่อธกิารให้ไปคุย	กค็ยุ	งา่ยนดิเดยีว	ถา้อธกิาร

ทาบทามให้เป็น	ก็บอกว่าไม่เป็น	ไม่เห็นยาก	

	 45	นาทีผา่นไปกบัการสนทนาตวัเปน็ๆ	กบัวรีบรุษุประชาธปิไตย	

	 45	นาที	ที่ไม่มีคำาว่า	“ประชาสัมพันธ์”	ดังขึ้นมาสักคำา

		 “ทำาไมชือ่เลน่แปลกจงั”	“ชือ่จรงิของช่ือเลน่ละ่”	“ทำางานท่ีรงัสิต

มากี่ปี่แลว้”	“สนกุไหม	จะทำาอะไรต่อ”	“เรียนปริญญาเอกเหรอ	เรยีน

ด้านไหน	สมัครไปแล้วยัง”

	 ก็ตั้งใจว่าถ้าชวน	ก็จะตอบว่าไม่	แต่ไม่เห็นชวนซักคำา

	 แต่กลายเป็นว่า	 วันต่อมามีคำาสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้อำานวยการ

สำานักงานประชาสัมพันธ์	

	 เอาล่ะสิ	 ทำาอะไรไม่ถูก	 บุคลิกอุปนิสัยอย่างผม	 สอนหนังสือยัง 

ไม่ค่อยจะรอดเลย	นี่ให้ทำางานพีอาร์	แค่คิดก็ไข้ขึ้นแล้ว	

	 ผมไปปรึกษาอาจารย์บุปผา	 หัวหน้าภาควิชาวารสารศาสตร์	 

คนที่รับผมเข้ามาทำางานที่ม.รังสิตแห่งนี้	 เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานอธิการ

เรียกไปคุย	 ไม่เห็นจะทาบทามอะไรสักคำา	 เรื่องที่คุยหนักไปทาง									

เหตุบ้านการเมืองเสียด้วยซำ้า	แต่วันนี้มีคำาสั่งออกมา	

	 ผมถามแบบโง่ๆ	เลยว่า	ผมไปพบอธิการอีกทีได้ไหม	จะขอสอน

หนังสืออย่างเดียว	อาจารย์บุปผาคงเอ็นดูความไร้เดียงสา	เด็กเอาแต่ใจ	

ที่ไม่สำาเหนียกรู้เลยว่า	 การสั่งการมอบหมายภาระหน้าท่ีอะไรก็ตาม	

เป็นสิทธิ์ของผู้บริหาร	 ไม่จำาเป็นต้องขออนุญาตเรา	 อาจารย์บุปผา

พยายามอธิบายหลักการทั่วไปว่า	ถ้าคำาสั่งแต่งตั้งประกาศออกไปแล้ว	

จะเปลี่ยนแปลงคำาสั่ง	คงลำาบาก	

	 ถ้างั้น	ผมก็เหลือทางออก	เพียงแค่	2	ทาง	

	 หนึ่ง	ออก

	 สอง	ทำา

	 ฟุ้งซ่าน	แต่มีทางเลือกอยู่แค่นี้	

	 ถามตัวเอง	ยังอยากเป็นครีเอทีฟ	ทำางานเอเจนซี่โฆษณาอยู่ไหม	

ถ้าไม่ไปตอนนี้	อีกหน่อยอายุมากเข้า	ก็คงหมดสิทธิ์คิดเข้าวงการ	หรือ

จะกลบัไปทำาหนงัสอื	ไดข้า่วรุน่พีบ่รรณาธกิารมอืดคีนหนึง่	ลาออกจาก

นิตยสารชื่อดัง	เพื่อจะเปิดนิตยสารที่ให้ผู้อ่านลงขันซื้อหุ้นเป็นเจ้าของ	

งานอาจดูไม่มั่นคง	 แต่รู้สึกว่าเป็นคนเก่งที่น่าทำางานด้วย	 จู่ๆ	 รุ่นพี่

บรรณาธิการคนนี้ก็โทรมาหา	 ชวนให้ซื้อหุ้นนิตยสารของเขา	 ผม 

ไม่อยากเป็นผู้ถือหุ้น	อยากเป็นกองบก.	แต่ก็ยังลังเลใจ	ไม่ได้พูดอะไร

ออกไป



ถ้าจะมีส่ิงหน่ึงในชีวิต�

ท่ีผมคิดว่าตัดสินใจถูกก็คือ�เดิน

ตามผู้ใหญ่�ไม่เพียงแต่������หมาไม่

กัด�ยังทำ�ให้ทุกวันน้ี�

ต่ืนข้ึนมา�มีงานสนุกๆ�ทำ��

ได้พบประสบการณ์แปลกใหม่ท่ีเคย

ตามหา
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	 ที่จริงผมตัดสินใจว่าจะลาออกแล้ว	

	 ทั้งที่ยังไม่รู้ว่าจะได้งาน	หรือตกงาน

	 ถ้าไม่ติดประโยคง่ายๆ	 ของอาจารย์บุปผา	 “ยังไม่ได้ลองทำา							

เราอาจไม่รู้ก็ได้	ว่ามันดีหรือเปล่า”

	 ถ้าจะมีสิ่งหนึ่งในชีวิตที่ผมคิดว่าตัดสินใจถูกก็คือ	 เชื่อที่อาจารย์

บุปผาบอกในวันนั้น	เดินตามผู้ใหญ่	นอกจากหมาไม่กัดแล้ว	ยังทำาให้

ทุกวันน้ีต่ืนขึ้นมา	 มีงานสนุกๆ	 ทำา	 พบประสบการณ์แปลกใหม่ท่ีเคย

ตามหา	 เข้าไปมีส่วนร่วมกับงานหลากหลายรูปแบบ	 เขียนคอลัมน์					

ทำานิตยสาร	 ช่วยคิดอาร์ตเวิร์คปก-จัดหน้า	 ผลิตหนังโฆษณา	 หนัง

สารคดีซีรีส์	 พรีเซนเตชั่น	 ออร์กาไนซ์งานอีเว้นท์	 เล่นมาร์เก็ตติ้ง

ออนไลน์	นวิมีเดยี	โซเชียลมเีดยี	ทำางานกับทมีครเีอทฟี	อยูก่บังานศิลปะ

	 โชคดีที่ถูกผลักตกเข�ลงม�	

	 ได้ฝึกวิช�จ�กวีรบุรุษประช�ธิปไตย

ถ้าจะมีส่ิงหน่ึงในชีวิต 

ท่ีผมคิดว่าตัดสินใจถูกก็คือ  

เดินตามผู้ใหญ่  

ไม่เพียงแต่หมาไม่กัด

ยังทำ ให้ทุกวันน้ี 

ต่ืนข้ึนมา มีงานสนุกๆ ทำ  

ได้พบประสบการณ์ 

แปลกใหม่ท่ีเคยตามหา



113112

	 ดร.อาทิตย์	คือ	ม.รังสิต		

	 ม.รังสิต	คือ	ดร.อาทิตย์	

	 ดูยึดติดกับตัวบุคคลไปหน่อย	แต่ต้องยอมรับ

	 ซีอีโอระดับหัวกะทิ	 ตัวตนกับองค์กรมักหลอมเป็นหนึ่งเดียว				

ภาพเดี่ยวไม่มีภาพซ้อน	 เจ้าสัวธนินทร์	 เจียรวนนท์	 คือซีพี	 เสี่ยเจริญ	

สิริวัฒนภักดี	 	 คือไทยเบฟ	 	 คนบ้าข่าวสุทธิชัย	 หยุ่น	 คือเนชั่น	 อากู๋

ไพบูลย์	ดำารงชัยธรรม	คือแกรมมี่

	 ดร.อาทิตย์มีกิจการมากมาย	แต่ผมคิดว่าดร.อาทิตย์รักม.รังสิตท่ีสุด	

สงัเกตจากความทุม่เท	ใสใ่จทกุรายละเอยีด	เน้นความสมบรูณแ์บบไป

ทุกจุด	ทั้งที่ได้รับผลตอบแทนน้อยที่สุด	

	 บริหารสถาบันการศึกษา	ความท้าทายอยู่ที่วิธีบาลานซ์	2	ด้าน	

ดา้นหนึง่ในฐานะเจ้าของธรุกิจ	ทีต่้องรบัผดิชอบต่อความคาดหวงัของ

ผูถ้อืหุน้	และความมัน่คงในชวีติของพนกังาน	อกีดา้นหนึง่	ในฐานะนัก

วิชาการ	ที่ต้องให้ความสำาคัญกับคุณภาพเหนือสิ่งอื่นใด	

	 เมือ่ใจมนัรกั	จงึสนกุคดิ	สนกุกับการสรา้งสรรค์สิง่ใหม่ๆ	อยูต่ลอด

เวลา		สำาหรับดร.อาทิตย์	ม.รังสิตจึงไม่ใช่คำาตอบเร่ืองมูลค่า	ผลประกอบการ	

แต่ตอบโจทย์เรื่องของคุณค่าจิตใจ

วิชา
สัญชาตญาณ

15
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	 ถ้าดร.อาทิตย์	คิดแบบนักธุรกิจ

	 ม.รังสิต	จะไม่มีทางมาไกลได้ขนาดนี้

	 ถ้าดร.อาทิตย์	คิดแบบนักวิชาการ

	 ม.รังสิต	คงเจ๊ง	ปิดกิจการไปนานแล้ว

	 หลังเรียนจบ	 กลับจากต่างประเทศ	 ดร.อาทิตย์	 ทำางานที่

สำานกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน	หรอืก.พ.	ตำาแหนง่หวัหน้า

กองวิชาการ	มีบทบาทเร่ืองการจัดวางอัตรากำาลังพลข้าราชการสายงาน	

ต่างๆ	 ที่จำาเป็นต่อการพัฒนาประเทศทั้งในระยะส้ันและระยะยาว	

ดร.อาทิตย์เห็นว่าบุคลากรด้านการแพทย์สาธารณสุขบ้านเราขาดแคลน	

สัดส่วนแพทย์ต่อจำานวนประชากรเข้าขั้นวิกฤต

	 เมื่อริเริ่มก่อต้ังสถาบันการศึกษา	 หลักสูตรบุกเบิกของวิทยาลัย

รังสิตในยุคน้ัน	 จึงเน้นไปที่สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 แพทย์	 เภสัช	

พยาบาล	ฯลฯ	

	 แบ็คกราวนด์ดร.อาทิตย์จบรัฐศาสตร์แท้ๆ	 แค่คิดว่าจะชวนใคร

มาสอน	หลกัสตูรทฤษฎแีบบไหน	สรา้งหอ้งแลบ็ยงัไง	กท็า้ทายด	ีเพราะ

ยังไม่มีใครเขาทำากัน	เอกชนแห่งแรก	ลุยเดี่ยว	ไม่มีตัวอย่างเพื่อนร่วม

วงการให้ศึกษา	

	 ถึงวันนี้	การเปิดหลักสูตรใหม่ของม.รังสิต	ก็ยังเป็นแบบเดิม	

	 ไม่เคยวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการลงทุน

	 ไม่เคยมองคู่แข่ง

	 ไม่เคยสำารวจความต้องการของตลาด



ถ้าจะมีส่ิงหน่ึงในชีวิต�ท่ีผมคิดว่า�
ตัดสินใจถูก�ก็คือ�เดินตามผู้ใหญ่�

ไม่เพียงแต่หมาไม่กัด�ยังทำ�ให้ทุกวันน้ี�
ต่ืนข้ึนมามีงานสนุกๆ�ทำ��ได้พบประสบการณ์

แปลกใหม่�ท่ีเคยตามหา
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	 รงัสติเปน็มหาวทิยาลยัเอกชนแหง่แรกทีเ่ปดิสอนคณะแพทย	์ไม่

เท่านี้	ยังมีอีกหลายคณะที่เปิดเป็นแห่งเดียวในประเทศ	

	 คณะดนตรี	 เป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาของดร.อาทิตย์	 ที่ใครห้ามก็

ไม่ฟัง

	 คณะดนตรี	 ยากตรงไหน	 ทำาไมไม่มีใครเปิดสอน	 คำาตอบคือ					

คณะนี้	Cash	Flow	ไม่ผ่าน	ใครกล้าหาญต้องยอมขาดทุนอย่างน้อย	

10	ปี	มีแต่สถาบันของรัฐเท่านั้นที่เปิดสอน	เพราะใช้เงินภาษี	เอกชน

ขืนทำาเอง	มีแต่เจ๊งกับเจ๊ง

	 ไฟแนนซ์ให้เหตุผลว่า	งบฯ	ลงทุนสูง	ห้องเรียน	สตูดิโอ	อุปกรณ์

แต่ละชิ้นก็มีราคาแพง	ทำาให้ต้องเก็บค่าเทอมแพงเป็นเงาตามตัว	มีแต่

ลูกคนจนที่อยากเป็นนักดนตรี	เหมือนอาชีพพยาบาล	ที่ลูกคนรวยไม่

สนใจทำา	 ผู้ปกครองที่มีกำาลังซื้อแค่อยากให้ลูกเรียนดนตรีเป็นงาน

อดิเรก	ไม่ใช่เรียนเป็นอาชีพ	

	 บ่อยครั้งโครงการเปิดหลักสูตรใหม่	 ถูกทักท้วงว่าควรชะลอไว้	

เพราะไม่น่าจะอยู่ได้ด้วยตัวเอง	 อีกทั้งจะเป็นภาระต่องบประมาณ

มหาวิทยาลัย	 ดร.อาทิตย์ไม่ตอบ	 แต่จะใช้วิธีตั้งคำาถามกลับไปว่า	

“ประเทศยังข�ดแคลนบุคล�กรด้�นนี้อยู่ไหม	ถ้�ใช่	แสดงว่�ส�ข�

วิช�นั้นคือคว�มต้องก�รของช�ติ	ถ้�ผลิตแล้ว	ทำ�ให้คว�มส�ม�รถ

ในก�รแข่งขันของประเทศดีขึ้น	ทำ�ไมไม่ผลิต”	

	 คิดในมุมกลับ	 วิชาชีพขาดแคลน	 หมายถึงโอกาสมีงานทำาใน

อนาคต	แต่โดยสรุปก็คือ	ลูกน้องห้ามไม่ฟัง

	 ริชาร์ด	แบรนด์สัน	เริ่มต้นชีวิตธุรกิจค่ายเพลงเวอร์จิ้นเร็คคอร์ด	

จากน้ันขยายพรมแดนชนิดฉีกตำาราการตลาดเร่ือง	Core	Competency	

ว่าองค์กรต้องมีความสามารถหลัก	หรือหมัดเด็ด	 แต่แบรนด์สันใช้ชื่อ

การค้า	 “เวอร์จิ้น”	 ไปกับธุรกิจที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยกว่า	 400	

บริษัท	ตัง้แต	่สิง่พมิพ	์โทรศพัทม์อืถอื	รถไฟ	ลอตเตอรี	่เกมคอมพิวเตอร	์

นำ้าอัดลมโคล่า	วอดก้า	สายการบิน	ฯลฯ

	 แบรนด์สันเป็นซีอีโอขวัญใจมหาชน	 บุคลิกนักผจญภัย	 ชอบทำา

อะไรแผลงๆ	ทำาให้เขาแตกต่างจากผู้บริหารทั่วไป	 เคยทำาสถิติขับเรือ

เร็วข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก	 และสถิติเดินทางด้วยบอลลูนข้าม

มหาสมุทรแปซิฟิก	ไอเดียผจญภัยที่เอาชีวิตตัวเองเป็นเดิมพัน	ลูกน้อง

ห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟัง	ทั้งที่เขาอาจตายได้	เพราะเสี่ยงเกินไปสำาหรับการ

เดนิทางคนเดยีว	แตแ่บรนด์สันเชือ่ในสญัชาตญาณของตวัเอง	นีก้ระมงั

ท่ีเป็นแรงส่งให้แบรนด์เวอร์จิ้นทำาในสิ่งเหนือความคาดหมายอยู่เสมอ	

เช่น	ธุรกิจบริการขนส่งผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ท่องอวกาศ	

แบรนด์สันเป็นซีอีโอขวัญใจมหาชน 

บุคลิกนักผจญภัย ชอบทำ อะไรแผลงๆ 

เอาชีวิตตัวเองเป็นเดิมพัน ลูกน้องห้าม

เท่าไหร่ก็ไม่ฟัง แต่แบรนด์สันเช่ือใน

สัญชาตญาณของตัวเอง  น้ีกระมัง

ท่ีเป็นแรงส่งให้แบรนด์เวอร์จ้ิน ทำ ในส่ิง 

เหนือความคาดหมายอยู่เสมอ
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	 ประเด็นคือดร.อาทิตย์	ชอบดนตรี	และคิดว่าสุนทรียะด้านนี้คือ

สมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ	 เงินจึงไม่ใช่เรื่องใหญ่	 จากวันก่อตั้งจน

วันนี้	เพียงไม่กี่ปี	วิทยาลัยดนตรีก็ได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นหนึ่งในคณะที่

โดดเด่นที่สุดของม.รังสิต	สร้างสรรค์ผลงานระดับมาสเตอร์พีซนับครั้ง

ไม่ถ้วน	ช่วยยกระดับอิมเมจมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

	 เรื่องที่สนุกยิ่งกว่าของคณะดนตรี	 คือโครงการก่อสร้าง	 “ศาลา

ดนตรี”	คอนเสิร์ตฮอลล์สมบูรณ์แบบ	ธนาคารจะไม่ปล่อยกู้	เพราะงบฯ	

ลงทุนมูลค่า	550	ล้านบาท	กับคณะที่มีนักศึกษาใหม่เข้าเรียนปีละ	80	

คนนัน้	แบงกแ์จง้วา่จดุคุม้ทนุคอือกี	50	ปขีา้งหนา้	เช่นเคย	ดร.อาทติย	์

ไม่สน	 เดินลุยไฟด้วยแรงปรารถนาที่จะสร้างคอนเสิร์ตฮอลล์ท่ีดีท่ีสุด	

และประเทศไทยได้ชื่อว่ามีคอนเสิร์ตฮอลล์ระดับมาตรฐานโลก

	 คำาวา่	“ดือ้”	กบั	“คว�มเช่ือมนัในตวัเอง”		มเีสน้บางๆ	คัน่กลาง

คือ	ผลลัพธ์	

	 ล้มเหลวเรียกดื้อ	ถ้าประสบความสำาเร็จเรียกเชื่อมั่นในตัวเอง	

	 แต่สิ่งที่ผมได้เรียนรู้ก็คือ	เรื่องบางเรื่องอย่าไปอิงตำารา	บ้าทฤษฎี	

เชื่อรีเสิร์ชมากนัก	ข้อมูลพวกนั้นเต็มไปด้วยปัญหา	อุปสรรค	และข้อ

ควรระวัง	อ่านมาก	เชื่อมาก	จะกระดิกกระเดี้ยทำาอะไรไม่ได้

	 หัดเชื่อสัญช�ตญ�ณตัวเองบ้�ง
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	 Steve	Jobs	กลับมากู้วิกฤต	Apple	ในปี	1997	

	 เวลาน้ัน	Apple	มีผลประกอบการขาดทุนกว่า	1,000		ล้านเหรียญ	

หุ้นตกตำ่าที่สุดในรอบ	 12	 ปี	 ประธานบริหารฝ่ายการเงิน	 หรือ	 CFO	

แจ้งว่าบริษัทจะล้มละลาย	ในอีก	90	วันข้างหน้า

	 Jobs	 มองเห็นหัวใจของปัญหาคือ	 งานดีไซน์ตัวผลิตภัณฑ์										

เขาบอกว่าคอมพิวเตอร์มันไม่เซ็กซี่

	 ก่อน	Jobs	กลับมา	การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของ	Apple	ใช้งาน

ออกแบบวิศวกรรมเป็นตัวตั้ง	 แล้วให้งานออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นตัว

เสริม	ฝ่ายวิศวกรจะบอกว่า	นี่คือไส้ใน	จากนั้นถึงให้โปรดักดีไซน์เนอร์

ไปคิดหาวัสดุใส่	

	 Jobs	 เปล่ียนวิธีทำางาน	 คือคิดก่อนว่าหน้าตาสินค้าควรจะเป็น

แบบไหน	หยิบ	จับ	สัมผัส	จนพอใจ	แล้วค่อยให้วิศวกรคิดหาระยะที่

ทำาให้มันอยู่ในนั้นได้	

	 ปัญหาต่อมา	 Apple	 มุ่งขยายแตกไลน์สินค้าจนมั่ว	 เฉพาะ

คอมพิวเตอร์มีตั้ง	10	กว่ารุ่น	แถมยังออกไปทำาเครื่องปริ้นเตอร์	

	 Jobs	 โฟกัสด้วยคำา	 4	 คำา	 สั้นๆ	 ง่ายๆ	 คือ	 1.ผู้บริโภคทั่วไป 

2.ผู้ใช้งานมืออาชีพ	3.ตั้งโต๊ะ	4.พกพา

วิชากู้

16
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	 ตัดทุกอย่างที่ไม่จำาเป็นทิ้ง	และทำาให้ต้องมีพนักงานออก	3,000	

คน

	 สุดท้ายได้ผลลัพธ์เป็นผลิตภัณฑ์ปฏิวัติวงการคอมพิวเตอร์ออก

มา	4	ชิ้น

	 iMac,	iBook,	Power	Mac,	Power	Book	

	 จากคอมพิวเตอร์	ขยายไปสู่สินค้าคอนซูเมอร์

	 iPod,	iTunes,	iPhone,	iPad,	...	etc.	

	 ชุบชีวิตบริษัทที่กำาลังจะเจ๊ง	 ให้กลายเป็นแบรนด์ที่มีค่าที่สุด 

ในโลก

	 ปีเดียวกับที่	Steve	Jobs	กู้วิกฤต	Apple	ประเทศไทยเจอวิกฤต

ต้มยำากุ้ง	เศรษฐกิจฟองสบู่แตก	หายนะครั้งใหญ่	และเลวร้ายที่สุดใน

ประวัติศาสตร์	ธุรกิจล้มหายตายจาก	บริษัทเจ๊งระเนระนาด	แรงงาน

ตกงานนับล้านคน		

	 แวดวงสถาบนัการศกึษา	มหาวทิยาลยับางแหง่เริม่ออกมาตรการ

เชิญชวนพนักงานสมัครใจลาออก	 โดยจ่ายเงินชดเชยล่วงหน้าตาม

กฎหมาย	 	 สำาหรับ	 ม.รังสิต	 ต้องขอบคุณทีมผู้บริหารชุดเก่าที่ช่วย

ประคองสถานการณ์ไว้	 ยืนยันไม่ลดเงินเดือนและไม่เลย์ออฟ	 โดย

ประกาศมาตรการรัดเข็มขัด	 ประหยัดนำ้า	 ประหยัดไฟ	 กำาหนดเวลา

เปิด-ปิดแอร์	รีไซเคิลกระดาษ	ตัดสายโทรศัพท์โทรออก	ตัดแม้กระทั่ง

กระดาษชำาระในห้องนำ้า	ฯลฯ	
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	 แตป่ญัหาทีก่ดทบัสถานการณใ์ห้เลวรา้ยลงไป	แทจ้รงิคอืการปรบั

ระบบการเรยีนจากทวภิาคเปน็ไตรภาคในปตีอ่มา	ซึง่มีผลทางจติวิทยา

จากจำานวนหน่วยกิตที่มากขึ้น	และค่าเทอมที่แพงขึ้น	

	 ดร.อาทิตย์กลับมากู้วิกฤต	ม.รังสิต	ในปี	2544	

	 กลับมารับตำาแหน่งในภาวะที่มหาวิทยาลัยเต็มไปด้วยภาระ 

หนี้สิน	รายรับหาย	รายจ่ายเพิ่ม	ยุ่บยั่บไปด้วยสารพัดปัญหา	ถ้าเป็น

นกับรหิารประเภทใสส่ทูวางมาดโก้	นัง่เอาหัวตากแอรไ์ปวนัๆ	คงอยาก

ออกไปเด๋ียวนั้น	 แตะตรงไหนมันก็ร้อนเป็นไฟ	 พวกลองดีลองของ	

ปกป้องชามข้าวท่ีเกาะกินกันอยู่	 แต่สำาหรับนักบริหารประเภทพับ 

แขนเสื้อ	ใช้ตีนเดินลุย	จะบอกว่าท้าทายดี	นี่แหละที่ข้าต้องการ	เข้ามา

ตอนกิจการดี	ชีวิตจืดชืดไร้รสชาติ	เข้ามาตอนโคม่าไอซียูแบบนี้	ชั่ว	ดี	

ถี่	ห่าง	จะได้เห็นกันไปเลย

	 ก่อนหน้านี้	 ม.รังสิตเหมือนดาวรุ่งพุ่งแรงในวงการสถาบันการ

ศกึษา	เตบิโตแบบกา้วกระโดด	มีนกัศกึษาใหมเ่พ่ิมขึน้อยา่งรวดเรว็	จงึ

ต้องขยายงาน	 รับอาจารย์และเจ้าหน้าที่เพิ่มเข้ามาเป็นจำานวนมาก	

โครงสร้างองค์กรจึงขยายตัวตาม	เพิ่มคณะ	สาขาวิชา	และเพิ่มหน่วย

งานสนับสนุน	

	 เมื่อนักศึกษาใหม่ลดลงไป	 50%	 2	 ปี	 ติดต่อกัน	 แต่จำานวน

พนักงานไม่ได้ลดลงตามไปด้วย	 จึงเป็นต้นตอปัญหาหมักหมมเหมือน

ดินค่อยๆ	พอกหางหมู
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	 โครงสร้างองคก์รขยายตัว	กลบัทบัซอ้น	มพีืน้ทีส่เีทา	ไมรู่ง้านใคร	

เช่น	หน่วยงานด้านไอทีเซอร์วิสมี	2	แห่ง	คือ	ศูนย์คอมพิวเตอร์	ดูแล

ระบบอินทราเน็ต	กับ	ศูนย์อินเทอร์เน็ต	ดูแลระบบเน็ตเวิร์ค	ทั้งที่เป็น

เรื่องเดียวกันแท้ๆ	 นักศึกษาเองเวลาไปติดต่อ	 ก็ไม่รู้ว่าจะต้องติดต่อ

ที่ไหน	เขาแบ่งงานกันยังไง

	 ดร.อาทิตย์โฟกัสด้วยหลักการง่ายๆ	ใช้นักศึกษาเป็นตัวตั้ง	แต่มี

คำาสั่งออกมาเป็นชุด	

	 หอสมุด	 เดิมวันธรรมดาปิด	 5	 โมงเย็น	 ขยายเวลาทำาการเป็น 

3	ทุ่ม	 เดิมเสาร์-อาทิตย์	หยุด	นักศึกษาอยู่หอพัก	 ไม่มีที่ไป	ก็เอาแต่	

เดนิหา้ง	สัง่ใหเ้ปดิเสาร-์อาทิตยด์ว้ย	เผือ่วา่จะมาเดนิเลน่ทีห่อสมดุแทน	

หอประชุมใหญ่	ฉายหนังได้	สั่งให้หาหนังไทยหนังต่างประเทศมาฉาย

ใหด้ฟูรทีกุอาทติย	์ปรบั	โยก	ยา้ย	หนว่ยงานหลายหน่วยเปลีย่นชือ่ใหม	่

เพือ่สือ่ใหช้ดั	นกัศกึษาจะไดรู้ว่้ามหีนา้ทีอ่ะไร	ศนูยค์อมพวิเตอรย์บุรวม

กับศูนย์อินเทอร์เน็ต	ฯลฯ

	 มาตรการรัดเข็มขัดก่อนหน้า	เช่น	กระดาษชำาระในห้องนำ้า	ที่ยัง

อุตส่าห์ตัดออกไป	 เพราะคิดว่ามีสายฉีด	 หารู้ไม่ว่าสายฉีดในห้องนำ้า

จำานวนมากใช้การไม่ได้	 เสียน้อย	 เสียยาก	 เสียมาก	 เสียง่าย	 ทิชชู่ใน

ห้องนำ้าม้วนละไม่กี่บาท	ปากต่อปาก	พูดออกไป	รู้ไปถึงไหน	อายไปถึง

นั่น	

	 เรื่องขี้ปะติ๋วอย่างกระดาษทิชชู่ในห้องนำ้า	ก็สั่งให้เอากลับมา		

	 นักศึกษาใหม่ลดลงไป	 50%	2	ปี	 ทำาให้รายรับหายไปครึ่งหนึ่ง	

ช่วงกู้วิกฤต	หน้าสิ่วหน้าขวาน	ตามตำาราคลาสสิก	รายรับหาย	ก็ต้อง

ตัดรายจ่าย	ยิ่งแย่	ยิ่งต้องประหยัด

	 แต่ดร.อาทิตย์ฉีกตำาราทิ้ง	ทำาในสิ่งที่ตรงกันข้าม	

	 เรื่องแรก	คือ	ขึ้นค่�ตำ�แหน่งบริห�ร	

	 เดิม	หัวหน้าภาควิชา	คณบดี	 ผู้อำานวยการ	คล้ายตำาแหน่งการ

กศุล	คนมาทำางานบรหิารเหมือนเสยีสละ	ชว่ยมหาวิทยาลยั	ดว้ยภาระ

หนกั	รบัผดิชอบสงู	แตค่า่ตอบแทนตำา่เตีย้	รายรบัทีไ่ด	้ไมแ่ตกตา่งจาก

สายงานสอน	

	 ครูบาอาจารย์ภูมิต้านทานตำา่	ทำางานบริหาร	เครียด	กดดัน	หันไป	

ตรงไหนก็มีแต่เรื่อง	เจอปัญหาหนักอก	ยกไม่ออก	เอะอะก็จะกลับไป

สอนหนังสือ

	 ดร.อาทิตย์ตัดสินใจเพิ่มค่าตอบแทน	5	เท่า	เอาให้แฟร์	ยุติธรรม

แล้วอย่าบ่น

	 เรื่องที่สอง	คือ	กู้ธน�ค�รก่อสร้�งตึก	1

	 เรื่องของเรื่อง	15	ปีแรกของ	ม.รังสิต	มีตึก	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

ฯลฯ		ผู้คนสงสัย	ตึก	1	ไปไหน	ทำาไมถึงไม่มี

	 อนัทีจ่รงิตึก	1	อยู่ในทำาเลทีต้ั่งศนูย์กลาง	และอยู่ในแผนกอ่สรา้ง

ตั้งแต่ต้น	 	 แต่การบริหารทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจำากัด	 จึงต้องลำาดับ

ความสำาคัญ	ก่อสร้างอาคารเรียนไปก่อน	ใช้เป็นที่สอน	ที่ทำาการคณะ	

และฝากออฟฟิศหน่วยงานไว้	
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	 ดร.อาทติยว์างตกึ	1	ใหเ้ปน็ตวัแทนของคำาวา่	One	Stop	Service	

รวบรวมหนว่ยงานบรกิารนกัศกึษาทีก่ระจายอยูต่ามตกึตา่งๆ	มาอยูใ่น

ที่เดียว	

	 การเดินหน้าก่อสร้างตึก	1	พร้อมไปกับการปรับปรุงภูมิทัศน์	จัด

สวนใหม่	ย้ายสายไฟบนเสาไฟฟ้าระเกะระกะลงใต้ดิน	เงินไม่มี	ตัดสินใจ	

กูธ้นาคาร	แตเ่มือ่เวลาผา่นไปไมน่าน	พ้ืนทีร่กรา้งลอ้มรัว้สงักะส	ีแทนที่

ด้วยอาคารรูปทรงทันสมัย	เสริมเติมแต่งไม้ดอก	ไม้ประดับ	และต้นไม้

ใหญ่	เนรมิตเป็นมหาวิทยาลัยในสวน	

	 ตึก	 1	 ไม่ใช่ห้องเรียน	 ไม่มีกำาไร	 ไม่มีรายรับ	 แต่มันกลับปลุก 

ทุกชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย	 ที่เคยจ่อมจม	 หดหู่	 ให้มีชีวิตชีวา	 ฟื้นคืน

ความสดชื่นขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว

	 สถานการณ์แย่	อย่ามัวแต่ถอย	เปลี่ยนวิธีคิด	กัดฟันสู้	(กู้)	

 แล้วลุยไปข้�งหน้�

Steve�Jobs�โฟกัสด้วย�คำ��4�คำ�

สั้นๆ�ง่ายๆ�คือ�1.ผู้บริโภคทั่วไป�

2.ผู้ใช้งานมืออาชีพ�3.ตั้งโต๊ะ�4.พกพา

ตัดทุกอย่าง�ที่ไม่จำ�เป็นทิ้ง�และทำ�ให้

ต้องมี�พนักงานออก�3,000�คน

สุดท้ายได้ผลลัพธ์เป็นผลิตภัณฑ์

ปฏิวัติวงการคอมพิวเตอร์ออกมา�4�ชิ้น

� iMac,��iBook,��Power�Mac,��Power�Book�

จากคอมพิวเตอร์�ขยายไปสู่สินค้าคอนซูเมอร์

iPod,�iTunes,�iPhone,�iPad,�...�etc.�

ชุบชีวิต�บริษัทที่กำ�ลังจะเจ๊ง

ให้กลายเป็น�แบรนด์ที่�มีค่าที่สุดในโลก
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� “มหาวิทยาลัยเอกชนจำานวนมากของไทย� ยังคงนิยมใช้

บุคลากรท่ีมีความใกล้ชิดกับเจ้าของและคณะผู้บริหารมาดำ�รงตำ�แหน่ง�

กรรมการสภามหาวทิยาลยั�แตม่มีหาวทิยาลัยเอกชนหลายแหง่ทีจ่ดั

ตัง้สภามหาวิทยาลยัไดอ้ยา่งนา่ประทับใจมาก�ได้แก�่สภามหาวิทยาลัย

รังสิต�ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นที่ยอมรับในสังคมไทย

โดยกว้าง�อาทิ�พล.อ.อ.กำ�ธน�สินธวานนท์�ศ.ดร.เกษม�สุวรรณกุล�

ศ.ดร.วิจิตร�ศรีสะอ้าน�ศ.ดร.พรชัย�มาตังคสมบัติ�ศ.ดร.ธีระ�สูตะบุตร�

ศ.ดร.สุรพล� นิติไกรพจน์�ดร.กำ�แหง�สถิรกุล�ดร.อาชน์� เตาลานนท์�

นายพิชัย�วาสนาส่ง�พล.ร.ต.นพ.วิทุร�แสงสิงแก้ว�ศ.นพ.ประสงค์�ตู้จินดา�

นายอนุชา�โมกขะเวส�ฯลฯ”

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย�(ปอมท.)

Council�of�university�Faculty�Senate�of�Thailand�(CUFST.)

วิชาผิด
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	 คำาสั่งแรกที่ผมได้รับ	ไม่ใช่เรื่องมอบหมายงาน

	 แต่เป็นคำาสั่งให้เข้าประชุมระดับบริหารทุกชุด	 พร้อมกำาชับว่า	

“ให้รู้ทุกเรื่องเท่�อธิก�รบดี”

	 เท่านี้สิ่งที่ผมเคยเบื่อที่สุดก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

	 ผมคิดแบบคนปฏิบัติการ	ชอบอยู่หน้างาน	

	 ทีผ่า่นมาชอบแสดงตวัวา่	อยา่เอาผมไปประชมุดว้ยเลย	ใหร้ะดบั

บริหารเขาไปคุยกัน	เสร็จแล้วบอกมาว่าอยากได้อะไร	เดี๋ยวจัดให้	

	 ประชุมส่วนใหญ่	ในแต่ละวาระมักจะมีคนพูดอยู่ไม่กี่คน	ที่เหลือ

มาเพราะหน้าที	่หรอืมีเหตุจำาเปน็ตอ้งมา	บางคนอภปิรายโยกโยเ้ยิน่เยอ้	

สื่อสารสั้นๆ	 ง่ายๆ	 ทำาไม่เป็น	 บางคนประชุมทีไรไม่เคยเสนอไอเดีย 

รอคนอื่นเสนอก่อนแล้วค่อยคอมเม้นท์เขา	 ช่างติช่างตั้งข้อสังเกต 

บ่อยครั้งเสร็จจากประชุม	 ไม่ได้ข้อสรุปอะไร	 คนท่ีพูดมากกับคนท่ี 

ทำามาก	จะไม่ใช่คนเดียวกัน	คนที่พูดก็พูดไป	คนที่ทำาก็เอางานกลับไป

ทำาต่อ	 ส่วนพวกที่มีเหตุจำาเป็นต้องมา	 ยิ่งไม่แสดงความเห็น	 ท่องบท	

Silent	Take	All	เงียบไว้แล้วจะไม่เหนื่อย	

 

	 ชว่งนัน้	ผมเคยจดสถติ	ิประชุมใหญ	่ประชุมเลก็	ประชมุนอกรอบ	

ไว้สูงสุด

	 1	 วันมี	 17	 นัด	 แทบบ้า	 คิดจะเปลี่ยนนามบัตร	 ระบุอาชีพว่า 

“นักประชุม”

	 ก่อนจะค้นพบว่า	ชีวิตการทำางานหลายปีก่อนหน้านี้	ผมประชุม

แบบไร้คุณภาพมาตลอด	 หัวใจสำ�คัญที่สุดของก�รประชุม	 คือ	

ประธ�นท่ีประชุม	 ถ้�ประธ�นนำ�ก�รประชุมเก่งๆ	 ก�รถกเถียง	

อภิปร�ยจะสนุก	ที่สำ�คัญจะกระชับ	เอ�เวล�ที่เหลือไปทำ�ง�นต่อ

	 บอรด์บรหิารสงูสดุของสถาบนัการศกึษาระดับอดุมศกึษาแต่ละ

แห่ง	เรียกว่า	สภามหาวิทยาลัย

	 สำาหรับม.รังสิต	 กูรูระดับประเทศจากทุกวงการ	 กว่า	 40	 ชีวิต 

รวมกันอยู่ที่นี่

	 โชคดท่ีีสดุของผมกค็อืเขา้ประชมุสภา	ไดเ้หน็เวลาเขาถกกัน	โดย

เฉพาะเรื่องที่ยากต่อการตัดสินใจ	

	 ความเห็นตรงกันก็สนุก	เห็นไม่ตรงกันยิ่งสนุก

	 ครั้งหนึ่งมีเหตุการณ์นักศึกษาแพทย์	ยื่นเรื่องขอยืดเวลาเรียน	

	 หลกัสตูรแพทยม์.รงัสติ	3	ปแีรกเรยีนทีร่งัสติ	เน้นทฤษฎ	ีเรยีกวา่

พรคีลนิิก	จากนัน้จะตอ้งสอบวดัความรูเ้พือ่ข้ามฟากไปเรยีนภาคปฏบิติั

ที่โรงพยาบาลราชวิถีอีก	3	ปี	

	 รวมระยะเวลาศึกษาหลักสูตร	6	ปี	จบช้าได้	แต่ให้อยู่ในระบบ 

ไม่เกิน	12	ปี

	 สอบเข้าแพทย์ม.รังสิตได้	ก็ไม่ธรรมดาแล้ว	แต่ว่าท่ีคุณหมอท่านน้ี	

เรียนพรีคลินิกนาน	 กว่าจะสอบข้ามฟากผ่านไปได้	 เมื่อเป็นนักศึกษา

แพทย์ฝึกหัด	ถึงผลการเรียนจะอยู่ในเกณฑ์ดี	แต่เรียนมาถึงปี	12	ไม่จบ	

จึงขอยืดอีก	1	ปี
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	 เรือ่งนีผ้า่นคณะกรรมการมาตรฐานวชิาการมาแลว้	ไดข้อ้สรปุวา่

ไม่ใหย้ดื	แตเ่นือ่งจากเปน็กรณท่ีีไมเ่คยเกดิขึน้มากอ่น	เรือ่งจงึสง่ตอ่เขา้

มาสู่สภาเพื่อหาข้อยุติ

	 เอาล่ะครับ

	 นิติศาสตร์	เจอกับ	รัฐศาสตร์

	 กฎกติกา	เจอกับ	ประโยชน์ส่วนรวม

	 กรรมการฝา่ยหนึง่กงัวลเรือ่งมาตรฐานการจดัการเรยีนการสอน	 

ถ้าคณะแพทย์ขอยืดเวลาเรียนได้	คณะอื่นขอยืดบ้างจะทำาอย่างไร	

	 กรรมการอกีฝา่ยหนึง่	ชวนอภปิรายช้ีให้เห็นวา่	เวลาไมใ่ชป่ระเดน็

สำาคัญของการศึกษา	พร้อมยกตัวอย่างกรณี	คุณจิระนันท์	พิตรปรีชา	

กวีซีไรต์	 เรียนปริญญาเอกมหาวิทยาลัยช้ันนำาของโลก	 สิบกว่าปีแล้ว

ยังไม่จบ	ก็ไม่เห็นถูกไล่ออก	แปลว่าเวลาไม่สำาคัญเท่าคุณภาพ

	 ดร.อาทิตย์ยกตัวอย่างเหตุการณ์ก่อนหน้านี้	 ที่ระบบเน็ตเวิร์ค

มหาวิทยาลัยประสบปัญหาไวรัสติดอีเมล์ลามระบาดไปทั่ว	 นักศึกษา

คณะไอที	2	คน	ช่วยกันปราบไวรัสอยู่หมัด	เป็นฮีโร่อยู่พักหนึ่ง	แต่ต่อ

มาทั้งคู่ถูกรีไทร์	เพราะไปตกวิชาพื้นฐานพวกสังคมวิทยา	

	 “เด็ก	2	คนนี้เป็นคนโง่ถึงโดนรีไทร์	หรือว่าเป็นคนเก่งถึงได้สยบ

ไวรัสคามือ	 ก็ต้องนิยามกันใหม่อะไรเรียกโง่	 อะไรเรียกเก่ง	 นักศึกษา

ประเภทรู้กว้าง	อยู่ตรงกลาง	มักไม่มีปัญหา	แต่	2	คนนี้เป็นประเภทรู้

ลกึ	เลอืกขา้งชดัเจนในตวัเอง	เชน่	ชอบทดลองไมช่อบจำา	ชอบบรรยาย

ไม่ชอบท่อง	ชอบภาษาไม่ชอบเลข	อะไรที่ชอบ	ก็สนใจไม่หยุด	อะไรที่

ไม่ชอบ	 ก็ไม่รู้จะเรียนไปทำาไม	 เรียนแล้วได้อะไร	 หากไม่หาวิธีช่วยไว้	

รีไทร์ไป	สูญเสียทั้งอนาคตเด็กและอนาคตประเทศ”

	 เรื่องจบลงตามทฤษฎี	“กฎทุกกฎมีข้อยกเว้น”

	 ประเด็นคือยอมรับก่อนไหมว่า	 หน่ึงชีวิตของแพทย์	 มีสิทธิ์ช่วย

ชีวิตคนอีกเป็นร้อยเป็นพันชีวิต

	 เรื่องนี้จึงไม่ใช่แค่อนาคตของนักศึกษาคนหน่ึง	 แต่เป็นเรื่อง

ประโยชน์ส่วนรวมของชาติ	 นักศึกษาแพทย์เก่งมาก	 เรียนจบในเวลา	

อาจจะออกไปรกัษาสวิ	คนเกง่นอ้ยกวา่	เรยีนจบชา้กวา่	อาจจะออกไป

รักษาชีวิต

	 ได้ข้อสรุปแมนๆ	ว่า	ถ้าเพ่ิมหมอให้ประเทศน้ีได้	1	คน	แล้วมีปัญหา	

สภาแห่งนี้ก็จะรับผิดชอบ	

	 ผมแอบดีใจกับข้อสรุปอันกล้าหาญแบบนี้

	 ได้เรียนวิช�	ทำ�ผิด	แต่ทำ�ถูก
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	 ชว่งกดัฟันสู้	กูว้กิฤต	ไดด้ดูร.อาทติย	์Re-Engineering	ยกเครือ่ง

องค์กร

	 เป็นขวบปีที่ฝุ่นตลบไปด้วยประกาศคำาสั่งรายวันจากบุคคล						

แต่งตั้ง	โยก	ย้าย	ทีมบริหาร	ทีมทำางานชุดต่างๆ	

	 บางระบบเปลี่ยนแล้วไปได้ดี	 บางระบบต้องปรับแต่งจูนเครื่อง

อีก	บางระบบต้องรื้อโอเวอร์ฮอลยกชุด	

	 แต่งตั้งไปไม่ทันไร	ก็ต้องเปลี่ยนคนใหม่	

	 วงการธุรกิจทั่วไป	 ผู้บริหารเบอร์หนึ่งเรียก	 “ซีอีโอ”	 วงการ

มหาวิทยาลัย	เรียกว่า	“อธิการบดี”	

	 ม.รังสิต	อธิการบดีเป็นซีอีโอรุ่นใหญ่	แต่ใจร้อนเหมือนวัยรุ่น	คิด

เร็ว	ทำาเร็ว	ตัดสินใจเร็ว	

	 Speed	 ก�รทำ�ง�นของซีอีโอจะส่งต่อม�ยังผู้บริห�รระดับ

รองๆ	ลงม�	ถ้�	Speed	เข้�กันได้	ก็ดีไป	แต่ถ้�ไม่เท่�กัน	ปัญห�

ก็ต�มม�
วิชาฟัง

18
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	 คนหนึง่ทำางานเรว็	อกีคนหนึง่ทำางานช้า	คนหนึง่บน่แตป่ญัหา	อกี

คนหนึ่งคิดหาทางออก	 คนหนึ่งปรับตัวสู้งานหนัก	 อีกคนหนึ่งเย็นใจ

สบายจนชิน	 คนหน่ึงต้องการเห็นผลงาน	 อีกคนหนึ่งมัวแต่อธิบายถึง

ข้อจำากัด	ฯลฯ	

	 เวลาเป็นต้นทุนที่แพงที่สุด	

	 ไม่เปลี่ยนเอง	ก็จะถูกเปลี่ยน	

	 ดร.อาทติยล์ยุงานคูข่นานทัง้	“รเิริม่ส่ิงใหม”่	และ	“แกไ้ขสิง่เกา่”	

ไปพร้อมกัน	

	 เรื่องงานจี้ไปตรงจุดไหนก็เจอปัญหา	 แต่เรื่องงานยังไม่ปวดหัว

เท่าเรื่องคน	

	 นกัวิชาการชือ่ดงัระดบัประเทศ	มาเปน็คณบดไีดป้กีวา่	อยูม่าวนั

หนึ่ง	ก็ขอลาออก	ดร.อาทิตย์เรียกมาพบ	ถามไถ่สืบสาวราวเรื่อง	ถึงได้

ความวา่	รองคณบดีเปน็คนของผูบ้รหิารชดุเกา่	พยายามปรบัตวัใหเ้ขา้

กันแล้ว	ก็ไม่ดีขึ้น	ถูกขัดขา	กระด้างกระเดื่อง	อมทุกข์มานาน	คิดว่าคง

ทำางานด้วยกันไม่ได้อีกต่อไป

	 ดร.อาทิตย์สอนทฤษฎี	บริหารงาน	บริหารคน	ให้คณบดีท่านนั้น

ฟังไปหลายชุด

	 ผมยังจำาประโยคสุดท้ายได้ดี		“อาจารย์กลับไป	ปลดรองคณบดี	

แล้วแต่งตั้งคนใหม่	ไม่ใช่มาลาออก”

	 งานบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์	

	 จะว่าง่ายก็ง่าย	จะว่ายากก็ยาก	

	 นักวิชาการถนัดวิชาการ	 ไม่ถนัดเผชิญหน้ากับความขัดแย้ง 

เก่งด้านงาน	แต่อาจจะไม่เก่งด้านคน	

	 มีเรื่องตลกเสียดสี	เรื่องผิดฝาผิดตัว	ในวงการธุรกิจที่ไม่ยอมจ้าง

นักบริหารอาชีพมาบริหาร	เช่น	ธุรกิจโรงพยาบาล	เอาหมอมาบริหาร	

ธุรกิจสายการบิน	 เอากัปตันมาบริหาร	 ธุรกิจสถาบันการศึกษา	 เอา

อาจารย์มาบริหาร	

	 แล้วเราก็เลยเสีย	หมอเก่งๆ	กัปตันเก่งๆ	นักวิชาการเก่งๆ	ไป	แต่

ได้ผู้บริหารห่วยๆ	มาแทน

	 มื้อเที่ยงวันหนึ่ง	 ผมถูกเรียกไปรวมกับผู้บริหารอีกหลายคน	 ท่ี

ดร.อาทิตย์ให้เกียรติเรียกให้ทุกคนบนโต๊ะอาหารน้ันว่าเป็น	 Think	

Tank	ของทา่น	ดร.อาทติยท์ดลองตัง้โจทยถ์งึสิง่ทีเ่รยีกวา่ความเขม้แขง็

ของประเทศไทย	พร้อมแนะแนวทางให้ฟังว่าคณะต่างๆ	ของ	ม.รังสิต	

ควรจะทำาอะไรบ้าง	เพื่อไปช่วยตอบโจทย์เหล่านั้น

	 บ่ายวันเดียวกัน	 เป็นคิวคณบดีและทีมบริหารชุดใหม่จากคณะ

วิศวกรรมศาสตร์	มาแสดงวิสัยทัศน์	

	 ยุคเศรษฐกิจฟองสบู่	จีดีพีเติบโต	10	กว่าเปอร์เซ็นต์	วิศวกรเป็น

อาชีพขาดแคลน	คณะวิศวะฯ	ในสถาบันการศึกษาต่างๆ	เฟื่องฟู	มีผู้

สนใจเรียนมาก	 เพราะอิมเมจดี	จบออกไปรายได้สูง	แต่พอเกิดวิกฤต

ตม้ยำากุง้	ภาคอสงัหารมิทรพัย์	ภาคอตุสาหกรรมตา่งๆ	พงัครนื	วศิวกร

ตกงานเป็นเบือ	ความนิยมก็ลดน้อยถอยลงไป
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	 วิศวะฯ	เคยเปน็คณะใหญข่องม.รงัสติ	แตล่ะปมีนีกัศกึษาจำานวน

มาก	 เม่ือตลาดหดตัว	 นักศึกษาลดฮวบฮาบ	 ปัญหาจึงอยู่ที่จำานวน

อาจารย์เกิน	 ด็อกเตอร์เดินชนกันเต็มคณะ	แถมเป็นคณะปราบเซียน	

เปลี่ยนคณบดีบ่อย

	 ดร.อาทิตย์	 ใช้วิธีดึงตัวอาจารย์รุ่นใหม่ไฟแรง	แนวลุยๆ	ออกไป

คมุหนว่ยงานตา่งๆ	เชน่	อาคารสถานที	่สิง่แวดลอ้ม	ธรุกจิสมัพนัธ	์ศษิย์

เก่า	 กิจการนักศึกษา	 ฯลฯ	 หลายหน่วยงานต้องเปลี่ยนผู้บริหารใหม่	

เท่ากับแก้ปัญหาในคราวเดียว

	 คณบดีและหัวหน้าภาค	 เริ่มพรีเซนต์วิสัยทัศน์พัฒนาคณะ	 จาก

ภาพรวมแล้วค่อยแยกทีละสาขา	

	 ไฟฟ้า	 โยธา	 คอมพิวเตอร์	 เคมี	 เมคาทรอนิกส์	 พลังงาน 

สิ่งแวดล้อม	ฯลฯ

	 2	ชั่วโมงเต็มที่ดร.อาทิตย์	นั่งฟังอย่างตั้งใจ

	 ไม่มีขัดจังหวะ	ไม่มีคำาพูดประเภทเรื่องนี้เคยสั่งไปแล้ว	เรื่องนี้ไป

คิดมาใหม่	หรือคอมเม้นท์เสริมเพื่ออวดภูมิ

	 มีแต่ใบหน้าเจือยิ้ม	และเมื่อพรีเซนต์เสร็จสิ้น	ดร.อาทิตย์	ชื่นชม

ว่าทั้งหมดคือสิ่งที่เยี่ยมยอด

	 ธรรมชาตคินเป็นผูบ้รหิาร	งานยุ่ง	ตัดสนิใจโชะๆๆ	นานวนัเข้าบม่

นิสัยด่วนสรุป	นั่งฟังนิ่งๆ	ฟังนานๆ	ไม่เป็น	ผมแอบถามดร.อาทิตย์ว่า	

ท่ีผมจดไว้	 ยังมีบางเรื่องที่ท่านอยากเห็น	 แต่คณะวิศวะฯ	 ยังไม่ได้								

เสนอมา	 ทำาไมไม่สั่งเพิ่มโครงการเข้าไป	 ดร.อาทิตย์อมย้ิม	 ไม่ตอบ

คำาถาม	แววตาเปี่ยมด้วยเมตตาเช่นเคย	

	 ธรรมชาติคนเป็นลูกน้อง	 ลองได้เสนออะไรแล้วเจ้านายเอาด้วย

หมด	มันฮึกเหิมบ้าพลัง	อีกทางหนึ่งก็กดดันตัวเองว่าต้องทำาผลงานให้

ดีสมกับที่ไว้ใจ	

	 เรื่องคณะวิศวะฯ	 ถึงแม้ดร.อาทิตย์จะคิดแนวทางไว้อยู่แล้ว	 แต่

วิธีนั่งฟังน่ิงๆ	 ยิ่งทำาให้แต่ละคนเดินหน้าโครงการของตัวเองไปด้วย

ความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของ

	 Top	Down	 เจ้านายเป็นฝ่ายสั่งลงมา	 หรือจะสู้	 Bottom	Up		

ทีมงานเป็นฝ่ายคิด	เสนอ	และลงมือทำาเอง	

	 สิ่งที่ผมได้เรียนรู้คือ	การฟัง	เรื่องง่ายๆ	แค่ฟัง	ยังต้องฝึก	

	 ฟังให้จบ	ฟังให้เป็น

มีเรื่องตลกเสียดสี�เรื่องผิดฝาผิดตัว�ในวงการธุรกิจที่ไม่

ยอมจ้างนักบริหารอาชีพมาบริหาร�เช่น�ธุรกิจโรงพยาบาล�

เอาหมอมาบริหาร�ธรุกิจสายการบิน�เอากัปตันมาบริหาร�

ธุรกิจสถาบันการศึกษา�เอาอาจารย์มาบริหาร�

แล้วเราก็เลยเสีย�หมอเก่งๆ�กัปตันเก่งๆ�นักวิชาการเก่งๆ�

ไป�แต่ได้ผู้บริหารห่วยๆ�มาแทน

มีเร่ืองตลกเสียดสี เร่ืองผิดฝาผิดตัว ในวงการธุรกิจ

ท่ีไม่ยอมจ้างนักบริหารอาชีพมาบริหาร เช่น 

ธุรกิจโรงพยาบาล เอาหมอมาบริหาร

ธรุกิจสายการบิน เอากัปตันมาบริหาร

สถาบันการศึกษา เอาอาจารย์มาบริหาร 

แล้วเราก็เลยเสีย หมอเก่งๆ กัปตันเก่งๆ  

นักวิชาการเก่งๆ ไป แต่ได้ผู้บริหารห่วยๆ มาแทน
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	 วันนี้ม.รังสิตมีผู้บริหารระดับคณบดี	4	คนเป็นศิษย์เก่า	

	 เป็นคณบดีที่ไม่ธรรมดา	เพราะได้ชื่อว่าเป็นคณบดีลูกรังสิต	

	 ผศ.ดร.ภก.ธนภัทร	 ทรงศักดิ์	 เภสัชศาสตร์	 ผศ.ดร.มล.กุลธร	

เกษมสันต์	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ดร.วรชาติ	 เฉิดชมจันทร์	

กายภาพบำาบัด	และ	รศ.ดร.ธรรมศักดิ์	รุจิระยรรยง	วิศวกรรมศาสตร์

	 กว่าจะสร้างคนของตัวเองได้	ย้อนกลับไปเมื่อ	30	ปีที่แล้ว	ช่วง

บุกเบิกมหาวิทยาลัย	 ดร.อาทิตย์ต้องเดินสายเทียบเชิญเอตทัคคะ 

จากวงการต่างๆ	 อาทิ	 ศ.นพ.ประสงค์	 ตู้จินดา	 คณะแพทยศาสตร์	 

ศ.ดร.สส	ีปนัยารชนุ	คณะเภสชัศาสตร์	รศ.ลออ	หตุางกรู	คณะพยาบาล

ศาสตร์	 อ.บัณจบ	 พลาวงศ์	 คณะศิลปกรรม	 ศ.เรืองศักด์ิ	 กันตบุตร 

คณะสถาปัตยศาสตร์	 ฯลฯ	 สำานักหอสมุดก็ไปเชิญ	 อ.อุทัย	 ทุติยโพธิ์	

บรรณารักษ์	ระดับซี	10	หนึ่งเดียวของประเทศ	

	 คณะพยาบาลเป็นคณะแรกท่ีเปิดสอนในกลุ่มวิทยาศาสตร์

สุขภาพ	ดร.อาทิตย์	ไปเชิญ	รศ.ลออ	หุตางกูร	จากมหาวิทยาลัยมหิดล

มาช่วย	แม้อาจารย์ลออจะเห็นดีด้วย	แต่ก็ปฏิเสธในตอนแรก	อ้างว่า

เกษียณแล้ว	แก่แล้ว	อยากจะพัก	ดร.อาทิตย์ไปถามแทงใจดำาท่านว่า	

“อาจารย์ยังมีอะไรในใจที่คิดอยากจะทำา	แล้วยังไม่ได้ทำาอีกไหม	ถ้ามี	

ผมอยากให้มาร่วมทำาสิ่งที่จะเป็นความภูมิใจครั้งสุดท้ายด้วยกัน”	

วิชาตัวเล็ก

19
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	 วา่กนัวา่ชว่งนัน้	ถ้าให้ดร.อาทติยไ์ปเกลีย้กลอ่มใคร	รบัรองใจออ่น	

ใครคิดจะวางมือ	 ไม่รอดสักราย	 ท่านช้ีให้เห็นว่าประเทศเรายัง

ขาดแคลนพยาบาลอกีมาก	และนีจ่ะเป็นกา้วสำาคญัของประวตัศิาสตร	์

ที่เอกชนช่วยผลิตบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้ประเทศ		

ท่านต้ังใจจริงท่ีจะช่วยผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ	 เท่านั้นเสร็จ

เลย	สุดท้ายอาจารย์ลออ	ก็มาช่วยบุกเบิกสร้างคณะพยาบาล	ม.รังสิต

ให้อีกหลายปี	จนหลักสูตรผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล

	 สำาหรับคณะแพทย์	 ศ.ดร.พรชัย	 มาตังคสมบัติ	 กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยรังสิต	 และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล	 เล่าให้ฟัง

ถึงเหตุการณ์ที่พาดร.อาทิตย์	 ไปเชิญ	 ศ.นพ.ประสงค์	 ตู้จินดา	 ว่า	

“เหมือนพาเล่าปี่ไปหาขงเบ้ง	 เพราะเรื่องม.รังสิตขอเปิดคณะแพทย์

เป็นขา่วใหญใ่นเวลานัน้	กรรมการแพทยสภา	2	คน	ลาออกเพือ่ประท้วง		

ไม่เห็นด้วยท่ีจะให้เอกชนผลิตแพทย์	 ทีน้ีเ ม่ือหมอประสงค์มา																						

ชื่อเสียงเกียรติคุณของท่านที่มีต่อวงการการแพทย์	 ทุกคนก็เบาใจได้										

เพราะรู้ว่าท่านไม่ทำาเล่นๆ”	

	 หลักสูตรยุคบุกเบิกของมหาวิทยาลัยรังสิต	 กลุ่มวิทยาศาสตร์

สุขภาพ	 มีพี่เลี้ยงสำาคัญและผูกพันกันอย่างลึกซึ้ง	 คือ	 มหาวิทยาลัย

มหิดล	

	 ดร.อาทิตย์เล่าถึงที่มาว่า	 “รังสิต”	 เป็นพระนามของสมเด็จ

พระเจา้บรมวงศเ์ธอ	พระองคเ์จา้รงัสติประยรูศกัดิ	์กรมพระยาชัยนาท	

นเรนทร	 ผู้ทรงมีพระปรีชาด้านการแพทย์	 การศึกษา	 และการ

สาธารณสขุ	ทรงเคยดำารงตำาแหนง่ผูบ้ญัชาการโรงเรยีนราชแพทยาลยั	

อธิบดีกรมมหาวิทยาลัยคนแรก	 และอธิบดีกรมสาธารณสุขคนแรก 

แห่งสยาม	

	 ความสำาคัญของพระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักด์ิ	 สังเกตจากสมัย

รชักาลท่ี	5	มโีครงการพฒันาทีด่นิขนาดใหญท่ีสุ่ดของประเทศไทย	กนิ

พื้นที่	5	จังหวัด	ขุดคลองกว้าง	8	วา	ห่างกันทุก	2.5	กิโลเมตร	จาก

คลอง	 1	 ถึงคลอง	 16	 เพื่อการชลประทานและการเกษตร	 รองรับ

ปริมาณการปลูกข้าว	ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของไทยขณะนั้น	

ทรงพระราชทานนามคลองน้ีว่า	 “คลองรังสิต”	 หรืออีกชื่อหน่ึงของ

พระองค์เจ้ารังสิตฯ	 ที่เราพอคุ้นกันก็คือชื่อหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน	 ศูนย์ 

กูช้พีนเรนทร	กม็าจาก	พระอสิรยิยศสมเด็จกรมพระยาชยันาทนเรนทร		

	 พระองค์เจ้ารังสิตฯ	ยังเป็นผู้สนับสนุนสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร

อดุลยเดชวิกรม	 พระบรมราชชนก	 พระบิดาของพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดุลยเดช	ในหลวงรัชกาลที	่9	ของเรา	ใหไ้ปศกึษา

ด้านการแพทย์	ณ	ต่างประเทศ	โดยต่อมาพระบรมราชชนก	หรือหมอ

เจ้าฟ้าก็ เป็นผู้ที่มีบทบาทสำาคัญต่อการการแพทย์สมัยใหม่ใน

ประเทศไทย

	 ดร.อาทิตยย์งัสรปุติดตลกตอนทา้ยวา่	“มหิดลไม่ชว่ยรงัสติไดไ้ง	

เร�เป็นพี่น้องกัน”

	 ใครกไ็ม่รูบ้อกไวว้า่	ดร.อาทติยเ์ปน็บคุคลอนัตราย	ไมค่วรอยูใ่กล	้

	 เพราะถ้าอยู่ใกล้	 จะรัก	 ทีนี้พอรักแล้ว	 ก็จะทำางานหัวปักหัวปำา	

ไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อย	
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	 เหมือนคนเราทำาอะไรให้คนที่เรารัก	 เราจะไม่คิดเรื่องคุ้มไม่คุ้ม	

สังเกตจากการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรังสิต	 ผู้บริหาร

จากคณะและหน่วยงานต่างๆ	 ก็จะนำาเสนอผลงานความก้าวหน้า	แข่งกัน	

อวดผลงาน	 เหมือนกับทำาดีให้คนที่รักพอใจ	 นานวันเข้าก็เป็นแรงส่ง	

ชั้นดี	คนอื่นๆ	เขาทำาดี	ฉันจะไม่ทำาได้ไง

 

	 ผมศึกษาการทำางานของดร.อาทิตย์ไป	 ก็ได้วิชาความรู้อีกวิชา

หนึ่ง	ชื่อวิชาตัวเล็ก	

	 เชิญคนเก่งมา	ก็ว่ายากแล้ว	เชิญมาได้	ยิ่งต้องให้เกียรติเสมอต้น

เสมอปลาย	ใหอ้สิระสรา้งสรรค	์ไมจุ่กจกิจูจ้ี	้เพยีงแตช่ีใ้หเ้หน็เปา้หมาย

ร่วมกัน	จากนั้นคอยสนับสนุนจุนเจือ	วางตัวให้ทุกคนเป็นคนสำาคัญ

	 ผู้บริหารบางประเภท	นานวันเข้า	อยู่บนหอคอย	ก็ชักจะลืมตัว	

คิดว่าตัวเองใหญ่	 ในทางกลับกัน	 ผมยิ่งเห็นว่าใครก็ตาม	 ถ้าใหญ่จริง	

จะยิ่งตัวเล็ก	จะยิ่งทำาแต่งานให้คนเห็นผลงาน	

	 วิชาตัวเล็ก	อยู่ตรงข้ามวิชากร่าง	

	 ทำ�ตัวให้เล็ก	ทำ�ง�นให้ใหญ่

เชิญคนเก่งมา�ก็ว่ายากแล้ว�

เชิญมาได้�ยิ่งต้องให้เกียรต�ิ

เสมอต้นเสมอปลาย�ให้อิสระ

สร้างสรรค์�ไม่จุกจิกจู้จี�้

เพียงแต่ชี้ให้เห็นเป้าหมายร่วมกัน�

จากนั้นคอยสนับสนุนจุนเจือ
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	 พงศาวดารสามก๊ก	เล่าปี่	โจโฉ	ซุนกวน	

	 กก๊เลา่ปีเ่ปน็กก๊เลก็ทีส่ดุ	แตร่วบรวมขนุพลระดบัเทพอยา่ง	กวนอ	ู

เตียวหุย	จูล่ง	ขงเบ้ง	ฮองตง	ฯลฯ	ไว้	ใครต่อใครยกให้เป็นก๊กพระเอก	

พากันเอาใจช่วยมวยรองก๊กนี้		

	 ปุจฉา	ก๊กเล่าปี่มีดีตรงไหน	

	 วิสัชนา	ก๊กเล่าปี่มีดีที่เล่าปี่

	 ผมเคยได้ยินว่าอยากรู้เจ้านายเป็นคนยังไง	ให้ดูลูกน้องเขาก็ได้	

	 ขอพูดถึงลูกน้องเล่าปี่ให้ฟังสักสองคนนะครับ

	 คนแรก	จูล่ง	

	 ว่ากันว่านายทหารระดับแม่ทัพนับร้อยจากสามก๊ก	ไม่มีใครสักคน	

เทียบชั้นฝีมือทวนกับจูล่งได้	 ชีวิตช่วงต้นของจูล่ง	 ค่อนข้างระเห				

เร่ร่อน	 เดิมเป็นทหารของอ้วนเสี้ยว	 อยู่มาจึงเห็นธาตุแท้ว่าอ้วนเสี้ยว

หยาบช้า	และไม่หวังดีต่อราชวงศ์ฮั่นนัก	ปลีกตัวไปอยู่กับกองซุนจ้าน						

แต่กองซุนจ้าน	ก็นิสัยดื้อรั้น	ทำาศึกไม่เชื่อที่ปรึกษา	จนเสียทีถึงแก่ชีวิต	

	 จูล่งเจอแต่เจ้านายไม่เอาไหน	 ใครมาชวนไปอยู่ด้วยก็ไม่ไป	 ขอ

เป็นนักรบพเนจร	 จนกว่าจะได้พบผู้มีคุณธรรมสูง	 จูล่งได้ยินชื่อเสียง

เลา่ปีว่า่มอุีดมการณ์ยิง่ใหญ	่หมายกอบกูแ้ผน่ดนิราชวงศฮ์ัน่	เมือ่ไดพ้บ	

สนทนากัน	จึงซาบซึ้งถึงความจริง	ตัดสินใจอยู่ด้วยกับเล่าปี่	

วิชานั่งในใจ

20
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	 คราวโจโฉยกทัพห้าแสนคน	บุกตีเมืองอ้วนเสีย	 เล่าปี่ซึ่งมีทหาร

เพยีงสามพนัจงึตอ้งหน	ีราษฎรนบัหม่ืนผูภ้กัด	ีไม่ยอมอยูใ่ตบ้ารมโีจโฉ	

ติดสอยห้อยตามมาด้วย	 เมื่อถึงเขาเกงสาน	 ทัพหน้าของโจโฉไล่ทัน					

จูล่งและกองทหารเพียงน้อยนิดต้านไว้	สู้ไปถอยไป	อพยพราษฎรหนี

รอดข้ามสะพานเตียงปันมาได้	

	 เมือ่จลู่งทราบวา่อาเตา๊	หรอืเลา่เสีย้น	ลกูชายของเลา่ปี	่พลดัหาย

ไปในสมรภมิู	จงึควบม้ายอ้นกลับไปทีเ่ขาเกงสานอกีครัง้	บกุเขา้ไปเมือ่

ตอนใกล้รุ่ง	 ระยะทางแปดกิโล	 หาทารกน้อยจนเจอ	 จูล่งเอาผ้าพัน 

อาเต๊าแนบกับอก	ประจัญบานอยู่เก้าชั่วโมงเต็ม	 ตีฝ่าแม่ทัพนายกอง

ข้าศึกช่วยอาเต๊าออกมา

	 คนที่สอง	ขงเบ้ง	

	 ชีซีที่ปรึกษาของเล่าปี่	 แนะนำาว่าขงเบ้งเป็นผู้หยั่งรู้ดินฟ้า

มหาสมุทร	ถ้าเล่าปี่เชิญมาได้	การใหญ่จะมีทางสำาเร็จ	ลำาพังชีซี	เล่าปี่

ก็สดุดีปัญญาอันหลักแหลมอยู่แล้ว	แต่ชีซียังสารภาพว่า	ถ้าเปรียบตน

กับขงเบ้งก็เหมือนกากับหงส์	เหมือนม้ากับราชสีห์	เหมือนหิ่งห้อยกับ

แสงจันทร์	ฯลฯ

	 เวลานั้นเล่าปี่อายุสี่สิบหก	 เป็นเจ้าเมืองซินเอี๋ย	 เล่าปี่เชื่อชีซี	จึง

ออกเดินทางไปเมืองซงหยง	 ฝ่าหิมะ	 พายุหนาวเหน็บ	 สองครั้งแรก	

ขงเบ้งไม่อยู่	ครั้งที่สาม	กว่าจะได้พบก็ต้องรออยู่เต็มวัน	

	 ขงเบ้งตระหนกัถึงความจรงิใจ	เลา่ปีม่าเชญิด้วยตัวเองถึงสามหน	

คำานับทุกคนที่เข้าใจว่าเป็นตน	และทั้งที่แสร้งหลับ	ปล่อยให้รอตั้งแต่

เช้าจรดเย็น	ก็มิให้ใครปลุก	 ไม่ถือเอาแต่ความสะดวกของตัวเป็นที่ตั้ง	

เมื่อได้หยั่งท่าที	 ยิ่งเห็นชัดว่าเล่าปี่มีคุณธรรมสูง	 จะเป็นผู้ทำานุบำารุง	

แผ่นดินให้เป็นสุข	จึงมิอาจบิดพริ้วได้

	 ขงเบ้งเข้าร่วมกับเล่าปี่เมื่ออายุยี่สิบหก	บัญชาการรบครั้งแรก	ก็

เผาทัพหน้าโจโฉที่ทุ่งพกบ๋อง	 ครั้งที่สอง	 ไขนำ้าท่วมทัพหนุนโจโฉอีก 

ปีต่อมาเจรจาการทูตผูกมิตรซุนกวน	 ร่วมมือเผาทัพเรือโจโฉที่ 

ชายทะเลกังตั๋ง	อายุยี่สิบเก้าเอาเมืองเกงจิ๋วให้เล่าปี่	อายุสามสิบหกได้

เมืองเสฉวน	ใช้เวลาสิบปี	ตัดแผ่นดินจีนหนึ่งในสามให้เล่าปี่

 

	 ในเชิงบู๊	 ฝีมือการรบ	จูล่งเก่งกว่าเล่าปี่	 ในเชิงบุ๋น	พิชัยสงคราม	

ขงเบ้งฉลาดกว่าเล่าป่ี	 แต่ทั้งจูล่งและขงเบ้งต่างรับใช้	 สร้างผลงาน						

ยิ่งใหญ่ให้เล่าปี่	 กระทั่งสิ้นเล่าปี่ไปแล้ว	 ยังช่วยเล่าเสี้ยนลูกชาย 

เล่าปี่ต่ออีก

	 ก๊กเล่าปี่จึงมีดีที่เล่าปี่	

	 คณุธรรมในจติใจสว่นหนึง่	อดุมการณย่ิ์งใหญส่ว่นหนึง่	และศลิปะ

การเป็นผู้นำาส่วนหนึ่ง

	 มากกว่านั้น	ที่สำาคัญ	เพราะเล่าปี่	มิได้นั่งครองอยู่เหนือบัลลังก์

	 ที่นั่งที่ดีที่สุดของเล่าปี่	คือ	ที่นั่งในใจคน



ในเชิงบู๊�ฝีมือการรบ�จูล่งเก่งกว่าเล่าป่ี

ในเชิงบุ๋น�พิชัยสงคราม�ขงเบ้งฉลาดกว่า

เล่าป่ี�แต่ท้ังจูล่งและขงเบ้งต่างรับใช้

สร้างผลงานย่ิงใหญ่ให้เล่าป่ี�กระท่ัง

ส้ินเล่าป่ีไปแล้ว�ยังช่วยเล่าเส้ียน�ลูกชายเล่าป่ี

ต่ออีก�ก๊กเล่าป่ีจึงมีดีท่ีเล่าป่ี�คุณธรรมในจิตใจ

ส่วนหน่ึง�อุดมการณ์�ย่ิงใหญ่ส่วนหน่ึง�และ

ศิลปะการเป็นผู้นำ��ส่วนหน่ึง�มากกว่าน้ัน�ท่ี

สำ�คัญ�เพราะเล่าป่ี�มิได้น่ังครองอยู่เหนือ

บัลลังก์�ท่ีน่ังท่ีดีท่ีสุดของเล่าป่ี�คือ�ท่ีน่ังในใจ
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	 คนเราเลือกที่เกิดไม่ได้	แต่เลือกที่ทำางานได้	

	 เรียนจบใหม่ๆ	เพื่อนผมคนหนึ่งเลือกสมัครงานที่	บมจ.บางจาก	

เพราะศรัทธาคุณโสภณ	สุภาพงษ์	อีกคนหนึ่งเลือกเวิร์คพอยต์	เพราะ

ที่นั่นมีคุณประภาส	ชลศรานนท์	บ้านผมอยู่โพธิ์สามต้น	ฝั่งธนฯ	นั่งรถ

สี่ต่อ	มาสมัครงานถึงม.รังสิต	 เพราะประทับใจวีรกรรมความกล้าของ

ดร.อาทิตย์	 และชอบใจระบบงานที่ท่านวางไว้	 เช่น	 ระบบ	 Honor	

System	เชื่อใจให้เกียรติ	อาจารย์ไม่ต้องตอกบัตรเข้างานแบบโรงงาน	

รู้ว่า	Faculty	ไม่ใช่	Factory	ไม่มีกฎระเบียบขี้เท่อๆ	ออกมา

	 ผูบ้รหิารท่ีนีก่อ็อกแนวลยุๆ	งา่ยๆ	ไมใ่ชส่ไตลแ์ตง่ตวัเรยีบรอ้ย	แต่

เจ้าระเบียบหยุมหยิม	นักวิชาการก็ดูมีเสรีภาพการแสดงความคิดเห็น	

ซึ่งประเด็นนี้	ไม่รู้เป็นอะไร	มหาวิทยาลัยเอกชนบ้านเรา	เวลาเห็นแย้ง

หรือต้องวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล	มันดูหงอๆ	ไม่ค่อยกล้าทะเลาะ	ต่างจาก	

มหาวิทยาลัยของรัฐที่กล้าพูดกล้าแสดงความเห็น	

	 สมัยเป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย	 ผมเป็นคนหนึ่งที่นั่งตากแดดบน

พื้นถนนหน้ารัฐสภา	 ประท้วงการแถลงนโยบายของรัฐบาล	 พล.อ. 

สุจินดา	คราประยูร	 ร่วมกับผู้ชุมนุมมากมายสุดสายตา	ที่รับไม่ได้กับ

นายกฯ	ตระบดัสตัย	์ใครไมไ่ดผ่้านเหตกุารณบ์อบชำา้ทางใจ	จากการใช้

อำานาจรฐัเมือ่เหตกุารณพ์ฤษภา	2535	คงไมเ่ขา้ใจวา่	คนรุน่นัน้ศรทัธา

ความกล้าหาญของดร.อาทิตย์มากขนาดไหน	

ในเชิงบู๊ ฝีมือการรบ จูล่งเก่งกว่าเล่าป่ี

ในเชิงบุ๋น พิชัยสงคราม ขงเบ้งฉลาดกว่า

เล่าป่ี แต่ท้ังจูล่งและขงเบ้งต่างรับใช้

สร้างผลงานย่ิงใหญ่ให้เล่าป่ี กระท่ัง

ส้ินเล่าป่ีไปแล้ว ยังช่วยเล่าเส้ียน

ลูกชายเล่าป่ีต่ออีก ก๊กเล่าป่ีจึงมีดีท่ีเล่าป่ี

คุณธรรมในจิตใจส่วนหน่ึง อุดมการณ์

ย่ิงใหญ่ส่วนหน่ึง และศิลปะการเป็นผู้นำ 

ส่วนหน่ึง มากกว่าน้ัน ท่ีสำ คัญ 

เพราะเล่าป่ี มิได้น่ังครองอยู่เหนือบัลลังก์

ท่ีน่ังท่ีดีท่ีสุดของเล่าป่ี คือ ท่ีน่ังในใจคน



เภสัชกร
ยิบซี

นางฟ้านิรนาม
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	 คร้ังหน่ึงผมได้คุยกับศ.ดร.กฤษณา	ไกรสินธ์ุ	ผู้ใหญ่ของประเทศน้ี	

ที่ก้มกราบได้สนิทใจ	 ดร.กฤษณาเป็นอดีตผู้อำานวยการสถาบันวิจัย 

และพฒันา	องค์การเภสชักรรม	เมือ่ไดท้ราบขา่วการแพรเ่ชือ้เอดสจ์าก

แม่สู่ลูก	ทำาให้เกิดแรงบันดาลใจจากความสงสารเด็ก	จึงริเริ่มคิดค้นยา

ตา้นเอดสจ์นกระทัง่ประสบความสำาเรจ็	จากยาชนดิแรกคอื	ZIDOVU-

DINE	(AZT)	ลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก	และต่อมาอีกหลายชนิด	โดย

เฉพาะ	GPO-VIR	หรือคอกเทล	ซึ่งเป็นการปรุงผสมยารักษาโรคเอดส์

หลายชนิดไว้ในเม็ดเดียว	

	 ระหว่างการค้นคว้าวิจัย	ก็ต้องเผชิญอุปสรรคขัดขวางทั้งจากใน

และนอกองค์กร	 โดยเฉพาะถูกฟ้องร้องจากบริษัทยาต่างชาติ	 ขึ้นโรง

ขึ้นศาลอยู่หลายปี

	 ยาตา้นเอดสข์องดร.กฤษณา	เป็นความสำาเรจ็ระดบัโลก	ยาราคา

ถูกทำาให้คนจนมีโอกาสเข้าถึงได้	 ไม่ต้องตายผ่อนส่งเพราะค่ารักษา			

คร้ังหนึง่ในเวทกีารประชมุระดบันานาชาต	ินกัการเมืองไทยไปใหค้ำามัน่

สญัญาวา่จะถ่ายทอดความรูน้ีใ้หแ้กป่ระเทศโลกทีส่าม	นกัการเมืองพดู

แลว้ลมื	แตค่นฟงัเขามคีวามหวงัตัง้ตารอ	ดร.กฤษณาจงึต้องรกัษาหนา้

ประเทศไทยไว	้ออกเดนิทางโดยลำาพงัไปยงัทวปีแอฟรกิา	สอนวธิสีรา้ง

โรงงานยา	 สอนวิธีวิจัยและพัฒนายา	 ตระเวนไปสิบกว่าประเทศเป็น

เวลามากกว่าสิบปี	 สื่อไทยเรียกท่านว่า	 “เภสัชกรยิบซี”	 ส่วนสื่อ									

ต่างประเทศเรียก	 “นางฟ้านิรนาม”	 ช่วยคนให้รอดตาย	 ไม่รู้กี่หมื่น					

กีแ่สนชวิีต	ผมคดิวา่ทา่นเปน็คนไทยคนเดยีวทีม่สีทิธิไ์ปถงึโนเบลสาขา

สันติภาพ		
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	 ช่วงที่	ดร.กฤษณา	เป็นผู้อำานวยการวิจัย	องค์การเภสัชกรรมนั้น	

เป็นช่วงเดยีวกบัทีด่ร.อาทติย	์เปน็รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุ	

แม้จะเคยรว่มงานกันมากอ่น	แต่ผมกย็งัอดสงสยัถามดร.กฤษณาไมไ่ด้

ว่า	ทำาไมถึงยอมมาเป็นคณบดีคณะเภสัชศาสตร์	ให้ม.รังสิต	ทั้งที่ท่าน

ไประดบัเวริล์คลาสแล้ว	แถมทำางานแบบมเีงือ่นไขคอืหา้ม	ม.รงัสติ	จา่ย

เงินเดือนให้	 สลึงแดงเดียวก็ไม่เอา	 ดร.กฤษณาเล่าย้อนให้ฟังถึง

เหตุการณ์พฤษภา	 2535	 ที่ดร.อาทิตย์ผ่าทางตันประเทศ	 ทูลเกล้าฯ	

เสนอชือ่คณุอานนัท	์ปนัยารชุน	เปน็นายกรัฐมนตร	ีทราบขา่วจากวทิยุ

ขณะขับรถ	 ดีใจ	 สะใจ	 จนลืมตัว	 บีบแตรลั่นถนน	 “พ่ีมาที่น่ีเพราะ

ประทับใจในตัวท่าน	และที่พี่อยู่ก็เพราะสบายใจ	อยู่ไหนก็ตาม	ถ้าไม่

สบายใจ	พี่ไม่อยู่”

	 ผมพยายามสรุปเองว่าคนระดับนี้	 เคมีเขาตรงกัน	 เคยได้ยิน

ดร.อาทิตย์พูดว่าคณะเภสัชศาสตร์บ้านเราผลิตแต่เภสัชกรไปประจำา

ร้านขายยา	ถึงเวลาแล้วที่จะต้องผลิตเภสัชกรสร้างยา

	 เพียงไม่นาน	 ดร.กฤษณาก็สร้างโรงงานยาสมุนไพรแห่งแรกใน

สถาบันการศึกษาของประเทศไทยขึ้นในมหาวิทยาลัยรังสิต	 แถม

วัตถุดิบที่ป้อนโรงงานยา	ก็นำาเข้าจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	โดย

เฉพาะนราธิวาส	 เพราะดร.กฤษณาลงไปคลุกคลีกับชุมชนชาวบ้าน	

ถ่ายทอดความรู้เรื่องพืชสมุนไพรตลอดหลายปีที่ผ่านมา

 

	 ผมได้เรียนรู้ว่า	 ผู้บริหารไม่ว่าระดับใด	 แม่เหล็กท่ีจะดึงดูดคนดี

คนเก่งมาได้นั้น	เคมีหรืออุดมคติต้องตรงกัน	ส่วนแม่เหล็กจะมีแรงยึด

ติดทนนานหรือไม่	ก็ขึ้นอยู่กับศิลปะการสร้างความสบายใจ

	 หรือที่นั่งของดร.อาทิตย์	เป็นแบบเดียวกับเล่าปี่	

	 ที่นั่งในใจคน
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	 ทำางานกับดร.อาทิตย์	ห้ามพูดอยู่	3	คำา	

	 หนึ่ง	ไม่มีคนเลยทำาไม่ได้		สอง	ไม่มีเงินเลยทำาไม่ได้		สาม	ไม่มี

ใครเขาทำากันเลยทำาไม่ได้

	 โดยสรุปก็คือ	พูดไม่ได้...	ไม่ได้

	 ดร.อาทติย	์ไมใ่ชน่กับรหิารประเภทประดษิฐว์าทกรรมหร	ูพดูให้

ลกูนอ้งฟงั	แตใ่ช้วิธลีงมอืทำา	พสิจูนใ์หด้	ูวา่ถา้เราเปน็นายความคดิของ

เราได้	จะไม่มีทางมืด	8	ด้าน	มืดอย่างมากที่สุดก็	7	ด้าน	

	 จะเรียกว่า	Mind	Set	ก็ไม่ผิด	คิดว่าได้	จะได้	คิดว่าไม่ได้	จะไม่ได้

	 เปิดคณะแพทย์	ม.รังสิต	ไม่มีโรงพยาบาลเป็นของตัวเอง	

	 ต้องทำาให้ได้	

	 เปิดสถาบันการบิน	ม.รังสิต	ไม่มีสนามบินเป็นของตัวเอง	

	 ต้องทำาให้ได้	

	 เปิดสายการบิน	ม.รังสิต	ไม่มีเครื่องบินเองสักลำา	

	 ต้องทำาให้ได้	

	 ฯลฯ
วิชาคนสวน

21
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	 เรื่อง	Mind	Set	นี้เกี่ยวกับวิชาโปรดของผมอีกวิชาหนึ่ง	ขอเรียก

ว่า	เรียนพิเศษตอนเย็น	ครับ

	 ดร.อาทติยอ์อกจากบา้นประมาณ	9	โมงเชา้	กลบัถงึบา้นประมาณ

เที่ยงคืน	เฉลี่ยทำางานวันละ	15	ชั่วโมง	ผู้คนถามไถ่ทำาอย่างไรให้อายุ

เป็นเพียงตัวเลข	ขนาดอายุ	70	กว่า	ยังหน้าเด้ง	

	 คนเราทำางานไปถึงจดุหนึง่	จะแยกออกวา่ใครทีท่ำางานหนกัจรงิๆ	

กบัใครทีช่อบพดูจนตดิปากตวัเองวา่งานหนกั	ดร.อาทติยท์ำางานวนัละ	

15	ชั่วโมง	แต่ไม่เคยมีคำาว่า	“เหนื่อย”	หรือ	“ช่วงนี้ยุ่งมาก”	หลุดปาก

ออกมาสกัคำา	ผมคดิวา่คำาตอบอยูท่ี	่Mind	Set		เรือ่งงานเปน็เรือ่งเดยีว

กับการพักผ่อน

	 ถา้งานคอืความสขุ	ถงึทำางานหนกั	มนัก็คอืช่วงเวลาแหง่ความสขุ

ดีดีนี่เอง

	 เย็นหลังเลิกงาน	 สำาหรับคนอื่นเป็นเวลาส่วนตัว	 แต่สำาหรับ

ดร.อาทิตย์	เป็นเวลางาน

	 ช่วงท่ีดร.อาทิตย์กลับมากู้วิกฤตม.รังสิต	 เวลานั้น	 ท่านยังเป็น 

รองหัวหนา้พรรคประชาธปิตัย	์ดแูลรับผิดชอบ	สส.ภาคกลางของพรรค	

อยูด่ว้ย	มือ้เยน็ของดร.อาทิตย	์โดยปกตจิะมผีูร้ว่มโตะ๊อาหารหนึง่กลุม่	

แตก่ม็บีางหนควิลน้จนเลขานกุารจดัจราจรไมไ่หว	ทกุคนธรุะดว่นหมด	

ถึงขั้นนัดพร้อมกัน	 3	 โต๊ะ	 โต๊ะแรกเรื่องเลือกตั้งซ่อม	 สส.นครนายก			

โตะ๊ทีส่องเรือ่งโรงเรยีนนานาชาตทิีภ่เูกต็	ผมอยูโ่ตะ๊สดุท้ายเรือ่งม.รงัสติ

	 มื้ออาหารมีตั้งแต่ร้านริมถนนจนถึงโรงแรมหรู	 เมนูก็แล้วแต่

สมาชิก	ไทย	จีน	ญี่ปุ่น	ฝรั่ง	สั่งง่ายๆ	ไม่ประดิษฐ์	ไม่วิจิตรพิสดาร	

	 เมนอูาหาร	หรอืสถานที	่ไมเ่ทา่ไหร	่แตท่ีผ่มชอบใจคอื	บรรยากาศ

การสนทนาครับ

	 ดร.อาทิตย์	เป็นคนตลก	แถม	EQ	ดีอย่างเหลือเชื่อ	วันๆ	เจอแต่

เร่ืองยุ่งยากปวดหัว	ก็สามารถบริหารจัดการอารมณ์ไม่ให้เครียด	ม้ือเย็น	

ของท่าน	 บรรยากาศการคุยไม่เป็นทางการ	 มักได้งานที่เป็นทางการ	

เพราะสิ่งที่คุยกันเล่นๆ	บนโต๊ะอ�ห�รนี้	คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงในอีก	

3	เดือน	หรือ	6	เดือน	หรือ	1	ปีข้�งหน้�	

	 ว่ากันว่าความร่วมมือทางธุรกิจ	 รวมถึงเรื่องการเมือง	 ข้อตกลง

ใหญ่ๆ	ไม่ได้เกิดขึ้น	หรือจบลงในห้องประชุม	ที่เราเห็นจับไม้จับมือกัน

นั่นแค่พิธีกรรม	ก่อนถึงวันนั้น	เขาคุยกันเสร็จเรียบร้อยบนโต๊ะอาหาร	

หรือไม่ก็สนามกอล์ฟ

	 ครัง้หนึง่บนโตะ๊อาหาร	ดร.อาทติยถ์ามผูร้ว่มโตะ๊วา่ใครคอื	Brand	

Ambassador	ของม.รังสิต

	 จากคำาตอบอันหลากหลาย	 ท่านเฉลยว่า	 เอกอัครราชทูต 

ของม.รังสิต	คือ	คนสวน

	 “คนเขา้มาถงึมหาวทิยาลยั	ความประทบัใจแรกอยูต่รงไหน	ไมใ่ช่

อาจารยเ์กง่	ไมใ่ชอ่ปุกรณดี์	แต่เปน็สวนสวย	อนัน้ันเปน็ผลงานของใคร	

ผลงานของคนสวน	 เข้ามาถึงห้องนำ้าสะอาดหรือไม่	 ถ้าสะอาดเป็น 

ผลงานของใคร	ผลงานของแม่บ้าน”
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	 ในทางทฤษฎี	 ฟิลิป	 คอตเลอร์	 ปรมาจารย์ด้านการตลาดที่มี 

ชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของโลก	 นิยามความหมายของแบรนด์ไว้เมื่อปี	

1984	ว่า	หมายถึง	ชื่อ	หรือ	โลโก้	หรือ	สัญลักษณ์	ที่จะบอกว่าสินค้า/

บริการนี้เป็นของใคร	แตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร	7	ปีต่อมา	คอตเลอร์

ขยายขอบเขตรายละเอียดว่าแบรนด์ต้องจำาแนกได้อีก	 4	 อย่าง	 คือ 

รูปร่างหน้าตาภายนอก	(Attribute)	คุณประโยชน์ที่ได้รับ	 (Benefit)	

ความภมูใิจเมือ่ไดค้รอบครอง	(Value)	และสะทอ้นบคุลกิภาพทีอ่ยาก

จะเป็น	(Personality)	

	 แบรนด์จึงเป็นประสบการณ์ทุกอย่างท่ีสื่อสารไปยังผู้บริโภค	

ตัง้แต	่รปูลกัษณภ์ายนอก	หบีหอ่บรรจภุณัฑ์	ตัวสนิคา้	ชอ่งทางการจดั

จำาหน่าย	วิธีการโฆษณา	จนถึงคำาพูดทางโทรศัพท์	ฯลฯ	แบรนด์เกี่ยว

โยงกับความรู้สึก	เป็นทั้งคุณค่า	ความเชื่อมั่น	และเป็นสินทรัพย์ที่มีค่า	

ที่สุดของบริษัท

	 ดร.อาทิตย์	 เป็นนักการตลาดธรรมชาติ	คือไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่ทำานั้น

เรยีกวา่การตลาด	คดิกลยทุธจ์ากคอมมอนเซน้ทห์รอืสญัชาตญาณและ

ความหลงใหลในสิ่งที่ทำา

	 ดร.อาทิตย์ไม่คิดหลายช้ัน	ฟันธงง่ายๆ	 ว่า	 เอกอัครราชทูตของ	

ม.รังสิต	คือ	คนสวน

	 เมื่อ	 โฮวาร์ด	 ชูลท์ส	 ผู้ก่อตั้งสตาร์บัคส์	 ตัดสินใจหวนคืนกลับสู่

วงการอีกครั้ง	 เพื่อกอบกู้วิกฤตบริษัท	 เขาเล็งเห็นว่าปัญหาใหญ่ของ 

สตาร์บัคส์	คือ	ติดกับดักของคำ�ว่�	“เติบโต	เติบโต	และเติบโต”	จน

สูญเสียรังสีออร่า	หรือ	จิตวิญญาณไป
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	 สตาร์บัคส์ไม่ได้สร้างจากแผนการตลาด	หากแต่สตาร์บัคส์สร้าง

ตัวเองจากความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและความเช่ือมโยงระหว่างบุคคล 

โดยเฉพาะระหว่างบาริสต้ากับลูกค้า	สตาร์บัคส์ขายประสบการณ์	นั่น

คือหัวใจของแบรนด์

	 กำาไรต่อหน่วยทำาให้สตาร์บัคส์หลงทาง	ไปทำาเรื่องที่ไม่ถนัด	เช่น	

ธุรกิจภาพยนตร์	ธุรกิจเพลง	ฯลฯ

	 โฮวาร์ด	 ชูลท์ส	 ไปเยี่ยมสตาร์บัคส์นับร้อยสาขาท่ัวโลก	 เขา 

ค้นพบว่าเคร่ืองทำาเอสเพรสโซ่แบบอัตโนมัติ	 แก้ปัญหาเรื่องความ

รวดเร็วและประสิทธิภาพในการให้บริการได้	 แต่ก็ขจัดฉากละครอัน

แสนโรแมนติกออกไป	 กาแฟค่ัวสดบรรจุถุง	 ประหยัดต้นทุน	 แต่ต้อง

แลกดว้ยการสญูเสยีกลิน่หอม	และคนตกัเมลด็กาแฟ	บดสดๆ	ตอ่หนา้

ลกูคา้	แซนดว์ชิทำาใหก้ำาไรและยอดขายเฉลีย่ตอ่สาขาเพ่ิมขึน้	ลกูคา้เอง

กช็อบแซนดว์ชิ	แตเ่วลาอุน่	หลกีเลีย่งไมไ่ดท้ีช่สีในแซนดว์ชิจะหยดและ

เดือดอยู่ในเตา	สร้างกลิ่นรบกวน	ไม่ว่ากาแฟนั้นจะหอมเข้มข้นยวนใจ

แค่ไหนก็ตาม	 	

	 เมื่อสตาร์บัคส์ทำาตัวไม่ต่างจากร้านกาแฟคู่แข่ง	 จริงอยู่ผล

ประกอบการของสตาร์บัคส์เริ่มลดลงเพียงเล็กน้อย	 แต่ลูกค้าก็เร่ิม 

ใช้จ่ายเงินในร้านน้อยลง	 อัตราการเติบโตของลูกค้าลดลงอยู่ในระดับ

ทีไ่มเ่คยเปน็มากอ่น	มูลคา่หุน้ของบริษทัตกลงไปเกอืบ	50%	ในปเีดยีว	

	 โฮวารด์	ชลูทส์	ยอมแลกความเจบ็ปวดระยะสัน้กบัผลประโยชน ์

ระยะยาว	
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	 ก้าวสำาคัญที่สุดในการปรับปรุงกิจการสตาร์บัคส์ที่กำาลังสะดุด 

ก็คือ	 การโฟกัสเรื่องคุณค่าและความสัมพันธ์	 โฮวาร์ด	 ชูลท์ส	 ดึง 

พาร์ทเนอร์ให้กลับมารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร	 (สตาร์บัคส์เรียก

พนักงานว่าพาร์ทเนอร์)	 โดยเฉพาะบาริสต้า	 ทูตตัวจริงของแบรนด์	 

ผู้ขายอารมณ์โรแมนติกและบรรยากาศโรงละครตัวจริงเสียงจริง 

ฟันเฟืองตัวแรกที่ผลักดันความพึงพอใจไปสู่ลูกค้า		

	 นำาไปสู่	 “การจัดอบรมภายในร้านคร้ังประวัติศาสตร์”	 เมื่อ 

สตาร์บัคส์ปิดร้านทุกร้านในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาหนึ่งวัน	 เพื่อให้ 

บาริสต้า	135,000	คน	อบรมการเตรียมเครื่องดื่มเอสเพรสโซ่	ตั้งแต่

การทำาเพอร์เฟคท์ชอตไปจนถึงการสตีมนมที่ถูกต้อง

	 เพียง	2	ปี	หลังจากโฮวาร์ด	ชูลท์ส	กลับมา	

	 สตาร์บัคส์	ฟื้น	และยิ่งใหญ่กว่าเดิม

	 ไม่ว่าจะเป็นบาริสต้า	ของสตาร์บัคส์	หรือ	คนสวน	ของม.รังสิต

	 ผมได้เรียนรู้ว่า	 เรื่องแบรนด์เป็นเรื่องความรู้สึกนึกคิดด้านจิตใจ	

ประสบการณ์ของแบรนด์	กา้วแรกต้องเริม่ต้นจากความประทบัใจ	รูส้กึ

ตกหลุมรักราวกับเป็นรักแรกพบ	

	 คนเร�นั้น	จดจำ�คว�มรู้สึกครั้งแรกได้แจ่มชัดกว่�เสมอ

ก้าวสำ�คัญที่สุดในการปรับปรุงกิจการ�
สตาร์บัคส์ที่กำ�ลังสะดุดก็คือ�การโฟกัส
เรื่องคุณค่าและความสัมพันธ์�โดยเฉพาะ
บาริสต้า�ทูตตัวจริงของแบรนด์�ผู้ขาย
อารมณ์โรแมนติกและบรรยากาศ
โรงละคร�นำ�ไปสู่�“การจัดอบรมภายใน
ร้านครั้งประวัติศาสตร์”�เมื่อสตาร์บัคส์
ปิดร้านทุกร้านในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา
หนึ่งวัน�เพื่อให้บาริสต้า�135,000�คน�
อบรมการเตรียมเครื่องดื่มเอสเพรสโซ่�
ตั้งแต่การทำ�เพอร์เฟคท์ชอตไปจนถึงการ
สตีมนมที่ถูกต้อง�เพียง�2�ปี�หลัง
จากโฮวาร์ด�ชูลท์ส�กลับมา�สตาร์บัคส์�
ฟื้นและยิ่งใหญ่กว่าเดิม
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	 และแล้วเรื่องเล่าเขย่าขวัญ	ช็อคซีเนม่าก็มาถึง

	 ประชุมบอร์ดบริหารวาระพิเศษโดยฝ่ายบุคคลและฝ่ายการเงิน

เรื่อง	รีดไขมันองค์กร

	 บรรยากาศประชุมเคร่งเครียดที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็น

	 ผมเรยีนนเิทศฯ	มา	ดรูายละเอยีดงบการเงนิไมเ่ปน็	แตเ่หน็ตวัเลข

ช่องล่างสุดขวาสุดที่เขาเรียก	Bottom	Line	ก็รู้ว่าแย่แล้ว	

	 ตัวเลขที่คณะและหน่วยงานตั้งโครงการขอเบิกงบประมาณ

ประจำาปีมา	ถ้าใช้แบบประหยัด	 เราจะเหลือกำาไร	2	แสนบาท	คำาว่า

ประหยัดในท่ีนี้หมายถึง	 ตัดทิ้งโครงการพัฒนาออกไปจำานวนมาก					

แลว้ยงัหัน่งบโครงการกจิกรรมต่างๆ	จนคณะโวยวาย	งบฯ	เทา่น้ีจะไป

ทำาอะไรได้

	 บรรยากาศการดีเฟนงบประมาณยุคน้ัน	 ก็เหมือนจะฆ่าจะแกง

กันให้ตาย	 มือไฟแนนซ์เราเป็นพวกงานเป็นใหญ่ไม่แคร์จิตใจคนฟัง						

ผู้บริหารคณะเราก็ใช่ย่อย	ไม่มีอ่อนข้องอกัน	สุดท้ายต่างฝ่ายต่างวิ่งไป

ฟ้องดร.อาทิตย์	ให้ปวดหัวกรรมการหย่าศึกอยู่ดี

วิชาเสียหน้า

22
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	 ร้�นก๋วยจั๊บเย�วร�ชจ้�งแรงง�นต่�งด้�ว	 3	 คน	 หนึ่งปียังมี

กำ�ไรม�กกว�่เร�	ซึง่ไดช้ือ่ว�่เปน็มห�วทิย�ลยัเอกชนท่ีมีคณะ/ส�ข�

วิช�ม�กที่สุดในประเทศ	มีบุคลากรวุฒิการศึกษาปริญญาตรี	โท	เอก	

คณุวฒุทิางวชิาการผูช้ว่ยศาสตราจารย	์รองศาสตราจารย	์ศาสตราจารย	์

รวมกันมากกว่า	1,200	คน

	 นับย้อนไปปีก่อน	 เราตัดสินใจกู้เงินมาฟ้ืนฟู	 บุกเบิกเรื่องใหม่ๆ	

โดยปกติธนาคารจะมีช่วงโปรโมช่ันปลอดดอกเบ้ียปีแรก	 ทีนี้ปีหน้า

เป็นต้นไป	ถ้านับว่าต้องจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบ้ียด้วยแล้ว	ฝ่ายการเงิน	

ประเมินสถานการณ์แบบเลวร้ายที่สุดให้เห็นว่า	 ถ้าวันน้ีไม่ทำาอะไร	

เงินสดที่เรามี	จะไม่พอจ่ายเงินเดือนพนักงานถึงปีหน้า		

	 ที่ผ่านมาเราปรับเปลี่ยนอะไรต่อมิอะไรไปมาก	

	 แต่ตัวต้นตอปัญหาที่แท้	คือ	คนล้นงาน

	 เวลานั้นงบประมาณรายจ่ายประจำาม.รังสิต	 คิดเป็นเงินเดือน	

70%	ทีเ่หลอือกี	30%	สำาหรบัสรา้งโนน่ทำานี	่พฒันาวชิาการ	สนบัสนนุ

งานวิจัย	 ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา	 ฯลฯ	 ขนาดระบบราชการที่ว่า

อุ้ยอ้ายเทอะทะ	งบฯ	เงินเดือนข้าราชการยังแค่	60%	น้อยกว่าเราอีก

	 เป็นเหตุผลว่าเวลาเราจะบุกเบิกโครงการใหม่ๆ	 จึงต้องกู้แบงก์	

แบกดอกเบี้ยจนหลังแอ่น

	 ในทางทฤษฎ	ีคำาวา่	“รดีไขมนัองคก์ร”	เปน็ถอ้ยคำาหรูๆ 	ลดความ

อดือาดยดืยาด	เพิม่ประสทิธภิาพในระยะยาว	แตท่ีแ่ทม้นัคอืมาตรการ

เดียวกับเม่ือคราววิกฤตเศรษฐกิจต้มยำากุ้ง	 ที่บริษัทส่วนใหญ่มีท้ังให้

พนักงานสมัครใจลาออก	จนถึงเลย์ออฟไล่ออกแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว

	 ช่วงนั้นเราไม่ได้ทำาอะไร	ปัญหาหมักหมม	ฝีมาแตกช่วงนี้

	 ในฐานะพนักงาน	 มันน่าชำ้าใจอยู่นะครับ	 อยู่ดีดีเรากลายเป็น 

ไขมันส่วนเกินถึงขนาดที่จะต้องถูกรีดออกไป

	 อันท่ีจริงในท่ีทำางาน	 รู้ๆ	 กันว่าอยู่ใครขยัน	 ใครอู้	 ใครเป็นพวก

เหลือบสูบเลือดบริษัท	ถ้ากำาจัดเหลือบออกไปได้	มันก็สมควรอยู่	ทู่ซี้

ต่อไปคนอื่นก็ไม่เจริญไปด้วย	

	 แต่เวลานั้น	 ไม่ว่าพวกไหนต่างหายใจไม่ทั่วท้อง	 ทั้งชะตากรรม

ชีวิตตัวเอง	ทั้งใจหายเสียดายเพื่อน

	 ดร.อาทิตย์เพิ่งเปลี่ยนระบบประเมินผลงานใหม่	 เดิมใช้ระบบ

เดียวกับราชการ	คือ	แบ่งเป็นซี	หรือ	Class	ประมาณ	10	ระดับ	ใน

แต่ละระดับแบ่งย่อยอีก	 20	 ขั้น	ปีหนึ่งๆ	ประเมินผลงาน	 4	 ช่วงชั้น

เท่านั้น	ชั่วไม่มี	ดีไม่ปรากฏ	ปรับครึ่งขั้น	ดีขึ้นมาหน่อย	หนึ่งขั้น	ดีขึ้น

อีก	ขั้นครึ่ง	สูงสุด	สองขั้น	

	 ดร.อาทิตย์	 ซอยย่อยจาก	 4	 เป็น	 8	 ช่วงชั้น	 คล้ายกับตัดเกรด

นักศึกษาคือ		A,	B+,	B,	C+,	C,	D+,	D,	F	

	 เกรด	D+	กับ	D	ให้รีบปรับตัว	แล้วประเมินใหม่ในอีก	6	เดือน

ข้างหน้า	

	 เกรด	F	คือ	ให้ออกเลย

	 ประเมินผลงานปีน้ันถึงขนาดว่า	 ทุกคนต้องเขียนจดหมายสรุป

ผลงานตัวเองส่งถึงอธิการบดี
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	 ผมยังจำาได้ว่าผู้บริหารของเราคนหน่ึงถามความเห็นในห้อง

ประชุมว่า	ยังมีวิธีอื่นอีกไหมที่จะรัดเข็มขัดต่อไปอีกโดยไม่ต้องลดคน	

	 เงียบจนแทบจะได้ยินเสียงลมหายใจ	 คำาตอบที่ได้คือ	 เราต้อง				

เสียสละส่วนน้อย	เพ่ือรักษาส่วนใหญ่	ถ้าไม่ทำาอะไร	เราจะตายกันท้ังยวง	

ไม่ต้องหาวิธีอื่นอีกแล้ว	เหลือวิธีนี้วิธีเดียว	และต้องรีบทำา	

	 “ผมไม่ยอมเป็นไฟแนนซ์คนสุดท้ายก่อนแบงก์ยึดกิจการ”	น่ันคือ	

ประโยคสุดท้าย

	 การเปลีย่นแปลงนัน้เปน็เรือ่งยาก	และจะยากยิง่ขึน้หากเปน็การ

เปลีย่นแปลงโดยไมรู่ต้วั	หรอืถกูเปลีย่น	อยา่งไรก็ตามการเปลีย่นแปลง

นั้นเป็นสัจธรรม

	 ประชุมบอร์ดบริหารวันน้ี	 น่าจะเป็นการตัดสินใจท่ียากท่ีสุด				

ครั้งหนึ่งในชีวิตของดร.อาทิตย์	

	 โปรแกรมเออร่ีรีไทร์	 ให้พนักงานสมัครใจลาออกว่าแย่แล้ว	 แต่ 

ทีแ่ยก่วา่คอืพวกหวักะททิีป่ระเมนิได้เกรด	A	ดนัขอลาออกกนัเปน็แถว	

คงคิดแล้วว่าหางานใหม่ไม่ยาก	แถมได้รับเงินค่าชดเชยล่วงหน้าหลาย

เดือน

	 เรือที่มีแต่รูรั่ว	คนที่ว่ายนำ้าแข็ง	ดันกระโดดทิ้งเรือไปเสียอีก

	 พวกหนึง่ไมน่า่ออก	ดนัจะออก	อกีพวกหนึง่	กด็งึดันจะอยูต่อ่	ท้ัง

ทีก่อ่นหนา้นี	้เวลามหาวิทยาลยัมมีาตรการอะไรออกมา	จะมพีวกชอบ

เหนบ็แนมถากถางต่างๆ	นานา	เวลานีใ้หส้มคัรใจลาออก	หบุปากเงยีบ

กันเป็นแถว

	 หลังประกาศเร่ืองเออร่ีรีไทร์ไปวันเดียว	รุ่งข้ึน	ดร.อาทิตย์	ตัดสินใจ

ยกเลิกคำาสั่งแบบไม่กลัวเสียหน้า

	 ถ้าเป็นพวกเกรด	A,	B+,	B	ไม่ให้ออก

	 ดูเกณฑ์กันใหม่แบบรายตัว	ยังไงให้ออก	ยังไงไม่ให้ออก	

 

	 หนังสือสามก๊ก	มีศึกสงครามมากมาย	แต่มีสงครามหนึ่งซึ่งสนุก	

ตื่นเต้น	 และตรึงตราตรึงใจผู้อ่านคือ	 ศึกกัวต๋อ	 ระหว่�งโจโฉกับ 

อ้วนเสี้ยว	

	 อว้นเสีย้วมอีทิธพิลยิง่ใหญ่	เคยเปน็ผูน้ำาทพัพนัธมติร	18	หวัเมอืง

ปราบต๋ังโต๊ะ	อ้วนเส้ียวยกทัพ	8	แสน	แต่กลับพ่ายแพ้โจโฉซ่ึงมีกำาลังพล	

แค่	8	หมื่น

	 อ้วนเส้ียวเสียท่าเพราะใช้คนไม่เป็น	ปล่อยให้อิเขงผู้ด่ืมเหล้าท้ังวัน	

เป็นคนดูแลเมืองอัวเจ๋า	 ซึ่งเป็นคลังเสบียง	 โจโฉแสดงความเด็ดเด่ียว	

บุกเมืองอัวเจ๋าด้วยตัวเอง	 แม้จะถูกตีขนาบหลัง	 ก็ไม่หันกลับไปสู้			

เพราะรู้ว่าจุดช้ีขาดคือต้องเผาคลังเสบียง	 กองทัพเดินด้วยท้องฉันใด	

ใหญ่แค่ไหน	ไม่มีอะไรกิน	ทุกอย่างก็จบ

	 หลงัชนะศกึ	มกีารค้นพบวา่คนของโจโฉจำานวนหนึง่ลอบสง่สาส์น

สวามิภักดิ์ต่ออ้วนเสี้ยว

	 หลายคนแนะนำาให้สืบสาวเอามาลงโทษจับประหารให้สิ้นซาก	

แต่โจโฉกลบัสัง่ใหเ้ผาสาสน์ลบันัน้เสยี	เขากล่าวกวา่	“ตอนทีอ่ว้นเสีย้ว

รุ่งเรืองอยู่	 แม้ข้าพเจ้าเองก็ยังเกือบจะเอาตัวไม่รอด	 นับประสาอะไร

กับคนอื่น”
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	 สาเหตุท่ีพนักงานหมดใจ	 หมดความรักความภักดีต่อท่ีทำางาน		

ถ้าเป็นผู้บริหารประเภทหน้าใหญ่	ปล่อยให้ศักดิ์ศรีบ้าๆ	บอๆ	คำ้าคอไว้	

คงไม่มีทางหยั่งลึกเข้าถึงหัวอกคนเป็นลูกน้องได้	 ยิ่งหากไม่ใส่ใจ										

มัวคิดว่า	 ถ้าไม่อยากอยู่	 อยากไปไหนก็ไป	 แทนที่จะหาหนทางแก้ไข	

จะเสียมือดีโดยใช่เหตุ

	 ดร.อาทิตย์สั่งออกไปแล้ว	 วันรุ่งขึ้นก็ยกเลิกคำาสั่งตัวเองได้										

ไม่ถือทิฐิ		ยอมเสียหน้าเพื่อรักษาคนดีคนเก่งไว้	

	 ทำาให้ถึงวันนี้	 หลายคนที่เคยขอลาออกเมื่อวันนั้น	 ก็ยังอยู่เป็น

กำาลังสำาคัญของ	ม.รังสิต

	 วิช�เสียหน้�

เรือที่มีแต่รูรั่ว�คนที่ว่ายน้ำ�แข็ง

ดันกระโดดทิ้งเรือไปเสียอีก

พวกหนึ่งไม่น่าออก�ดันจะออก

อีกพวกหนึ่ง�ก็ดึงดันจะอยู่ต่อ

ทั้งที่ก่อนหน้านี้�เวลามหาวิทยาลัย

มีมาตรการอะไรออกมา�จะมีพวก

ชอบเหน็บแนมถากถาง�ต่างๆ�นานา�

เวลานี้ให้สมัครใจลาออก

หุบปากเงียบกันเป็นแถว
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	 พี่	คือ	พี่เด่น	ดร.เด่น	อยู่ประเสริฐ	

	 เพื่อน	คือ	บอย	สิทธิกุล	บุญอิต	

	 สองคนเป็นผู้บริหาร	 วิทยาลัยดนตรี	 ม.รังสิต	พี่เด่นเป็นคณบดี	

บอยเป็นรองคณบดี	 มาชวนผมจัดงานคอนเสิร์ตสนุกๆ	 ส่งท้ายปีใหม่	

หารายได้มอบให้การกุศล	

	 คอนเสริต์ชือ่	Denny	and	Friends	Jazz	Concert:	Crossover	

Session	 รวบรวมขุนพลดนตรีแจ๊สของเมืองไทยไว้โดยพี่เด่น	 หรือ	

Denny	กับพี่น้องผองเพื่อนอย่าง	พี่ปุ๊-อัญชลี	จงคดีกิจ,	แมว-จิระศักดิ์	

ปานพุ่ม,	โก้	มิสเตอร์แซกแมน	ฯลฯ

	 สามคนแบ่งงานกันง่ายๆ	ว่าพี่เด่นเป็น	Artistic	Director	ดูเรื่อง

แต่งเพลง	 เรียบเรียงเพลง	 และโชว์บนเวที	 บอยเป็น	 Producer													

รับผิดชอบบริหารโครงการ	 รายรับรายจ่าย	 ขายบัตร	 หาสปอนเซอร์	

สว่นผมกเ็ปน็	Promoter	มหีนา้ทีโ่ปรโมตงานใหด้งั	ใหม้คีนมาดเูยอะๆ	

	 เวลาคดิ	เราคิดเลน่ๆ	แต่เวลาทำา	เราทำาจรงิๆ	ครบั	เทยีบเชญิยอด

ฝีมือกระบี่มือหนึ่งมาช่วย	 เรื่องแสง	 สี	 เสียง	 โดยแจ๊คซาวนด์	 ส่วน 

ออร์การไนเซอร์	โดยพี่ชนินทร์	โปสาภิวัฒน์	นินจาเอนเตอร์เทนเม้นท์	

วนังานแถลงขา่วพ่ีชนนิทรถ์งึกบัไปดงึคณุมาโนช	พฒุตาล	บรรณาธิการ

นิตยสารบันเทิงคดี	หนึ่งในไอดอลของผม	มาดำาเนินรายการให้

วิชาอุ้ม

23
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	 ตัวเลขงบประมาณจัดคอนเสิร์ต	 ปรับลดแล้วเป็นค่าใช้จ่ายราว 

2	ล้านบาท	ครึ่งหนึ่งในนั้นถูกใช้เป็นค่ามีเดียโฆษณาเสียอีก	คอนเสิร์ต

ระดับนี้	 ไม่มีทางจัดด้วยงบฯ	 เท่านี้	 แต่ด้วยบารมีของพี่เด่น	 และ 

คอนเน็คชั่นของบอย	ทำาให้ทุกคนที่มาช่วยเห็นเรื่องใจสำาคัญกว่าเรื่อง

เงิน	

	 อย่างที่เกริ่นไว้ว่า	 งานน้ีคิดกันสนุกๆ	 จึงไม่ได้เขียนโครงการไว้

ล่วงหน้า	 เลยต้องขอยืมเงินสำารองจ่ายจากมหาวิทยาลัย	 ใครจะกล้า

อนุมัติให้ยืมเงิน	 2	 ล้าน	 ยืมไปไม่รู้จะจ่ายคืนครบหรือเปล่า	 พวกเรา 

จึงต้องขอนัดพรีเซนต์คอนเซ็ปต์อีเว้นท์ให้อธิการบดีฟัง	 ดร.อาทิตย์ 

ได้ชื่อว่าเป็นตลาดรับซื้อนโยบายอยู่แล้ว	ใครมีไอเดียอะไรดีดี	ไปเสนอ

เข้า	 ท่านเอาด้วยทุกอย่าง	 ยิ่งงานน้ีเป็นงานการกุศล	 แถมได้โชว์

ศักยภาพทางดนตรีของอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยดนตรี	 ท่านยิ่ง

ชอบ	

	 พวกเรายังคิดคำานวณให้ดูว่า	รายได้จากสปอนเซอร์ที่คุยไว้	บวก

กับค่าขายบัตร	จะมีรายรับประมาณ	2.5	ล้าน	หักเงินต้นที่ยืมมา	ยังมี

กำาไรไปบริจาคอีกหลายแสน

	 มเีรือ่งหนึง่ซ่ึงผมแอบหวัน่ใจ	เม่ือรูว้า่	ช่วงกอ่นปใีหมต่ลอดเดอืน

ธันวาคม	คิวหอประชุมใหญ่	ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	จองเต็ม	

เหลือว่างวันเดียวคือ	วันที่	4	มกราคม	

	 ช่วงปลายปเีปน็เทศกาลแหง่ความสขุ	ผูค้นจบัจา่ยใชส้อยไมค่อ่ย

คิดมาก	 ถือว่าชาร์ตแบตให้ชีวิต	 แต่หลังปีใหม่ปั๊บ	 จะกลับมาตั้งหน้า 

ตั้งตาลุยงาน	 เราดันจัดคอนเสิร์ตหลังเทศกาลปีใหม่	 ไม่รู้ว่าเขาฉลอง

กันอ่วมอรทัยไปแล้วหรือยัง

	 	 เริม่ต้นเดนิงานมสีญัญาณความสำาเรจ็ใหแ้อบชืน่ใจ	เชน่	แถลง

ข่าวคอนเสิร์ต	 สื่อมวลชนมาร่วมงานคับคั่ง	 เพราะมีกิมมิกป่ันกระแส

นิดหนึ่งคือ	 เป็นคร้ังแรกที่คุณแมว-จิระศักดิ์	 ปานพุ่ม	 สลัดคราบ 

ร็อคเกอร์หันมาเล่นแจ๊ส	แถมแต่งเพลงพิเศษชื่อ	Song	for	Nikki	เป็น

ของขวัญแด่คุณนิกกี้-นิโคล	เทริโอ	ว่าที่เจ้าสาวของเขาในเวลานั้น	

	 ผมพาศลิปนิไปเดนิสายใหส้มัภาษณส์ือ่ทัง้เวบ็ไซต	์นติยสาร	และ

รายการวทิย	ุเรยีกวา่สมัภาษณ์กนัจนเกอืบจะวนัสดุทา้ยของป	ีกระแส

ตอบรับดี	เพราะตัวพี่เด่น	หรือ	Denny	เอง	แม้จะเป็นคนถ่อมตัว	แต่

ใครๆ	 เขายกให้เป็นเปียโนแจ๊สมือหนึ่งของประเทศ	 ระดับศิลปิน 

ศิลปาธร	ยิ่งผนวกเพื่อนพี่เด่นหรือ	Friends	of	Denny	แต่ละคนเรียก

แขกได้ทั้งนั้น

	 ทุกอย่างเป็นไปได้สวย	 ยกเว้นเรื่องเดียวคือยอดขายบัตร	

คอนเสิร์ตจะมีวันท่ี	 4	 มกราคม	 ผมเข้าเว็บไซต์ไทยทิกเก็ตทุกวัน											

จนวันปีใหม่	1	มกราคม	บัตรไม่วิ่ง	ยังขายออกไม่ถึงครึ่ง	

	 ผมปรับทุกข์กับบอย	ซึ่งปกติจะขี้กังวลกว่าผม	แต่งานนี้กลับนิ่ง

กว่า	บอยอยู่ในแวดวงนี้	 เขารู้ดีว่าคอแจ๊สไม่ใช่พวกซื้อตั๋วผ่านเว็บ	แต่

ชอบมาซื้อหน้างาน	ผมก็ได้แต่อธิษฐานให้มันจริง

	 บอยพดูไมผ่ดิ	แฟนเพลงมาซือ้บตัรหนา้งานจรงิๆ	หอประชมุใหญ	่

ศูนย์วัฒนธรรมฯ	มีที่นั่ง	3	ชั้น	บัตรชั้น	2	ชั้น	3	ราคาถูก	เต็มเอี๊ยดทุก

ที่นั่ง	สำาหรับชั้นล่างครึ่งหลังพอไหว	แต่ปัญหาคือครึ่งหน้า	บัตรราคา

แพงสุด	ใกล้เวทีที่สุด	มีที่นั่งฟันหลอเต็มพรืดไปหมด
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	 ก่อนคอนเสิร์ตเริ่ม	ผมตัดสินใจเปิดประตูชั้น	1	ไว้	แต่ปิดประตู

ช้ัน	2	กับช้ัน	3	รอจนผู้ชมช้ัน	1	เข้าไปเกือบหมด	จึงให้เจ้าหน้าท่ีข้ึนไป	

บอกแฟนเพลงบนช้ัน	2	กับช้ัน	3	ว่า	ขอให้ลงมาน่ังช้ันล่าง	ท่ีน่ังตรงไหน	

ว่าง	เรียนเชิญตามอัธยาศัย

	 รูว้า่ไมแ่ฟรกั์บคนซ้ือบตัรแพงนกั	แตก่พ็ยายามปลอบใจตวัเองวา่	

เราไม่ได้ไปลดเกรดท่ีนั่ง	 เขายังนั่งที่เดิม	 แต่ผมเอาแฟนเพลงวัยรุ่น						

วัยเรียนกำาลังซื้อตำ่า	 แต่รักดนตรีหมดใจ	 ให้ลงมาใกล้ชิดกับศิลปิน								

ในดวงใจถึงหน้าเวที	

	 ผมเป็นคนชอบดูคอนเสิร์ตอยู่แล้ว	 ถ้าไม่ต้องเหนียมว่ามาอวย

กันเอง	ผมยกให้เป็นหนึ่งในคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดแห่งปี	ศิลปินบนเวทีกับ

สาวกตัวจริง	แรงส่งมันถึงกัน	ทั้งเพลงเร็ว	เพลงช้า	ท่อนฮุค	ท่อนโซโล่	

เรียกเสียงปรบมือเกรียวกราว	ช่วงไฮไลต์หน่ึงคือ	เพลงภาวนา	เพลงชาติ	

ประจำาตัวของโก้	 มิสเตอร์แซกแมน	 พ่ีเด่นอะเร้นจ์ให้ใหม่	 จนคุณโก้ 

ถึงกับออกปากว่าเป็นเพลงภาวนาเวอร์ชั่นที่ไพเราะที่สุด

	 และแล้วก็ถึงวันประชุมสรุปงาน	วันสารภาพผิดก็มาถึง	

	 สรุปง่ายๆ	คอนเสิร์ตขาดทุนไป	9	แสนกว่า	เจ๊งคามือ	

	 ทุกอย่างมันผิดแผน	 บัตรที่ขายออกส่วนใหญ่เป็นบัตรราคาถูก 

สปอนเซอร์ที่ตกลงไว้	ให้ความหวัง	แต่สุดท้ายไม่ให้เงิน	

	 ดร.อาทิตย์ เป็นหนึ่งในผู้ชมคอนเสิร์ต	 สงสัยว่าคนดูเต็ม															

หอประชุมใหญ่ฯ	 ทำาไมถึงขาดทุน	 ผมเฉลยความจริงให้ฟังว่าสั่งปิด

ประตูชั้น	2	กับชั้น	3	ข้างบนไม่มีสิ่งมีชีวิตเหลือสักคนเลย

คอนเสิร์ตขาดทุนไป�9�แสนกว่า��

เจ๊งคามือ�ว่ากันว่า�คนเป็นเจ้านาย�ใน
สายตาลูกน้อง�มันต้องเริ่มต้นจาก�

นับถือฝีมือ�จากนั้นต้องนับถือใจ�บาง
คนฝีมือไม่เท่าไหร่�แต่ถ้าใจถึง�เรื่องอื่นก็
ไม่ต้องพูดถึง�แต่ผู้บริหารบางประเภท
กลับชอบหาจุดตำ�หนิลูกน้อง�ยิ่งถ้าลูก

น้องพลาด�ก็ชอบซ้ำ�ด้วยคำ�พูด�
�“เคยให้ระวัง”�“เคยบอกแล้ว”�

แต่นี่ไม่มีสักคำ�ให้พวกเรา�3�คนบอบช้ำ�
น้ำ�ใจ�ยังบอกว่าคนเรายิ่งทำ�งานเยอะ�

ยิ่งมีโอกาสผิดเยอะ�คนไม่เคยทำ�ผิด�คือ
พวกไม่ทำ�อะไรเลย

คอนเสิร์ตขาดทุนไป 9 แสนกว่า  เจ๊งคามือ  

ว่ากันว่า คนเป็นเจ้านาย ในสายตาลูกน้อง 

มันต้องเร่ิมต้นจากนับถือฝีมือ จากน้ันต้อง

นับถือใจ บางคนฝีมือไม่เท่าไหร่ แต่ถ้าใจถึง 

เร่ืองอ่ืนก็ไม่ต้องพูดถึง แต่ผู้บริหาร 

บางประเภท กลับชอบหาจุดตำ หนิลูกน้อง 

ย่ิงถ้าลูกน้องพลาดก็ชอบซ้ำ ด้วยคำ พูด 

“เคยให้ระวัง” “เคยบอกแล้ว” แต่น่ีไม่มีสักคำ  

ให้พวกเรา 3 คนบอบช้ำ น้ำ ใจ ยังบอกว่า 

คนเราย่ิงทำ งานเยอะ ย่ิงมีโอกาสผิดเยอะ 

คนไม่เคยทำ ผิด คือพวกไม่ทำ อะไรเลย



183182

	 เงิน	 9	 แสนกว่า	 หาร	 3	 คน	 ช่วยกันผ่อนส่งใช้หนี้	 ไม่รู้กี่ปีกว่า 

จะหมด	

	 ดร.อาทิตย์เห็นพวกเราหน้าจ๋อยๆ	คงรู้ว่ามาสารภาพผิด	ยืมเงิน

มหาวิทยาลัยไปคงไม่มีปัญญาใช้คืน	

	 ว่ากันว่า	 คนเป็นเจ้านาย	 ในสายตาลูกน้อง	 มันต้องเริ่มต้นจาก

นับถือฝีมือ	 จากนั้นต้องนับถือใจ	 บางคนฝีมือไม่เท่าไหร่	 แต่ถ้าใจถึง	

เรื่องอื่นก็ไม่ต้องพูดถึง	แต่ผู้บริหารบางประเภทกลับชอบหาจุดตำาหนิ

ลูกน้อง	 ยิ่งถ้าลูกน้องพลาด	 ก็ชอบซำ้าเติมด้วยคำาพูด	 “เคยให้ระวัง”	

“เคยบอกแล้ว”	

	 แต่สำาหรับดร.อาทิตย์	ไม่มีสักคำาให้พวกเรา	3	คน	บอบชำ้านำ้าใจ	

ท่านยังบอกว่าคนเรายิ่งทำางานเยอะ	 ยิ่งมีโอกาสผิดเยอะ	 คนไม่เคย 

ทำาผิด	 คือพวกไม่ทำาอะไรเลย	 ไม่แค่นั้น	 ยังชมพี่เด่นว่าโชว์บนเวที

คอนเสิร์ตลงตัวมาก	 ชมบอยว่าจัดงานได้ดีไม่มีติดขัด	 ส่วนผมก็ชมว่า

กล้าตัดสินใจ

	 คนเป็นลูกน้อง	เวลาทำางานผิด	มันจิตตกยังไงไม่รู้	

	 รู้แต่ว่าใครก็ตาม	ถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบพวกเรา	3	คน	เจอเจ้านาย	

แบบนี้	มันยินดีทำาถวายหัว

	 ภาษิตโบราณว่า	คนล้มอย่าข้าม	ผมได้เรียนรู้เพ่ิมว่า	ถ้าเป็นผู้บริหาร	

อย่าข้ามไม่พอ	ต้องอุ้มขึ้นมาด้วย

	 ยิ่งเข�รู้สึกผิด	เข�ยิ่งต้องก�รกำ�ลังใจ	

	 วิช�อุ้ม
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	 ครูพักลักจำา	 ทำางานไป	 ได้เห็นวิธีคิด	 วิธีแก้ปัญหา	 วิธีตัดสินใจ 

ในเรื่องยากๆ	

	 เหมือนเรียนหลักสูตร	MBA	นอกตำารา	ตั้งแต่แผนกลยุทธ์	การ

ตลาด	บัญชี	งบประมาณ	การเงิน	ทรัพยากรมนุษย์	ฯลฯ	ทุกวิชาจาก

ประสบการณ์จริง	 ยิ่งช่วงกัดฟันสู้กู้วิกฤต	ยิ่งได้เห็นธาตุทรหด	ลูกล่อ	

ลูกชน	ลูกอึด	ลูกฮึด	และอีกสารพัดลูก

	 ผมพยายามค้นหาข้อสรุปที่ว่า	 อะไรเป็นจุดเปลี่ยนเกมของ

มหาวิทยาลัยรังสิต	นับแต่ช่วงสะดุดล้มกล้ิงตกลงก้นเหวจวบจนป่ายปีน 

เหินกระแสขึ้นสู่ยอดเขา

	 ซีอีโอที่มีพลังงานมหาศาลในการกระตุ้นผู้คนแวดล้อมให้คิด

สรา้งสรรคต์ลอดเวลา	เปน็ตัวอย่างของการทำางานหนักและสนุกกบัสิง่

ทีท่ำา	ผูน้ำาจติวญิญาณทีบ่ม่เพาะทศันคตใิหผู้บ้รหิาร	พนกังาน	กา้วขา้ม

ขีดจำากัดกำาแพงความคิดของตัวเอง	 เรื่องบางเรื่องเราอาจเคยคิดว่า			

ทำาไม่ได้	 ถ้ายังคิดและยังทำาชนิดกัดไม่ปล่อย	 มันจะสำาเร็จจนได้	

ศกัยภาพทีแ่ทจ้รงิของคนเรา	อยูท่ีก่ารพลกิหาทางออกจากทางตนัของ

งานแต่ละครั้งให้เจอ

	 หรือเพราะมวลพลังงานปาฏิหาริย์นั้นชื่อ	“ความรัก”	

วิชาเห็นหัว

24
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	 สมมตินะครับสมมติ	

	 สมมติว่าวันเกิด	แล้วได้รับดอกไม้จากคนสองคน	

	 คนแรก	 โทรสั่งดอกไม้ช่อใหญ่	 จากร้านดอกไม้ชื่อดัง	 ให้ 

แมสเซนเจอร์มาส่ง	คนท่ีสอง	ไปเดินตลาด	หาซ้ือดอกมะลิ	มาร้อยเป็น	

มาลัย	นำามามอบให้ด้วยตัวเอง	

	 สองคนนี้ไม่เกี่ยวว่าใครรวย	ใครจน	ใครว่าง	ใครยุ่ง	

	 แต่มันเกี่ยวกับวิธีที่เขาแสดงออกต่อคนที่เขารัก	

	 บคุลกิและตวัตนทีช่ดัมากๆ	ของดร.อาทติย	์คอืเปน็คนทีใ่สใ่จราย

ละเอียดเล็กๆ	 น้อยๆ	 ให้คนที่รักประทับใจ	 แม้บางครั้งชีวิตตัวเอง								

จะต้องยุ่งยากลำาบากไปบ้างก็ตาม

	 ขอเล่าสู่กันฟังนะครับ

	 เหตุก�รณ์แรก	ง�นรับปริญญ�	

	 ทุกปีในพิธีประสาทปริญญาบัตร	 ช่วงทรมานสังขารบัณฑิตคือ

การถ่ายภาพหมู่บนสแตนด์เชียร์กลางสนามฟุตบอล	แดดเปรี้ยงๆ	กับ

ชุดครุยสีดำา	 บัณฑิตหนึ่งคนยืนตากแดดรอคิวถ่ายภาพไม่กี่นาที	 เล่น

เอาเหงื่อไหลไคลย้อย	 แต่บัณฑิตหนึ่งคน	 เมื่อถ่ายรูปกับเพื่อนร่วมรุ่น

เสร็จแล้วก็เดินจากไป	 แต่สำาหรับอธิการบดียังอยู่ต่อเพื่อถ่ายภาพให้

ครบท้ัง	 30	 คณะ	 เดินไปเดินมาระหว่างสแตนด์เล็ก	 สแตนด์กลาง	

สแตนด์ใหญ่	เดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุก	ม.รังสิต	เป็นม.เอกชนที่มีคณะวิชามาก

ที่สุดในประเทศ	 ฉะนั้นต่อให้จัดจราจรอย่างดีแล้ว	 ก็ยังใช้เวลากว่า 

3	ชั่วโมงจึงจะเสร็จ	
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	 ตากล้องจากบริษัทถ่ายภาพเห็นดร.อาทิตย์	 ตากแดดเหงื่อท่วม

อยู่ทุกปี	 บางปีจะเป็นลมเอา	 พยายามแนะนำาให้ใช้วิธีรีทัชภาพใส่เข้า	

ไปแทน	ผูบ้รหิารสถาบนัอืน่สว่นใหญก่ใ็ชว้ธินีีก้นัทัง้นัน้	คำาตอบทีไ่ดค้อื

ถ่ายต่อไป	วันนี้เป็นวันสำาคัญในชีวิตของลูกๆ	รังสิต	

 

	 เหตุก�รณ์สอง	มห�อุทกภัย

	 นำา้ท่วมใหญ่ปี	2554	เดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า	ม.รังสิตก็เช่นกัน	

นำ้าท่วมเต็มพื้นที่เฉลี่ย	3	เมตร	จมนำา้	3	เดือน	ปิดทำาการโดยอัตโนมัติ	

การตดิตอ่สือ่สารทกุระบบหยดุชะงกั	ไมมี่แฟม้เสนองาน	ไมม่สีารบรรณ

เดินเอกสาร	 ไฟฟ้าถูกตัด	 เซิร์ฟเวอร์ก็ดับด้วย	 ไม่มีอีเมล์	 ไม่มีประชุม		

มีแต่ชีวิตยังต้องเดินต่อไป	ยามนี้ยิ่งต้องสู้	

	 ดร.อาทิตย์ในวัย	73	หัดเล่นเฟซบุ๊ก	เรียนรู้การใช้	อัพสเตตัสเอง	

เขียนบันทึกเอง	ตอบโพสต์เอง	ไลค์	เม้นท์	แชร์เอง	โหลดแอพเอง

	 ขณะที่นำ้ายังท่วมสูงมิดหัว	 ทีมสำารวจความเสียหายลุยเข้าไป	

ตรวจสอบประเมินมูลค่าคร่าวๆ	ไว้ราว	700	ล้านบาท	ที่เสียหายหนัก

เพราะหอ้งปฏบิตักิารหรอืแลบ็ของคณะตา่งๆ	เกอืบทกุคณะอยูช่ัน้ลา่ง	

ตอนวางแผนก่อสร้างคงนึกถึงความสะดวกในการขนย้ายและติดตั้ง	

ผมแอบเสยีดายสตดูโิอใหมเ่อีย่มออ่งของคณะนเิทศ	กบัหอ้งปฏบิตักิาร

ไฮเทคของคณะทันตแพทย์	 เพ่ิงสร้างเสร็จเปิดใช้ไม่ทันไร	 โดนนำ้า 

จัดหนัก

	 โชคดีอยู่บ้างท่ีโครงการพัฒนาก่อสร้างอาคารเรียน	ห้องปฏิบัติการ	

ต่างๆ	เป็นเงินกู้ธนาคาร	จึงถูกบังคับให้ทำาประกันไว้	เวลานั้น	ยังไม่รู้

ออกหัวออกก้อย	จะเคลมได้ไหม	เคลมได้เท่าไหร่		แต่ดร.อาทิตย์	อินบ็อกซ์	

เข้ามาท่ีแฟนเพจมหา’ลัย	 ให้ช่วยประกาศข่าวว่า	 “สำาหรับนักศึกษา 

ทุกคน	 บ้านใครนำ้าท่วม	 เปิดเทอมหน้า	 มหา’ลัยช่วยออกค่าเทอมให้

ครึ่งหนึ่ง”

	 ว่ากันว่า	มหา’ลัยไม่ต้องทำาถึงขนาดนี้ก็ได้	นักศึกษาเข้ามาเรียน

แล้วก็คงต้องเรียนต่อไปให้จบ	ยังไม่รู้ว่าความเสียหายที่จมอยู่ใต้นำ้าอีก

เทา่ไหร	่ผมทราบว่าเรือ่งน้ีผู้บรหิารสว่นหน่ึงพยายามขอให้ประวงิเวลา

ประกาศมาตรการลดค่าเทอม	50%	ไว้	รอให้รู้เสียก่อนว่าเราเสียหาย

หนักขนาดไหน	 พูดง่ายๆ	 ว่า	 เราเองจะยังไหวไหม	 แต่ดร.อาทิตย์									

ตัดบทเบาๆ		“อย่าคิดแต่วา่เราลำาบาก	ให้คิดว่าผู้ปกครองเขาก็ลำาบาก	

เราไม่ช่วยเขา	แล้วใครจะช่วย”

	 หลังนำ้าลด	 ต้นไม้ในสวนสำาลักนำ้ากลายเป็นต้นไม้หัวโกร๋นไร้ใบ	

เหลือแต่กิ่งก้านเป็นซากแห้งคาต้น	ตามกำาหนดการเดิมคือ	หนึ่งเดือน

หลังเปิดเทอม	 จะมีพิธีประสาทปริญญาบัตร	 เกิดข้อถกเถียงกันว่า						

จะเร่งซ่อมอาคารนันทนาการ	 สถานท่ีจัดพิธี	 หรือหาเช่าศูนย์ประชุม

ภายนอก	

	 ระหว่างนั้นมีนักศึกษาว่าที่บัณฑิตคนหนึ่งโพสต์ข้อความผ่าน 

แฟนเพจมหา’ลัยว่า	 “เห็นบรรยากาศมหาลัยวันนี้แล้วเศร้าใจ	 ต้นไม้ 

ตายหมด	งานรับปริญญาปีนี้คงไม่มีภาพสวยๆ	เหมือนรุ่นพี่ๆ”	

	 รูปถ่ายบัณฑิตมีมิติคุณค่าทางจิตใจ	 พื้นที่แต่ละมุมในมหา’ลัย					

มีเรื่องเล่าความทรงจำา	 ความประทับใจของพวกเขา	 แถมยังเป็น
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วันพิเศษที่พ่อแม่ผู้ปกครองมาโรงเรียนลูกเป็นครั้งสุดท้าย	ข้อเท็จจริง

เวลานั้น	 ทางออกโดยเช่าสถานที่ข้างนอกเหมาะสมที่สุด	 จัดการง่าย	

ค่าใช้จ่ายก็ถูกกว่า	แต่เรื่องนี้มันเกี่ยวกับประเด็นความรู้สึก	

	 ดร.อาทิตย์ตอบนักศึกษาว่าที่บัณฑิตคนนั้น	รับปากว่าจะเนรมิต

มหา’ลัยให้กลับมาสวยงามอย่างเดิม

	 เลิกคิดเรื่องเช่าสถานที่ข้างนอก	 สรุปว่าจัดข้างใน	 แพงกว่า				

เหนือ่ยกวา่	ยุง่ยากกวา่	แต่เราจะทำาเพือ่บณัฑิตของเรา	ใหช้ือ่สวนน้ีวา่							

“สวนอวตาร”

	 อวตาร	แปลว่า	เกิดใหม่

	 ต้นไม้ไร้ใบ	 กิ่งก้านไม้แห้ง	 ถูกพ่นสีรองพื้น	 พ่นซำ้าแล้วไล่เฉดสี	

แตง่เตมิเพิม่ประกายโดยฝมีอืศลิปนินอ้ยใหญท่ัง้นกัศกึษาและอาจารย	์

จากคณะศิลปะและการออกแบบ	และคณะดิจิทัลอาร์ต	พ่นสีทีละต้น	

เป็นสิบต้น	เป็นร้อยต้น	เป็นพันๆ	ต้น	จนสวนอวตารกลายเป็นทอล์ก	

ออฟเดอะทาวน์ระดับประเทศ	ตัวอย่างของการพลิกวิกฤตเป็นโอกาส	

	 เหตุก�รณ์ส�ม	เผ�ศพอ�จ�รย์ใหญ่

	 ผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์	หรือที่เราเรียกว่า

อาจารย์ใหญ่นั้น	 เมื่อได้ศึกษาจนจบครบถ้วนกระบวนความแล้ว	

มหาวทิยาลยัจะเปน็เจา้ภาพพธิฌีาปนกจิโดยขอพระราชทานเพลงิศพ

ให้	

	 ดร.อาทิตย์จะไปร่วมพิธีด้วยตัวเอง	กำาชับเสมอว่าต้องจัดงานให้
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ดีท่ีสุด	หนังสืองานศพต้องให้เกียรติระดับสูงสุด	จัดพิมพ์อย่างดี	ปกแข็ง	

ปั๊มทอง	เนื้อหาภายในเล่มขอให้นักศึกษาแพทย์กลั่นจากใจเขียน	เพื่อ

แสดงกตเวทิตาให้แก่ดวงวิญญาณของอาจารย์ใหญ่ทุกท่าน	และแทน

คำาขอบคุณไปถึงครอบครัวญาติพี่น้อง	

	 ครั้งหนึ่ง	ผมเปิดหนังสืออ่านแล้วถึงกับนำ้าตารื้น	เมื่อเห็นรูปภาพ

ของอาจารย์ใหญ่ท่านหนึ่ง	มีคำาบรรยายใต้ภาพว่า	“ถึงลูกศิษย์แพทย์	

เธอมีสิทธิ์ทำาผิดทำาพลาดกับครู	 (หมายถึงตัวท่านเอง)	 เป็นร้อยคร้ัง					

พันครั้ง	 เพื่อไม่ให้เธอต้องไปทำาผิดหรือทำาพลาดกับคนไข้ของเธอ								

แม้เพียงครั้งเดียว”	

	 เหตุก�รณ์สี่	เลี้ยงปีใหม่	

	 เมนูอาหารในงานเล้ียงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	บางคน

อาจมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปลีกย่อย	 เล็กๆ	 น้อยๆ	 ไม่ต้องถึงผู้บริหาร

ระดับเบอรห์นึง่ขององคก์รกไ็ด	้แตเ่รือ่งนีด้ร.อาทติยเ์หน็เป็นเร่ืองใหญ่	

ลูกน้องทำางานทุ่มเท	เหนื่อยมาทั้งปี	อยากให้กินดีดี	

	 ปกตเิลีย้งโตะ๊จนีปใีหม่	ทีไ่หนๆ	กใ็ช้สตูรไปหาภตัตาคารมา	3	เจา้	

ให้ลองทำาอาหารให้ชิม	 แต่สุดท้ายใครเสนอราคาจัดเล้ียงตำ่าสุดก็ชนะ

ไป	ดร.อาทิตย์ไม่ใช้วิธีนี้	ท่านเลือกเมนูอาหารด้วยตัวเอง	บางปีเขียน

ด้วยลายมือเสร็จสรรพ	ออเดิร์ฟ	คาว	หวาน	แล้วค่อยส่งทีมไปเสาะหา

ร้านอาหาร	 ร้านไหนทำาเมนูตามออร์เดอร์อร่อยค่อยเลือก	 รสชาติ 

มาก่อน	ราคามาทีหลัง

	 ธรรมชาติบุคลิกของผู้บริหารระดับสูง	 ส่วนใหญ่เป็นมนุษย์

พลังงานสูง	เต็มไปด้วยแรงจูงใจใฝ่สำาเร็จ	และทะเยอทะยาน	ชอบคิด

เร่ืองใหญ่	ไม่ค่อยใส่ใจเร่ืองเล็ก	บ้างานจนบางทีเห็นแต่เป้าหมาย	ไม่เห็น

หัวลูกน้อง	

	 แตส่ิง่ทีผ่มไดเ้รยีนรู	้จากเปลวแดดเปรีย้ง	ณ	สแตนดถ์า่ยภาพหมู่

บัณฑิตในพิธีรับปริญญา	 จากเงินส่วนลดค่าเทอมเพื่อแบ่งเบาภาระ 

ผู้ปกครองที่ยังเดือดร้อนจากนำ้าท่วม	 จากสีสันบนต้นไม้ไร้กิ่งนับพัน 

นับหมื่นต้นในสวนอวตาร	 จากหนังสือท่ีจัดพิมพ์อย่างดีเพื่อขอบคุณ

รา่งไรล้มหายใจผูอ้ทุศิกายเปน็วทิยาทาน	และจากเมนอูาหารจานตา่งๆ	

ในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

	 วิช�นี้ชื่อวิช�เห็นหัวครับ	ทั้ง	“หัวอก”	และ	“หัวใจ”
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	 ตกเขาฝึกวิชา	มาถึงบทสุดท้ายแล้วครับ

	 โดยหน้าท่ีการงานทำาให้ผมมีโอกาส	 “ฟัง”	 ดร.อาทิตย์	 “พูด”		

ต่อหน้าผู้คนนับร้อยคร้ังต่างกรรมต่างวาระ	แต่ถ้าจัดอันดับความชอบ

ในใจ	 ผมยกให้ปาฐกถานำาในการประชุมใหญ่บุคลากรประจำาปี	

มหาวิทยาลัยรังสิต	ปี	2551	

	 คิวพูดชั่วโมงเศษ	แต่เรียกว่าครบทุกรส

	 ด้วยมันสะท้อนจุดยืน	 วิธีคิด	 อุดมการณ์ในชีวิต	 และทุกส่ิง 

ทุกอย่างท่ีหลอมรวมเป็นดร.อาทิตย์ไว้ท้ังหมด

	 ทุกปี	 ดร.อาทิตย์จะเตรียมบทพูดเอง	 ซักซ้อม	 ลำาดับเร่ือง																	

ตรวจทานพรีเซนเตชั่น	รวมถึงตัวอย่างประกอบ	อาทิ	คลิปภาพยนตร์	

สารคดีสั้น	แอนิเมชั่นสามมิติ	ตารางสถิติ	ข้อมูลตัวเลขต่างๆ	หรือแม้

กระทั่งรหัสลับชวนขบคิดไขปริศนา	

	 บรรยากาศองค์กรโดยรวมในปี	 2551	 ก็ดูคลี่คลาย	 หายกดดัน	

จากการทำางานหนักติดต่อกันมาตลอดหลายปี	 หยาดเหงื่อแรงกายท่ี

ไดทุ่้มเทบากบัน่	บดันีเ้ริม่ผลดิอกออกผลให้ชืน่ใจ	อตัราการเติบโตของ

จำานวนการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง	 ในด้านปริมาณ	 เราได้ขยับ 

ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำาตลาดด้วยมาร์เก็ตแชร์สูงสุด	 เป็นบทสะท้อนความ

ปาฐกถาที่ดีที่สุด
ของดร.อาทิตย์

25
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เช่ือมัน่ของผูป้กครองและนกัศกึษาทีมี่ตอ่มหาวทิยาลยั	ในดา้นคณุภาพ	

เราได้รับการประเมินจากสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา	 หรือ	 สมศ.	 ให้เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่ง

เดียวที่จัดอยู่ในระดับสูงสุด	 คือ	 ดีมาก	 ในกลุ่มสถาบันที่เน้นการผลิต

บัณฑิต	

	 ความพิเศษท่ีเป็นจุดสนใจในการประชุมปีนี้คือ	 เก้าอี้โซฟาที่ทำา

จากผักตบชวาบนเวที	 กับเน้ือโกเบกิโลละหมื่นกว่าบาทท่ีอธิการบดี			

นำามาให้ผู้เข้าร่วมประชุมกว่า	2,000	คน	ชิม

	 ผมขอสรุปสาระสำาคัญจากปาฐกถาไว้	3	ประเด็นเท่านั้นครับ	

	 เรื่องแรก	คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน	

	 ดร.อาทิตย์ยกตัวอย่างเปรียบเทียบ	 100	 ปีที่แล้ว	 เรากับญ่ีปุ่น

ปฏิรูปประเทศพร้อมกัน	 ประเทศไทยตรงกับสมัยรัชกาลที่	 5	 ญี่ปุ่น			

ตรงกับสมัยเมจิ	

	 60	ปีที่แล้ว	ญี่ปุ่นตกเป็นผู้แพ้ในสงครามสงครามโลกครั้งที่สอง	

ยำ่าแย่กว่าไทย	

	 50	ปีที่แล้ว	สิงคโปร์ยังล้าหลัง	

	 40	ปีที่แล้ว	เกาหลียังมาศึกษาดูงานจากเรา	

	 30	ปีก่อน	จีนยังลำาบาก	

	 แต่วันนี้	ประเทศเหล่านี้ขึ้นมาอยู่แถวหน้า	เพราะให้ความสำาคัญ

กับการศึกษาซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาคุณภาพคน	

 

	 “เนื้อโกเบจากญี่ปุ่นอาศัยเทคโนโลยีในการเลี้ยงวัวอย่างดี	 จน

ทำาให้ได้เนื้อที่นุ่มลิ้น	กินแล้วละลายในปาก	ราคาขายวันนี้กิโลกรัมละ

หมื่นกว่าบาท	ขณะที่เนื้อวัวบ้านเรา	เหนียวเคี้ยวยากจนเสือยังร้องไห้	

ขายอย่างมากกิโลละไม่ถึงสองร้อย”

	 การศึกษาเป็นรากแก้วของทุกเรื่อง	 การศึกษาไม่ดี	 อย่าหวังว่า		

การเมืองเศรษฐกิจสังคมจะดี	

	 “ในความเป็นจริง	ใช่ว่าเราจะทำาไม่ได้	 เรื่องความคิดสร้างสรรค์	

คนไทยไม่เป็นสองรองใคร	 หลายปีก่อนผักตบชวาเป็นเพียงขยะ	 ไม่มี

ราคา	แต่วันนี้เก้าอี้โซฟาตัวนี้	เก้าอี้ที่ทำาจากขยะ	ขายในประเทศราคา	

25,000	บาท	สง่ออกไปขายทียุ่โรปราคา	2	แสน	สิง่นีเ้กดิจากการศกึษา	

วิจัยและพัฒนา	จนขยะสามารถทำาเงินได้เป็นมูลค่ามหาศาล	น่ีถึงเรียกว่า	

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ”	

	 เรื่องที่สอง	ยุคกอบกู้	ยุคคุณภ�พ	ยุคสังคมธรรม�ธิปไตย

	 ดร.อาทิตย์ทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมา	 นับตั้งแต่กลับมารับ

ตำาแหน่งอธิการบดีว่า	 แบ่งออกได้สามยุคคือ	 “ช่วงปี	 2544-2547											

ที่เผชิญสถานการณ์วิกฤตครั้งใหญ่	ต่อสู้กับความยากลำาบาก	แทบจะ

เรียกว่ากัดก้อนเกลือกิน	กว่าจะพลิกฟ้ืนสถานการณ์ให้ดีข้ึน	เม่ือต้ังหลัก	

ได้	ช่วงปี	2548-2550	จึงขยับขยายการลงทุน	สร้างสรรค์สิ่งใหม่เป็น

จำานวนมาก	 เวลานั้นมหาวิทยาลัยชั้นนำาของรัฐกำาลังออกนอกระบบ

ราชการ	 สถาบันราชภัฏ	 สถาบันราชมงคล	 ก็ยกสถานะขึ้นเป็น

มหาวิทยาลัย	 หลายคนกังวล	 จึงบอกไปไม่ต้องกลัว	 การศึกษาไม่มี						

คู่แข่งขันที่จะต้องชิงดีชิงเด่นกัน	ใครจะเปลี่ยนเป็นอะไร	เรื่องของเขา			
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เราอย่าไปตามกระแส	แต่ต้องเหินกระแส	คุณภาพเท่านั้นคือคำาตอบ”	

	 พร้อมเฉลยรหัสลับ	QQQ	2B1	ที่ย่อมาจาก	Quality	Quality								

Quality	to	be	No.1	

	 คุณภาพ	คุณภาพ	คุณภาพ	สู่ความเป็นเลิศ

	 ในยุคนี้	ดร.อาทิตย์ได้นำาเสนอวิสัยทัศน์	Roadmap	To	Excel-

lence	ครอบคลมุ	5	เรือ่งใหญ	่	ไดแ้ก่	หนึง่	การพัฒนาขดีความสามารถ

ในการแข่งขัน	 (Competitiveness)	 สอง	 การก้าวสู่มหาวิทยาลัย

อิเล็กทรอนิกส์	 (E-University)	 สาม	 การก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ	

(Internationalization)	สี่	การกำาหนดให้มีการรับรองมาตรฐานจาก

ภายนอก	(Certification)	และห้า	การปรับตัวและความพร้อมต่อโลก

ความจริง	(Readiness	for	the	Real	World)	

	 “นี่คือรากฐานของการพัฒนาอย่างย่ังยืน	 คุณภาพการศึกษา

เท่านัน้ท่ีจะชว่ยกูช้าติ	ขอใหร้กัษาเสน้ทางแหง่ศรทัธานีไ้ว	้เพราะถา้ไม่

เช่นนั้นแล้ว	ไม่เพียงมหาวิทยาลัยไม่รอด	ประเทศก็จะตายไปด้วย”	

	 จากนั้น	 ดร.อาทิตย์ระบุว่าวันนี้จะเป็นศักราชใหม่ของยุคใหม่		

โดยแสดงจุดยืนเชิงยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย	 ภายใต้		

หลักการ	มห�วิทย�ลัยคือขุมพลังแห่งปัญญ�	 เพ่ือปฏิรูปประเทศ			

สู่สังคมธรรม�ธิปไตย	

	 “หมดยุคท่ีสถาบันการศึกษาอยู่บนหอคอยงาช้าง	 มัวแต่สอน

หนังสือ	หรือทำาวิจัยอยู่ในรั้ว	แต่สิ่งที่ทำานั้นต้องเชื่อมโยง	รับใช้ใกล้ชิด

กับสังคม	 รังสิตโมเดลจากทุกคณะจะขออาสาเป็นคำาตอบและเป็นที่

พึ่งทางปัญญาให้สังคม”	

	 เรื่องที่ส�ม	ครอบครัวเดียวกัน

	 จากเรื่องใหญ่ๆ	 ยากๆ	 อย่างวิสัยทัศน์	 ถัดมาเป็นเรื่องง่ายๆ										

ไม่ซับซ้อนคือ	ค่ารักษาพยาบาล	ครับ

	 ม.รังสิต	 มีงบสวัสดิการพิเศษเบิกค่ารักษาพยาบาลให้บุคลากร

จำานวน	25,000-50,000	บาทตอ่ป	ีแลว้แตอ่ายงุาน	ทีเ่รยีกวา่สวัสดกิาร

พิเศษเพราะมหาวิทยาลัยไปทำาความตกลงกับโรงพยาบาลเอกชนไว้

หลายแห่ง	ให้ใช้สิทธ์ิเบิกค่ารักษาได้	เจ็บป่วยเดินเข้าโรงพยาบาลเหล่าน้ี	

ค่ายาค่าห้องไม่ต้องจ่าย	หรือถ้าเป็นกรณีฉุกเฉิน	เข้าโรงพยาบาลไหน	

ถึงไม่มีข้อตกลงกันไว้	ก็เบิกได้ทุกแห่ง		
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	 ดร.อาทิตย์เกริ่นเหมือนกับจะบ่นๆ	 ว่า	 ทุกคนมีสิทธิ์ในประกัน

สังคม	 มหาวิทยาลัยก็จ่ายสมทบให้ทุกเดือน	 แต่ไม่ค่อยมีใครใช้	 ชอบ

มาใช้สวัสดิการพิเศษ	 เลยกลายเป็นว่ามหาวิทยาลัยต้องจ่ายสองเด้ง	

ต่อมาก็เริ่มหยิกแกมหยอกว่า	 งบค่ารักษาพยาบาลน้ีรวมถึงบุตร	 แต่

หลายคน	มัวแต่ทำางาน	ไม่ยอมมีบุตร	เลยใช้ไม่คุ้ม	

	 ถึงท่อนจบหักมุมที่ว่า	

	 “พวกเราเป็นวัยทำางาน	ยามน้ีพ่อแม่แก่เฒ่า	เห็นหลายคนกลุ้มใจ	

เวลาพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วย	 กังวลกับค่ารักษาพยาบาล	 ฉะนั้น	 ต่อไปนี้		

พ่อแม่ใครป่วย	 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น	 ให้มาใช้โควต้าสวัสดิการพิเศษนี้			

เบิกค่ารักษาได้”	

	 เท่านั้น	เสียงปรบมือก็ดังไปทั้งห้องประชุม

	 ผมคิดย้อนกลับไปถึงเรื่อง	ดร.อาทิตย์กู้วิกฤตประปา	

	 สามสิบปีก่อน	 ดร.อาทิตย์รับตำาแหน่งผู้ว่าการการประปา

นครหลวง	 ท่ามกลางปัญหาภาวะขาดทุนซำ้าซาก	 หนี้สินสะสมกว่า	

2,000	ลา้นบาท	นำา้ประปาขาดทัง้ปรมิาณและคณุภาพ	บรรยากาศใน

องค์กรแบ่งเป็นก๊กเป็นฝ่ายขัดแย้ง	 	 ผู้บริหารกับพนักงานถึงขนาด

กระชากคอเสื้อจะชกกัน	เมื่อเข้าไปบริหาร	ก็อุดรูรั่ว	ตัดรายจ่าย	เพิ่ม

รายรับ	พลิกฟื้นผลประกอบการรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนซำ้าซากให้มีกำาไร	

และใช้เวลาเพียง	3	ปี	ล้างหนี้สะสมกว่า	2,000	ล้านบาท	

	 ท่ีประปา	จบลงตรงท่ีพนักงานจำานวนมากรับซองโบนัสแล้วนำา้ตา	

ไหล	บางคนอยู่กับประปามาทั้งชีวิต	รู้จักแต่ขาดทุน	ไม่เคยคิดว่าจะมี

วันที่องค์กรมีกำาไร	แล้วแจกโบนัสพนักงาน

	 วนันีท้ี	่ม.รังสติ	ปาฐกถาอนัสะทอ้นตวัตนของดร.อาทติย	์ไมเ่พยีง

แต่วิธีคิด	 อุดมการณ์	 วิสัยทัศน์	 แต่ยังรวมถึงความห่วงหาอาทรต่อ	

ครอบครัวของบุคลากร

	 คำาพดูงา่ยๆ	ทีบ่อกวา่อยากตอบแทนนำา้ใจ	และขอบคณุทกุคนที่

เหนือ่ยยากลำาบากมาด้วยกนั	ด้วยการแบง่เบาภาระคา่รกัษาพยาบาล

พ่อแม่	คล้ายคำาสัญญาว่าจะดูแลเสมือนหนึ่งครอบครัวเดียวกัน	

	 หลังดร.อาทิตย์ปาฐกถาจบ	 เสียงปรบมือในหอประชุมยังคงดัง

กึกก้องยาวนาน	

	 และขณะที่กำ�ลังปรบมือกันอยู่นั้น	

	 ผมเห็นหล�ยคนป�ดนำ้�ต�ไปด้วย

คำ�พูดง่ายๆ�ที่บอกว่าอยากตอบแทน

น้ำ�ใจ�และขอบคุณทุกคนที่เหนื่อยยาก

ลำ�บากมาด้วยกัน�ด้วยการแบ่งเบาภาระ

ค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่�คล้ายคำ�สัญญา

ว่าจะดูแลเสมือนหนึ่งครอบครัวเดียวกัน

คำ พูดง่ายๆ ท่ีบอกว่าอยากตอบแทนน้ำ ใจ 

และขอบคุณทุกคนท่ีเหน่ือยยาก ลำ บาก  

มาด้วยกัน ด้วยการแบ่งเบาภาระค่ารักษา

พยาบาลพ่อแม่ คล้ายคำ สัญญาว่าจะดูแล

เสมือนหน่ึงครอบครัวเดียวกัน
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	 อ�๋ไอ	๊ผศ.ดร.ภ�วไล	ตนัจนัทร์พงศ์	และ	ด.ช.ภ�ม	รุง่เรอืงวริยิะ	

ขอบคณุทีเ่ขา้ใจ	และเปน็กำาลงัใจในทกุโมงยามของชีวติ	ผศ.ดร.นเรฏฐ	์

พันธร�ธร	ขอบคุณที่อาจารย์กรุณาอ่านต้นฉบับตั้งแต่ยังเป็นร่างแรก	

ให้คำาแนะนำา	ชี้แนะข้อมูลที่ถูกต้อง	อีกเรื่องหนึ่งซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับ

หนังสือเล่มนี้เท่าไหร่	แต่อยากขอบคุณผ่านสื่อคือ	ขอบคุณที่ช่วยเป็น

ประธานงานแต่งให้ผมนะครับ	 และอีกเรื่องหนึ่ง	 (ของอีกเรื่องหนึ่ง)				

ถ้าไม่นับดร.อาทิตย์แล้ว	อาจารย์คือผู้บริหารในดวงใจผมเลย	ครบเคร่ือง	

ทุกเรื่องมีทางออก	อ�นันท์	ห�ญพ�ณิชย์พันธ์	ช่วงเริ่มต้นความคิดว่า

จะเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับดร.อาทิตย์และม.รังสิต	 ผมนึกถึงพ่ีอานันท์

เป็นคนแรกที่จะไปขอให้ช่วยตรวจทานเน้ือหาก่อนตีพิมพ์	 ผมคิดว่า				

พี่อานันท์รู้จักดร.อาทิตย์และรู้จักม.รังสิตดีที่สุด	 ขอบคุณสำาหรับ				

ความช่วยเหลือครับ	ประกิต	หลิมสกุล	(กิเลน	ประลองเชิง	ไทยรัฐ)	

และ	พิสมัย	จันทวิมล	ขอบคุณสำาหรับคำานิยมอันเฉียบคม	พี่ประกิต	

และ	พี่แอ๊ด	ไม่เพียงแต่เป็นสุดยอดนักเขียนในความคิดของผม	แต่ใน

ฐานะพ่ี	ทกุครัง้ทีมี่โอกาสสนทนา	นอ้งคนนีจ้ะไดฟั้งพหูสตูผู้รอบรู	้และ

สัมผัสได้เองว่าผู้ใหญ่ที่น่ารักและเปี่ยมด้วยเมตตาเป็นอย่างนี้นี่เอง	

ศ.ดร.กฤษณ�	ไกรสินธุ์	เคยอ่านหนังสือเรื่องเภสัชกรยิบซี	เคยดูละคร

เวทีเรื่องนางฟ้านิรนาม	 เคยเห็นสัมภาษณ์ในทีวี	 ไม่คิดว่าวันหนึ่ง										

จะมีบุญได้รู้จักตัวจริง	 ผมไม่เคยเจอคนท่ีแบกรับเรื่องใหญ่ๆ	 หนักๆ	

เครยีดๆ	แต	่ตลก	ขำา	ทำางานดว้ยแลว้สนกุ	อาจารยเ์ปน็ซปุเปอรไ์อดอล

จริงๆ	 ครับ	 ชีวิตท่ีเกิดมาและมีอยู่เพื่อผู้อื่น	 แม้จะเสี่ยงชีวิตตัวเอง								

แค่เรื่องไปให้ความรู้พืชสมุนไพร	 เวลาพูดถึงสามจังหวัดชายแดนใต้	

หลายคนมองหน้ากัน	 แต่อาจารย์ไปนราธิวาสบ่อยอย่างกับว่าอยู่แค่

หน้าปากซอย	 ผมว่าตอนท่ีอาจารย์เรียนภาษาไทยสมัยเด็กๆ	 คุณครู

ของอาจารย์คงไม่ได้สอนคำาว่า	 “เพื่อตัวเอง”	 ใช่ไหมครับ	 พอโตมา	

อาจารย์เลยไม่รู้จักคำานี้	 (แฮ่ะๆ)	ปล.ขอบคุณที่อนุญาตให้นำาเรื่องราว

ของอาจารย์ใส่ไว้ในหนังสือครับ	ศศวรรณ	 รื่นเริง	 ขอบคุณพี่วรรณ	

สำาหรับการอา่นครัง้แลว้ครัง้เล่า	รวมถงึกำาลงัใจใหเ้ขยีนงานผ่านมาทาง	

ไลค์	 เม้นท์	 แชร์	 ผมชอบความรู้สึกตอนเอาต้นฉบับไปให้พี่อ่าน							

เพราะโดนบ่นทุกครั้ง	แต่หลังจากนั้นวันสองวัน	ผมจะได้รับต้นฉบับที่

ตรวจแก้ทั้ง	“คำา”	และ	“ความ”	อย่างละเอียด	ดร.บุปผ�	บุญสมสุข		

ธิร�ภรณ์	 กลิ่นสุคนธ์	 และ	 ขนิษฐ�	 ช�ญช่�ง	ขอบคุณอาจารย์หนู				

อาจารยเ์มย	์และพีน่ดิ	ทีช่ว่ยจดัจราจรชวีติ	ทำาใหแ้บ่งเวลาทำางานเขยีน

คู่ไปกับงานสอนได้	 อย่าเพิ่งเบื่อผมนะครับ	 (อิอิ)	มุฑิต�	 รัตนมุสิทธิ์	

โชคดีของนกัศกึษาเจอาร์รุน่หลงั	ทีม่เีจอารร์ุน่พี	่คอยทุม่เทและทำางาน

หนักเพื่อสาขาและเพื่อน้องขนาดนี้	 ขอพลังจงอยู่คู่ท่าน	 จากใจ	 A.K.	

พลพรรคพีอ�ร์	สม�ชิกไอเลิฟอ�ร์เอสยู	หมู	ปุ้ย	แอม	อิงค์	อั้ม	วิ	

โป๊ป	 โต้ง	 ปูเป้	 พี่บัญ	 พี่พจน์	 พี่ส้ม	 ไพโรจน์	 แอน	 ฝน	 จุ๊บแจง					

ขอบคุณทุกคน	 ที่ช่วยจัดแจงและแบ่งเบาภาระงานร้อยแปดพันเก้า	

ทำาให้ผมจัดเวลาโดดงาน	เขียนผิด	จัดเวลาเขียนงาน	ได้อย่างสบายใจ	

และสุดท้ายขอบคุณ	ดร.อ�ทิตย์	อุไรรัตน์	ผู้เป็นครูในชีวิตและเป็นทุกส่ิง	

ทุกอย่างของ	“วิช�ตกเข�”	ผมเขียนหนังสือเล่มน้ีบูชาครูครับ

ด้วยจิต
คารวะ      ด้วยจิตคารวะ
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	 สมเกียรติ	รุ่งเรืองวิริยะ

	 เริ่มเรียนหนังสืออนุบาลที่โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา	ประถมที่ชาต

ศึกษา	มัธยมต้นที่ทวีธาภิเศก	มัธยมปลายที่สวนอนันต์	 ปริญญาตรีที่

มหาวิทยาลัยสยาม	ปริญญาโทที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

	 สมัยเด็กเรียนหนังสือเก่ง	 แต่พอเข้าวัยรุ่นหลงแสงสีเร็ว	 ใช้ชีวิต

นอกห้องเรียนมากไปหน่อย	ผลการเรียนเทอมสุดท้าย	ม.6	สอบตก	9	

วชิาจาก	13	วชิา	เกรดเฉลีย่รวม	0.9	สอบซอ่มจนจบมาดว้ยความภมูใิจ

วา่ถึงแมจ้ะสอบตกทัง้ฟสิกิส	์เคม	ีชวีะ	แตไ่ดเ้ปน็ตวัแทนโรงเรยีน	เขยีน

บทความวทิยาศาสตร์สง่ประกวดในงานสปัดาห์วทิยาศาสตรแ์หง่ชาติ

	 สมเกียรติ	บอกว่า	จุดเปลี่ยนในชีวิตของเขาคือได้อ่าน	นิตยส�ร

ไปย�ลใหญ่	 เรื่องราวคัดสรร	 ลูกอีช่างคิด	 กับตัวอักษรอารมณ์ดี							

ปลกูความรกัการอา่นให้เขาขึน้มา	บวกกบัไดอ้า่นหนงัสอื	ฉนัจงึม�ห�	

คว�มหม�ย	ของวิทยากร	เชียงกูล	โดยเฉพาะวรรคทองบทกวี	‘เพลง

เถ่ือนแห่งสถาบนั’	(ฉนัเยาว	์ฉนัเขลา	ฉนัทึง่	/	ฉนัจงึ	มาหา	ความหมาย	

/	ฉันหวัง	เก็บอะไร	ไปมากมาย	/	สุดท้าย	ให้กระดาษ	ฉันแผ่นเดียว)	

ทำาให้เกิดลูกฮึดในชีวิต	 กลายเป็นคนตั้งใจเรียน	 และบ้าทำากิจกรรม				

กอ่ตัง้ชมุนมุวรรณศลิป	์ชมุนมุปาฐกถาและโตว้าท	ีชมุนมุละครเวท	ีและ

ชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 ฯลฯ	 สุดท้ายได้ใบปริญญามา	 1	 ใบ	 กับ

ประกาศนียบัตรอีก	2	ใบ	คือ	นักกิจกรรมดีเด่นของคณะนิเทศศาสตร์	

และรางวัลชนะเลิศโต้วาทีระดับอุดมศึกษาประเทศไทย

	 สมเกียรติเรียนปริญญาโทไปด้วย	สอนคอมพิวเตอร์กราฟิกไปด้วย	

และเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารไปด้วย	ประมาณ	3	ปี	ก่อนมาสอน

หนังสือเต็มตัวที่มหาวิทยาลัยรังสิต

	 แมข่องสมเกยีรติเปน็ชาวจนีโพน้ทะเลทีห่อบเสือ่ผนืหมอนใบ	ลง

เรือมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารที่เมืองไทย	 จึงอินกับละครชีวิตเรื่อง							

โอชิน	 กับ	 แดจังกึม	 มาก	 ส่วนตัวเขาก็อินกับหนังเรื่อง	 มิสเตอร์

ฮอลแลนด์	โอปุส	นักดนตรีซึ่งกะจะมาสอนหนังสือสนุกๆ	เพื่อจะได้มี

เวลาเขียนเพลงคลาสสิกท่ีย่ิงใหญ่	 สุดท้ายท้ังชีวิตไม่ได้เขียนเพลง 

คลาสสิกสักเพลง	เพราะมัวแต่เขียนชีวิตเด็กนักเรียน

	 สมเกียรตกิะมาสอนหนังสอืสนุกๆ	เหมอืนกัน	แต่บรรยากาศการ

ทำางานที่มหาวิทยาลัยรังสิต	 สนุก	 เพลิดเพลิน	 อบอุ่น	 เร้าใจ	 จึงสนุก

ติดพันเรื่อยมา	ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดสอน

	 ในฐานะนักเขียน	มีผลงานท่ีผ่านมา	อาทิ	หน่ึงอ�ทิตย์มีเจ็ดวันของ	

ตัวนิ่ม	และ	ปิร�มิดหน้�เส�ธง	

 

	 ติดต่อผู้เขียนได้ที่	somkeitr@gmail.com
	 facebook.com/somkeit

เกี่ยวกับ
ผู้เขียน
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โจทย์สำ คัญนะครับ

หากต้ังคำ ถามผิด  

จะไม่มีวันได้คำ ตอบท่ีถูก




